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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

देवसरी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) येथे पैनगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे 

बाधीत झालेल्यांचे पुनववसन करण्याबाबत 

  

(१) * ३८१८६  श्री.संतोष बांगर (कळमनुरी) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) दवेसिी (ता.उमिखडे, सि.यवतमाळ) येथे सन २००६ मध्ये झालेल्या असतवषृ्टी 

व पैनगंगा नदीला आलेल्या पिुामळेु गावातील दसलत वस्तीमध्ये पाणी सिरुन मोठ्या 

प्रमाणात घिांची पडझड झाली होती उक्त बाब लक्षात घेता भसवष्यात असतवषृ्टी 

झाल्यास पिुसस्थती सनमााण होऊन नागरिकांचे नकुसान होऊ नये यासाठी गावातील 

९९ बाधीत दसलत कुटंुबाचे मौिे आंबवन (ता.उमिखडे सि.यवतमाळ) येथील 

िासकीय सवे क्रमांक ६ ई वगा २ क्षेत्रफळ ५ अ े ८१ आि िसमनीपैकी ३.०० ह.ेआि 

येथे सवा सोयीससुवधांसह पनुवासन किण्यासाठी तत्कासलन सिल्हासधकािी, यवतमाळ 

यांनी िासनाकडे प्रस्ताव सादि केला असल्याचे माह ेिानेवािी, २०२२ मध्ये वा 

त्यादिम्यान सनदिानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िासनास सादि केलेल्या प्रस्तावाच्या तक्तत्यामध्ये “दवेसिी गावाच े

पनुवासन” असा उल्लेख केल्यामळेु िासनाच्या प्रचसलत सनयमानसुाि व िासन 

सनणायानसुाि गावाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७५ टक्तके नसल्यामळेु सदि प्रस्ताव 

नामंििू किीत असल्याबाबत सिल्हासधकाऱयांना कळसवण्यात आले आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महसलू व वन सवभागाचा सदनांक २३ माचा, १९८४ िोिीच्या िासन 

सनणायातील अ े(१) नसुाि अंितः पनुवासन व अिंतः पनुवासनाच्या सवा ससुवधा 

बासधत कुटंुसबयांना िासनाकडून समळणे बंधनकािक असनूही प्रत्यक्षात पनुवासन ह े

संपणूा गावाचे नसनु फक्त दवेसिी गावातील दसलत वस्तीतील बासधत ९९ कुटंुबाच े

असल्याने सदिहू िासन सनणाय येथे लाग ूहोत नाही याकडे लक्षवेधनू व प्रस्तावात 

केलेल्या चकुीच्या उल्लेखाचा आधाि घते बासधत कुटंुसबयाचे पनुवासन किण्यास 
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ता.प्र.क्र. ३८१८६....... 

श्री.संतोष बांगि...... 

 िासनाकडून िाणीवपवूाक दलुाक्ष होत असल्याचे सनदिानास आले आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, दवेसिी गावातील दसलत वस्ती ही ब्लल्य ू झोननमध्ये असल्याने 

िासनाच्या धोिणानसुाि कोणत्याही सोयी-ससुवधा पिुसवल्या िात नसनु याबाबत 

सिल्हासधकािी यवतमाळ, मखु्य कायाकािी असधकािी, सिल्हा परिषद यवतामळ, 

सिल्हा पनुवासन असधकािी, यवतमाळ व उपसवभागीय असधकािी, उमिखडे 

यांच्याकडे वेळोवेळी पत्र व्यवहाि केला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन दवेसिी गावातील गत १५ 

वषाापासनू प्रलंसबत असलेले ९९ पिुग्रस्त बासधत कुटंुसबयांचे पनुवासन मौिे आंबवन 

(ता.उमिखडे सि.यवतमाळ) येथे किण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात 

येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ?  

श्री. जविय वडेट्टीवार : (१) व (२) होय, ह ेखिे आह.े 

(३) ह ेखिे नाही. 

(४) व (५) सदि पिूग्रस्त गावात एकूण ५४८ कुटंुब संख्या असनु त्यापैकी पिूबासधत 

१८७ कुटंुबापैकी केवळ ९९ कुटुबांच्या पनुवासनाचा प्रस्ताव सिल्हासधकािी, 

यवतमाळ यांनी सादि केला होता. िासन सनणाय सद.२३.०३.१९८४ मधील परिच्छेद 

(सी) (३) येथे नमदु अटीनसुाि पिूबासधत गावातील सकमान ७५% घिांचा समाविे 

सनळ्या िेषेखालील पट््टयामध्ये होत असल्यास सदि गावाचे अन्य सठकाणी पनुवासन 

किणे असभप्रेत आह.े दवेसिी गावातील ७५% घिे पिूबासधत नसल्याने उक्त िासन 

सनणयाातील परिच्छेद (सी) (३) येथील अटीची पतुाता होत नाही. दवेसिी गावातील 

९९ पिूबासधत कुटंुबे उक्त िासन सनणायातील नमदु अटीनसुाि पनुवासनास पात्र ठित 

नाही. त्यामळेु सद.०१.११.२०१८ िोिीच्या िासन पत्रान्वये सदि प्रस्ताव अमान्य 

किण्यात आलेला आह.े 

(६) प्रश्नच उद ्भवत नाही. 

 श्री.संतोष बांगि : अध्यक्ष महोदय, सदिहू पनुवासनाचा प्रश्न सन २००६ 

म्हणिेच समुािे १५ वषाापासनू प्रलंसबत आह.े िासनास सादि केलेल्या प्रस्तावाच्या  
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ता.प्र.क्र. ३८१८६....... 

श्री.संतोष बांगि...... 

तक्तत्यामध्ये “दवेसिी गावाचे पनुवासन” असा उल्लेख केल्यामळेु िासनाच्या प्रचसलत 

सनयमानसुाि व िासन सनणायानसुाि गावाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७५ टक्तके बासधत 

नसल्यामळेु सदि प्रस्ताव नामंििू किीत असल्याबाबत कळसवण्यात आले आह.े पिंत ु

प्रत्यक्षात पनुवासन ह ेसंपणूा गावाचे नसूून फक्त दवेसिी गावातील दसलत वस्तीतील 

बासधत ९९ कुटंुबाचे असल्याने सदिहू िासन सनणाय येथे लाग ू होत नाही याकडे 

लक्षवेधनू प्रस्तावात केलेल्या चकुीच्या उल्लेखाचा आधाि घेत बासधत कुटंुसबयाच े

पनुवासन किण्यास िासनाकडून िाणीवपवूाक सदिाभलू केली िात आह.े महसलू व 

वन सवभागाचा सदनांक २३ माचा, १९८४ िोिीच्या िासन सनणायूानसुाि 

िासनाकडून पनुवासनाच्या सवा ससुवधा बासधत कुटंुसबयांना समळणे बंधनकािक 

असनूही प्रस्तावात केलेल्या चकुीच्या उल्लेखाचा आधाि घेत बासधत कुटंुसबयाच े

पनुवासन किण्यास िासनाकडून िाणीवपवूाक दलुाक्ष करुन सदिहू कुटंुबावि अन्याय 

केला िात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, गावातील ९९ बासधत दसलत वस्तीतील कुटंुबाचे मौि े

आंबवन (ता.उमिखडे सि.यवतमाळ) येथील िासकीय सवे क्रमांक ६ ई वगा २ 

क्षेत्रफळ ५ अ े ८१ आि िसमनीपैकी ३.०० ह.ेआि येथे सवा सोयी-ससुवधांसह पनुवासन 

किण्यासाठी तत्कालीन तहसीलदाि यांनी सदनांक....... 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी नेमका प्रश्न सवचािावा.  

 श्री.संतोष बांगि : महोदय, सदि पनुवासनाचा प्रश्न मागील १५ वषाांपासनू 

प्रलंसबत आह.े याबाबत िासनाने अद्याप कोणताही योग्य सनणाय घेतलेला नाही. 

त्यामळेु िासन आता तिी याबाबत योग्य सनणाय घेणाि आह ेकाय? 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, दवेसिी (ता.उमिखडे, सि.यवतमाळ) 

येथे सन २००६ मध्ये झालेल्या असतवषृ्टी व पैनगंगा नदीला आलेल्या पिुामळेु 

गावातील दसलत वस्तीमध्ये पाणी सिरुन मोठ्या प्रमाणात घिांची पडझड झाली होती. 

सन २०११ च्या िनगणनेनसुाि १८७ कुटंुबापैकी ९९ कुटंुब बासधत झाले होते. 

महसलू व वन सवभागाच्या सदनांक २३ माचा, १९८४ िोिीच्या िासन सनणायानसुाि 

गावातील ७५ टक्तके घिे बासधत झाल्यानंतिच त्या गावातील बासधत घिांना 

पनुवासनाचा लाभ दतेा येतो. पिंत ुपािाली दखेील पनुवासनाचा लाभ दतेा येतो. सदि 
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गावातील दसलत वस्तीतील ९९ कुटंुबाचे पनुवासन किण्याबाबतचा प्रस्ता 

ता.प्र.क्र. ३८१८६....... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि...... 

व सदनांक ०१ नोव्हेंबि, २०१८ िोिी िासनास प्राप्त झाला होता. पिंत ुतो प्रस्ताव पित 

किण्यात आला आह.े खिे पाहता तो प्रस्ताव पित न किता त्या प्रस्तावास मंििुी 

दणे्याची आवश्यकता होती. सदनांक २३ माचा, १९८४ िोिीच्या िासन सनणायानसुाि 

गावातील ७५ टक्तके घिे बासधत झाल्यानंतिच त्या गावातील बासधत घिांना 

पनुवासनाचा लाभ दतेा येतो. असे असले तिी पािाली िेवढी घिे बासधत झालेली 

आहते, तेवढ्याच घिांच ेपनुवासन किणे असभपे्रत होते.  

यानंति श्री.कुलकणी...... 
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ता.प्र.क्र. ३८१८६... 

श्री. सविय वडेट्टीवाि... 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सवचािलेल्या प्रश्नाबाबत मी सांग ू

इसच्छतो की, एक मसहन्याच्या आत ९९ घिांच्या पनुवासनाचा प्रस्ताव मागवनू घेण्यात 

येईल. ९९ घिांचे पनुवासन किण्याची आवश्यकता आह.े ह े पनुवासन सनयमामध्ये 

बसत आह.े  सन २०१८ मध्ये सदि प्रस्ताव पित पाठसवण्यात आलेला होता. तिीही 

मी सांग ू इसच्छतो की, हा प्रस्ताव मागवनू घेण्यात येईल व एक मसहन्यामध्ये 

प्रस्तावाला मान्यता दऊेन ९९ घिांचे पनुवासन किण्यात येईल. 
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कोळगाव (ता.करमाळा,जि.सोलापूर) येथील धरणावर बसजवण्यात आलेले 

ट्रान्सफॉमवर बंद असल्याबाबत 

  

(२) * ३८२९३ श्री.संियमामा जशंदे (करमाळा), श्री.बबनराव जशंदे (माढा) :  

सन्माननीय ऊिाव मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कोळगाव - िेऊि उपसवभाग (ता.किमाळा, सि.सोलापिू) येथील धिणावि 

बससवण्यात आलेले ३३/९९ के.व्ही.चे ट्रान्सफॉमाि सदनांक ४ ऑक्तटोबि, २०१९ िोिी 

वा त्यासमुािास बंद असल्याचे सनदिानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ट्रान्सफॉमाि बंद असल्यामळेु सविे अभावी त्या भागातील 

िेतकऱयांचे नकुसान होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बंद असलेले ट्रान्सफॉमाि त्विीत सरुु किण्याबाबत संबंसधत 

असधकाऱयांना स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी सवनंती करुन सधु्दा ट्रान्सफॉमाि दरुुस्त 

किण्यास तेथील असधकािी िाणीवपवूाक दलुाक्ष किीत आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय त्यानसुि ट्रान्सफॉमाि 

दरुुस्त किण्यास िाणीवपवुाक दलुाक्ष किणाऱया संबंसधतांवि कािवाई करुन नवीन 

ट्रान्सफॉमाि बससवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. प्रािक्त तनपुरे, डॉ. जनतीन राऊत यांच्याकररता : (१) ह ेखिे आह.े 

कोळगांव-िेऊि उप सवभाग (ता.किमाळा, सि.सोलापिू) येथील धिणालगत 

असलेल्या ३३/११ केव्ही कोळगांव उप कें द्राची स्थासपत क्षमता ५ एमव्हीए आह.े 

माह ेएसप्रल, २०१७ मध्ये उप कें द्रातील वासहन्यांविील भाि वाढल्याने सोलापिू मंडल 

कायाालय अंतगात उपलब्लध असलेला ३.१५ एमव्हीएचा पॉवि ट्रान्सफॉमाि तेथील ५ 

एमव्हीएच्या पॉवि ट्रान्सफॉमािविील भाि कमी किण्यासाठी तात्पिुत्या स्वरूपात 

बससवण्यात आला होता. माह ेिनू, २०१७ मध्ये तेथील वासहन्यांविील भाि कमी 

झाल्यानंति तात्पिुत्या स्वरूपात बससवण्यात आलेला ३.१५ एमव्हीएचा पॉवि 

ट्रान्सफॉमाि बंद ठेवण्यात आला होता.  

(२) ह ेखिे नाही. 

३३/११ केव्ही कोळगांव उपकें द्रातील ५ एमव्हीए पॉवि ट्रान्सफॉमाि विील 

तीन (३) वासहन्यांद्वािे त्याभागातील िेतकऱयांना वीि पिुवठा किण्यात येत आह.े 
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ता.प्र.क्र. ३८२९३ ..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु.... 

(३) ह ेखिे नाही. 

कोळगांव उपकें द्रातील ३.१५ एमव्हीए पॉवि ट्रान्सफॉमाि बऱयाच कालावधी 

पासनू वापिात नसल्याने मंडल कायाालयाअंतगात ससुस्थतीत असलेला ३ एमव्हीए 

पॉवि ट्रान्सफॉमाि सदनांक ३१ िानेवािी, २०२२ िोिी कायाान्वीत किण्यात आला 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री. प्रिांत बंब : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिात सांसगतले की, 

सदनांक ४ ऑक्तटोबि, २०१९ िोिी ट्रान्सफॉमाि बंद झाला होता. ह ेखिे आह,े असे 

उत्तिात सांगण्यात आलेले आह.े ट्रान्सफॉमाि बंद झाल्यामळेु िेतकऱयांचे नकुसान 

झाले आह ेका, या प्रश्नावि 'ह ेखिे आह'े असे उत्ति दणे्यात आले आह.े सदनांक ४ 

ऑक्तटोबि, २०१९ िोिी हा ट्रान्सफॉमाि बंद झाला होता. या प्रश्नाच्या उत्तिात असे 

नमदू आह ेकी, कोळगांव उप कें द्रातील ३.१५ एमव्हीचा ट्रान्सफॉमाि सदनांक ३१ 

िानेवािी, २०२२ मध्ये लागल्यामळेु ससुस्थतीत आला आह.े मी सांग ूइसच्छतो की, 

तेथे ३ मसहने ट्रान्सफॉमाि नव्हता. असे असेल ति तेथे नकुसान झाले नाही, ह ेमंत्री 

महोदयांनी किाच्या आधािे सांसगतले आह े ? कायद्यानसुाि एखादा ट्रान्सफॉमाि 

िळाला सकंवा बंद पडला ति तो सकती तासामध्ये लावणे बंधनकािक आह े? तसेच 

तेथे ट्रान्सफॉमाि सवसहत वेळेत लावला होता काय ? लावला नसेल ति िेतकऱयांना 

दि तासाला िेतकऱयांना दडं (भिपाई) द्यावा लागतो. असा दडं दणे्यात आला आह े

काय ? सदला नसेल ति तो दणे्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सदिहू ट्रान्सफॉमाि हा सडस्ट््रयबु्लयिुनि 

ट्रान्सफॉमाि असावा, अिी सन्माननीय सदस्यांची धािणा असावी. सध्या एका सब 

स्टेिनमधील पॉवि ट्रान्सफॉमािचा सवषय सरुु आह.े धिणाच्या बॅक वॉटि िवळचा हा 

भाग आह.े सन २०१७ मध्ये लोड वाढल्यामळेु सविेची मागणी वाढली होती.  
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ता.प्र.क्र. ३८२९३ ..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु.... 

त्यानसुाि सब स्टेिनमध्ये असतरिक्त पॉवि ट्रान्सफॉमाि बससवण्यात आला होता. 

धिणातील पाणी कमी झाल्यामळेु सकंवा पिान्यमान नसल्यामळेु कदासचत असतरिक्त 

लोडची आवश्यकता नव्हती. त्यामळेु तो वापिण्यात आला नाही. पिंत ु गिि 

पडल्यानंति ट्रान्सफॉमाि सरुु किण्यात आला होता. हा सोपा सवषय आह.े यामळेु 

कोठेही नकुसान झालेले नाही. माझ्याकडे धिणातील पाणी, पिान्यमान यांची 

आकडेवािी आह.े सन २०१६-१७ मध्ये ५.३१ टीएमसी पाणी होते. सन २०१७-१८, 

२०१८-१९,२०१९-२०,२०२०-२१ मध्ये पाणी नसल्यामळेु वापि नव्हता व तथेे 

ट्रान्सफॉमािची मागणी नव्हती. त्यामळेु तेथे कोणत्याही प्रकािचे नकुसान झालेले 

नाही. दसुऱया मळू ट्रान्सफॉमािवि सविेचा लोड दणेे िक्तय झाले होते. त्यामळेु तो 

ट्रान्सफॉमाि चालसवण्याची आवश्यकता भासली नाही. आता सन २०२१-२२ मध्ये 

धिणात पाणीसाठा उपलब्लध आह.े आता पनु्हा लोड वाढल्यामळेु ट्रान्सफॉमाि चाल ू

केला आह.े  

 श्री. प्रिांत बंब : अध्यक्ष महोदय, सतथे सपके नव्हती, िेतकऱयांना 

ट्रान्सफॉमािची आवश्यकता नव्हती म्हणनू ट्रान्सफॉमाि बंद केला व त्यामळेु नकुसान 

झाले नाही, असे मंत्री महोदयांनी सांसगतले आह.े पिंत ुकोणताही ट्रान्सफॉमाि बंद 

झाल्यानंति सकंवा िळाल्यानंति सकती तासाच्या आत तेथे नवीन ट्रान्सफॉमाि लावला 

पासहिे ? नवीन ट्रान्सफॉमाि लावला नसेल ति नकुसान झाले असेल सकंवा नसले 

तिीही िेतकऱयांना दि तासाला दडं  (भिपाई) द्यावा लागतो. असा दडं दणे्यात आला 

आह ेकाय ? नसल्यास तो दणे्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, तेथील ट्रान्सफॉमाि बंद पडला नव्हता. 

तेथे आवश्यकता नसल्यामळेु तो िाणीवपवूाक बंद केला गेला. त्यामळेु तेथे कोणतेही 

नकुसान झालेले नाही. त्यामळेु दडं दणे्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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ता.प्र.क्र.३८२९३..... 

 श्री.िािेंद्र पाटणी : अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफॉमािच्या संदभाातील हा असतिय 

महत्त्वाचा सवषय आह.े  मागील १५ सदवस वासिम सिल्हयामध्ये ट्रान्सफॉमािचे ऑईल 

उपलब्लध नसल्यामळेु १०० ट्रान्सफॉमासा दरुुस्त होऊ िकले नाहीत.  त्यासाठीच े

ऑईल काल उपलब्लध करुन दणे्यात आले आह.े  केवळ ऑईल उपलब्लध नसल्यामळेु 

गहू व इति सपकांना िेतकऱयांना पाणी दतेा आले नाही.  सवभागीय पातळीवि ऑईल 

उपलब्लध नसणे ही गभंीि बाब आह.े  मी याबाबत मखु्य असभयंता यांच्यािी दखेील 

चचाा केली.  त्यांनीही सांसगतले की, "आमच्याकडे ऑईल उपलब्लध नाही."  माझा 

प्रश्न असा आह ेकी, ऑईल नसल्यामळेु १५ सदवस १०० ट्रान्सफॉमासा बंद होते ही 

बाब खिी आह ेका ?  िि खिी असेल ति हा मदु्दा असतिय गभंीि आह.े  ऑईलमळेु 

िेतकऱयांचे १०० ट्रान्सफॉमासा १५ सदवस बदलले गेलेले नाहीत.  मंत्री महोदयांनी 

याबाबत स्पष्टीकिण द्यावे.  तसेच ही बाब खिी असेल ति अिी परिसस्थती भसवष्यात 

उद्भवणाि नाही याबाबत सिकाि काळिी घेईल का  ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मळू प्रश्न कोळगाव, िेऊि उपसवभाग, 

ता.किमाळा, सि.सोलापिू येथील सब-स्टेिनमधील पॉवि ट्रान्सफॉमाि संदभाातील 

होता.  तसेच पढुील चाि-पाच प्रश्न ऊिाा सवभागािीच सनगसडत आहते.  सन्माननीय 

सदस्यांचा प्रश्न मळू प्रश्नािी संबंसधत नसला तिीही त्यांची भावना लक्षात घेऊन 

त्यासंदभाातील असधक मासहती सदस्यांना दणे्यात येईल. 
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औरंगपूर (ता.कारंिा, जि.वाजशम) येथे मुख्यमंत्री कृषीपंप योिनेंतगवत 

बसजवण्यात आलेले सौरपंप नादुरुस्त असल्याबाबत 

 (३) * ४०१६६  श्री.मंगलप्रभात लोढा (मलबार जिल) :  सन्माननीय ऊिाा मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) औिंगपिू (ता.कािंिा, सि.वासिम) येथे मखु्यमंत्री कृषीपंप योिनेंतगात 

महासवतिण कंपनीमाफा त िेतकऱयांना सवतिीत केलेल्या स्पॅन कंपनीच्या सौि 

पंपामधनू गत १ वषाापासनू पाण्याचा उपसा होत नसल्याबाबत िेतकऱयांनी 

संबंसधतांकडे वेळोवेळी तक्रािी करूनही त्याकडे िाणीवपवुाक दलुाक्ष केले िात असनू 

मसहला िेतकिी श्रीमती ससंधबूाई भगत यांनी मा.मखु्यमंत्री महोदयांकडे 

आत्मदहनाची पिवानगी मासगतली असल्याचे माह े िानेवािी, २०२२ मध्ये वा 

त्यादिम्यान सनदिानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, याबाबत िेतकऱयांना दरुुस्तीसाठी संबंधीतांकडे वािंवाि 

तक्रािीकरुनही िासनाचे याकडे दलुाक्ष होत असल्यामळेु मसहला िेतकऱयांनी 

आत्मदहनाचा िेवटचा इिािा सदला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी चौकिी करुन िेतकऱयांना न्याय दणे्याबाबत व दोषी 

असधकािी/कमाचािी यांचेवि कािवाई किण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली 

वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.प्रािक्त तनपुरे, डॉ. जनजतन राऊत यांच्याकररता : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) व (३) श्रीमती ससंधबूाई भगत यांनी त्यांच्या िेतात मे.स्पॅन पंप्स, पणुे या 

कंपनीद्वािे आस्थासपत किण्यात आलेल्या सौि कृषीपंपकिीता सनकृष्ट दिााचे सासहत्य 

पिुसवल्यामळेु सस्पं्रकलि नोझल पाणी उडवत नसनू सौिपंप व्यवसस्थत चालत 

नसल्याबाबत तीन वेळा तक्राि केली होती. सदि तक्रािींचे मे.स्पॅन पंप्स, पणुे या 

कंपनीद्वािे वेळोवेळी सनिाकािण किण्यात आले.  
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ता.प्र.क्र.४०१६६..... 

श्री.प्रािक्त तनपुरे, डॉ. जनजतन राऊत यांच्याकररता..... 

तद ्नंति श्रीमती भगत यांनी त्यांच्या तक्रािीकडे दलुाक्ष होत असल्याने 

सद.१४.०१.२०२२ िोिीच्या पत्रान्वये मा.मखु्यमतं्री यांचेकडे आत्मदहन किण्याची 

पिवानगी मासगतली. पिंत,ु मे.स्पॅन पंप्स, पणुे या कंपनीद्वािे सद.१७.०१.२०२२ िोिी 

श्रीमती भगत यांच्या सौि कृषीपंपाची पाहणी केली असता सस्पं्रकलिवि लावलेले 

पाईप ह े व्यवसस्थत न लावल्याने सस्पं्रकलि मध्ये पाणी येत नव्हते असे सनदिानास 

आले, ते व्यवसस्थत करुन दणे्यात आले. त्यामळेु श्रीमती भगत यांनी त्यांच्या 

तक्रािीबाबत समाधान झाले असल्याचे व त्याबाबत त्यांची कुठलीही तक्राि 

िासहलेली नसल्याचे लेखी स्वरुपात कळसवले आह.े  

   श्रीमती ससंधबूाई भगत यांच्या तक्रािींचे मे.स्पॅन पंप्स, पणुे या कंपनीद्वािे वेळोवेळी 

सनिाकािण किण्यात आले असल्याने कािवाई किण्याचा प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.४०१६६..... 

 श्री मंगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक तिफ तो सिकाि सकसानों को 

सबिली दतेी नहीं ह ैऔि दसूिी तिफ पात्र पंप के कनेक्तिन काटती ह.ै सबिली की 

कमी के कािण सौि ऊिाा के पंप सदए िाएंगे ऐसा कहा िाता ह.ै सौि ऊिाा के पंप दनेे 

के बाद दो-दो साल तक सौि ऊिाा के पंप चलते नहीं ह.ै सात-सात बाि सिकायत 

किने के बाद भी पंप के अंदि एक बूंद भी पानी नहीं आता ह.ै एक आसदवासी मसहला 

के द्वािा माननीय मखु्यमतं्री िी को आत्मदाह का पत्र सलखा गया.  सौि ऊिाा के पंप 

में पानी लाकि दीसिए या मझुे आत्महत्या की पिवानगी दीसिए, ऐसा कहा गया ह.ै 

लेसकन आत्महत्या की पिवानगी नहीं समली औि सौि ऊिाा पंप में पानी भी नहीं समला. 

मेिा कहना यह ह ैसक इस स्पॅन कंपनी को सकतने पैसे सदए गए औि ये पैसे वासपस 

पेनल्टी के साथ रिकव्हि किने के बािे में सिकाि क्तया किने वाली ह?ै ये बडा घोटाला 

ह.ै सिन असधकारियों ने ये घोटाला सकया, सौि ऊिाा पंप के नाम पि फ्रॉड किके 

सिकाि के पैसे डूबाकि सकसानों को उल्ल ूबनाने का तिीका सिन असधकारियों का ह,ै 

उन असधकारियों के सखलाफ सिकाि क्तया कािावाई किने वाली है?  इसका िवाब 

माननीय मंत्री महोदय ने दनेा चासहए.  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नामध्ये उल्लेख केलेल्या मसहला 

िेतकिी श्रीमती ससंधबुाई भगत यांनी वािंवाि यासंदभाात तक्रािी केलेल्या आहते.  या 

सवषयाच्या खोलात िाऊन पासहले ति सदसनू येते की, कंपनीने तेथे िाऊन पाहणी 

करुन तक्राि सनवािण किण्याचा... (अडथळा...) 

 अध्यक्ष महोदय, श्रीमती ससंधबुाई भगत यांच्या चाि वेळा तक्रािी आल्या.  

चािही वेळा कंपनीच्या प्रसतसनधींनी िाऊन तक्रािीचे सनिाकिण केलेले आह.े  सोलि 

पॅनेल, डी.सी. पम्प आसण मोटाि बससवण्याचे काम कंपनीमाफा त केले िाते.  

त्याव्यसतरिक्त असलेल्या बाबी िसे की, पाईप, सस्पं्रकलि या गोष्टी कंपनीच्या 

अखत्यारित येत नाहीत.  पिंत ुददुवैाने सवा तक्रािी त्याच संदभाातील होत्या.  उदाहिण 

द्यायचे झाले ति "पी.व्ही. पॅनेलवि धळू बसली होती.  पॅनेल वॉि किण्यात आले."  

खिे ति, या सवा मागादिाक सचूना आपण त्यांना पम्प बससवतानाच सांगत असतो.   



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C - 13 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 11:10 

 

 

ता.प्र.क्र.४०१६६..... 

श्री.प्रािक्त तनपिेु..... 

 सदनांक २४.०८.२०२१ िोिी आलले्या तक्रािीचे सनिाकिण केल्याची मासहती 

अिी आह ेकी, "पॅनेलविील धळू वॉि किण्यात आली.  त्यानंति पम्प सरुु झाला 

होता."   त्यानंतिची तक्राि अिी होती की, "होस पाईपचे सनपल गंिमळेु खिाब 

झाले."  पिंत ुही बाब कंपनीच् या अखत्यारित येत नाही.   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.४०१६६... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु... 

त्यामळेु कंपनीच्या बाबतीत सोलि पॅनेल, डी.सी.पंप यासंबंधी तक्राि नव्हती.  िी 

तक्राि होती त्या तक्रािीचे सनिाकिण केलेले आह.े  ििी ती स्कोपमध्ये नसली तिी 

सनिाकिण केले आह.े  येथनू पढेु आपल्या िेतकऱयांनी त्याची दखेभाल किी किावी 

याचे मागादिान कंपनी किीत आह.े  तिी दखेील आपण यासंबंधी आपण मागादिाक 

सचूना सवा िेतकऱयांसाठी सवतरित किण्याची व्यवस्था करु. 

 श्री मंगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का कहना ह ै

सक सिकाि की सिम्मेदािी केवल पंप सबठाने की ह.ै सौि ऊिाा पंप खिाब हो गया तो 

सिकाि की सिम्मेदािी नहीं ह.ै यसद आगे वॉटि सससस्टम नहीं चल िही ह,ै यह बात 

सिकाि की समझ में नहीं आती ह ैतो सकसान को कैसे समझ में आएगा सक आगे का 

सौि ऊिाा पंप कैसे क्तलीन किना चासहए, पंप के आगे का पे्रिि कैसे इस्तेमाल किना 

चासहए?   अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सिल सवाल था सक िो पंप सबठाया िाता ह ै

उसका पानी बाहि सनकलने का प्रोसेस तो सिकाि किेगी ना?  सिसको सप्लाय किने 

का कॉन्टै्रक्तट सदया गया ह,ै उसको सिकाि ने सकतने पैसे सदए ह?ै   टेंडि का प्रोसेस क्तया 

था?  मंत्री महोदय से मेिा सनवेदन ह ैसक इस बािे में एक ससमसत का गठन सकया िाए 

औि इसकी सािी िांच किके इसकी रिपोटा सवधानसभा में पेि की िाए.  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, िेव्हा आपण सोलि पंप बससवतो तवे्हा 

त्या यंत्रणेचे काम ते पॅनेल बससवणे, डी.सी. बससवणे आसण पाणी ठिासवक उंचीपयांत 

आणनू दणेे इतके आह.े  पिंत ुसन्माननीय सदस्य सांगतात तो कंपनीच्या स्कोपच्या 

बाहिेचा आह.े  तिी दखेील आपण सवा संबंसधत िेतकऱयांना याचे पिेुसे ज्ञान 

समळण्यासाठी आसण त्यांना मागादिान होण्यासाठी मेळावे घेऊ आसण यासंबंधी सवा 

िेतकऱयांपयांत मागादिान सचूनांची एक पसुस्तका सवतरित करु. 
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ता.प्र.क्र.४०१६६... 

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, सौि ऊिाा पंप बससवण्यासंबंधी मागील 

सिकािने सनणाय केला होता.  पण मागील ५ वषाात िेतकऱयांना कनेक्तिन्स 

समळालेलेच नाहीत. आपण िाज्यात सौि ऊिाा पंप बससवण्याचे धोिण स्वीकािले 

आह.े  िेती सौि ऊिेची कनेक्तिन्स असलकडच्या काळात दणेे सरुू झाले आह.े  पण 

अनेक सठकाणी असे लक्षात आले की, एकदा  पंप बससवल्यानंति त्या कंपनीच े

इसंिसनअसा तेथे िात नाहीत आसण त्या सठकाणी अनेक सदवस सौि ऊिेचे कन्िेक्तिन्स 

िोडले िात नाही.  म्हणनू यासंबंधी सवसधमंडळाची एक ससमती गठीत किावी, अिी 

मघािी सन्माननीय सदस्य श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी सवनंती केली आह.े 

िेतकऱयांना त्रास दणेािी एक व्यवस्था सनमााण झाली आह.े  मी भ्रष्टाचाि िब्लद 

वापिणाि नाही.  पण िेतकऱयांना त्रास दणेािी ही व्यवस्था आह.े  संपणूा महािाष्ट्रात 

ही सस्थती आह.े  खिं म्हणिे पण या सठकाणी मंत्री महोदय कंपनीची िासहिात किीत 

आहते, असे मला वाटते.  वास्तसवक िेतकऱयांना सौि ऊिेच्या बाबतीत िो त्रास 

सदला िात आह ेतो कसा संपसवला िाईल, ह ेसांसगतले पासहिे.  हा एकाच प्रश्न नाही 

ति महािाष्ट्रातील सवा सौि ऊिेच्या पंपाबाबत हा प्रश्न आह.े  त्यामळेु या प्रश्नाला 

सवस्ततृ उत्ति आसण पढुील काळात िेतकऱयांना सौि ऊिेच्या पंपासंबंधी त्रास होणाि 

नाही, याबाबत िासन कोणती उपाययोिना किणाि आह,े हा माझा स्पेसससफक प्रश्न 

आह.े 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी त्यांच्या भावना 

अत्यंत मोकळेपणाने या सठकाणी व्यक्त केल्या आहते.  सौि ऊिाा पंप िेतकऱयांना 

सनसितपणे किा पध्दतीने वापिता येईल, यासाठी आपण एक पसुस्तका सवतरित 

किणाि आहोत.  पिंत ुआता "कुसमू" ही योिना येऊ घातली आह.े  त्यामध्ये िाज्य 

सिकािचा फाि मोठा वाटा आह.े  त्यामळेु पंप बससवल्यानंति तो व्यवस्था चाल ू

िासहल. त्याची दखेभाल व दरुुस्ती िेतकऱयांनी किी किावी ह े सखोल ज्ञान 

िेतकऱयांना सदले िाईल.  त्यांची फसवणकू होणाि नाही सकंवा अडवणकू होणाि  
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ता.प्र.क्र.४०१६६... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु... 

नाही, याकरिता या "कुसमू" योिनेच्या अंमलबिावणी एक स्वतंत्र यंत्रणा आम्ही 

िेतकऱयांना मागादिान दणे्यासाठी सरुू करु. 

उपाध्यक्ष : मी सवा सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्छतो की, सवाांनी आपापले 

मास्क लावावेत. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे... 
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गडचिरोली चिल्ह्यात डीमाांड भरलेल्ह्या शेतकऱयाांच्या 

कृषीपांपाांना वीि िोडणी देण्याबाबत 

 (४) * ४००१५  श्री.कृष्णा गिबे (आरमोरी), डॉ.देवराव होळी (गडचिरोली) 

:  सन्माननीय ऊर्ाा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) दसेाईगंर्, आरमोरी, व कुरखडेा (जर्.गडजचरोली) या तालकु्यासह संपरु्ा 

गडजचरोली जर्ल्हयातील समुारे ३ हर्ार शेतकऱयांनी सन २०१८-१९ पासनु कृषीपंप 

वीर् र्ोडर्ीसाठी महाजवतरर्कडे अर्ा सादर करुन पैसेही भरलेले आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ३ वषााचा कालावधी होऊनही अद्यापपयंत ३ हर्ार शेतकऱयांपैकी 

केवळ १२७६ शेतकऱयांना चीर् र्ोडर्ी दणे्यात आली असनु अद्यापही १७२४ 

शेतकरी कृषीपंप वीर् र्ोडर्ी पासनु वजंचत असल्याची गंभीर बाब माह ेर्ानेवारी, 

२०२२ मध्य ेवा त्यादरम्यान जनदशानास आली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयांना कृषीपंप र्ोडर्ी 

दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते?  

  श्री. प्रािक्त तनपिेु, डॉ. जनजतन राऊत यांच्याकररता : (१) ह ेअंशत: खरे 

आह.े 

गडजचरोली जर्ल्हयामध्य े सन २०१८-१९ पासनू ते माह े र्ानेवारी, २०२२ पयंत 

४,१३८ कृषीपंप ग्राहकांचे अर्ा कृषीपंपाच्या वीर् र्ोडर्ीकरीता प्राप्त झाले होते. 

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

गडजचरोली जर्ल्हयामध्य ेसन २०१८-१९ पासनू माह ेर्ानेवारी २०२२ पयंत कृषीपंप 

वीर् र्ोडर्ीसाठी पैसे भरुन प्रलंजबत असलेल्या ४,१३८ कृषीपंप अर्ादारापैकी 

१,३७४ अर्ादारांना वीर् र्ोडण्या दणे्यात आल्या असनू, उवाररत २,७६४ अर्ादारांना 

कृषीपंप वीर् र्ोडर्ी धोरर्-२०२० अंतगात वीर् र्ोडर्ी  
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ता.प्र.क्र. ४००१५..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु.... 

अनजेु्ञयतेनसुार २५०० अर्ादारांना उच्चदाब जवतरर् प्रर्ालीव्दारे तर २६४ 

अर्ादारांना सौर कृषी पंपाव्दारे वीर् र्ोडण्या दणे्याचे जनयोजर्त आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र. ४००१५..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,  गडसचिोली सिल्यामध्ये सन २०१८-

१९ पासनू माह ेिानेवािी २०२२ पयांत कृषीपंप वीि िोडणीसाठी पैसे भरुन प्रलंसबत 

असलेल्या ४,१३८ कृषीपंप अिादािापैकी १,३७४ अिादािांना वीि िोडण्या दणे्यात 

आल् या असनू, उवारित २,७६४ अिादािांना कृषीपंप वीि िोडणी धोिण-२०२० 

अंतगात वीि िोडणी अनजेु्ञयतेनसुाि २,५०० अिादािांना उच्चदाब सवतिण े

प्रणालीद्वािे ति २६४ अिादािांना सौि कृषी पंपाद्वािे वीि िोडण्या दणे्याचे सनयोसित 

आह,ेअिा प्रकािचे उत्ति प्रश्नोत्तिाच्या यादीमध्ये सदलेले आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिामध्य े

पढुीलप्रमाणे सधुािणा किीत आह.े कृषी धोिण-२०२० नसुाि पढुच्या िोडण्या 

दणे्यात येणाि आहते. कनेक्तिन दणेे बाकी असल्याचा सवषय सन्माननीय सदस्यांनी  

सांसगतला आह.े गडसचिोली सिल्यामध्ये सन २०१८-१९ पासनू म्हणिे 

एचव्हीडीएसचे उसद्दष्ट सफ्रझ झाले त्याच्यानंति िानेवािी, २०२२ पयांत कृषीपंप वीि 

िोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंसबत असलेल्या ४,१३८ ग्राहकांपैकी १,३७४ अिादािांना 

कृषीपंप वीि िोडणी दणे्यात आह.े त्यापैकी कृषीपंप वीि िोडणी धोिण-२०२० 

अंतगात १,२२८ सिल्हा सनयोिन ससमती व इति योिनेंतगात १४६ कृषीपंपांना वीि 

िोडण्या दणे्यात आलेल्या आहते. उिलेल्या २,७६४ वीि िोडण्या प्रलंसबत आहते. 

त्यामध्ये Agriculture Contingeny Fund (ACF ) हा गाव पातळीविील सनधी 

आह.े याच्या माध्यमातनू आपण वीि िोडणीसाठी पैसे उपलब्लध करुन दऊे िकतो. 

सन २०२० च्या नवीन कृषी धोिणानसुाि आपण ही तितदू केलेली आह.े याच्या पवूी 

सदनांक ३१ माचा,२०१८ पासनू िानेवािी २०२१ पयांत आपण या िेतकऱयांना 

कोणत्याही  प्रकािे कनेक्तिन दऊे िकत नव्हतो. कृषी धोिण-२०२० नसुाि आपण 

पनु्हा २०० मीटिपयांत एलटी लाईनवि कनेक्तिन सरुु केले आहते. सझिो पोलच े

कनेक्तिन असतील ति आपण ते तातडीने लावनू दतेो आसण ज्याला पोलची 

रिक्तवायिमेंट असेल त्यासाठी एसीएफ मधनू पैसे खचा किण्याचे आपण सनयोिन 

केलेले आह.े त्या व्यसतरिक्त सिल्हा सनयोिन ससमतीमधनू दखेील पैसे उपलब्लध होऊ  
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ता.प्र.क्र. ४००१५..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु.... 

िकतात. या माध्यमातनू गडसचिोली सिल्यात गाव पातळीवि एसीएफ म्हणिे 

गावातच ३३ टक्तके पैस ेखचा किायच ेआहते. तो सनधी साधािणपण े८ कोटी रुपय े

आह.े त्या माध्यमातनू ज्या ज्या गावात ह े पैसे उपलब्लध असतील सतथे अत्यंत 

प्राधान्याने वीि िोडणी कनेक्तिन दणे्यात येईल.  

श्री. कृष्णा गिबे : अध्यक्ष महोदय, िानेवािी, २०२२ मध्ये माननीय मंत्री 

गडसचिोली सिल्यामध्य े आले होते. सन २०१८-१९ ते िानेवािी, २०२२ पयांत 

४,१३८ लाभार्थयाांनी फॉमा आसण पैसे भिलेले आहते. आि तीन वषा होऊन गलेे 

आहते तिी फक्त १,३७४ लोकांना कृषीपंपाचे कनेक्तिन सदलेले आह.े पिंत ुउवारित 

२,७६४ ह ेकृषी लाभाथी आहते. त्यांना मागच्या ३ वषाापासनू कनेक्तिन समळालेले 

नाही. एसीएफच्या माध्यमातनू ते काम किायचे आह ेह ेमाननीय मंत्रयांनी सांसगतले. 

मागच्या आठ सदवसापासनूच नाही ति प्रत्येक मसहन्यात मी ऊिाा सवभागाच्या 

असधकाऱयांना फोनद्वािे तसेच स्वत: सतथे िाऊन बोलतो. एसीएफच्या माध्यमातनू 

कोणत्या ग्रामपंचायत मध्ये सकती पैसे आहते आसण ते सकती महत्त्वाच ेआहते याची 

मी त्यांना आठवण करुन दतेो. याबाबत मी त्यांना पत्र व्यवहाि ही केला आह.े पण 

अिनूही वडसा, आिमोिी आसण कुिखडेा या तालकु्तयातील तसेच पणूा सिल्यातील 

ही समस्या आह.े पिंत ुऊिाा सवभागाने अिनूही एसीएफ सनधी उपयोगात आणलेला 

नाही.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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ता.प्र.क्र. ४००१५..... 

श्री. कृष्णा गिबे.... 

 असे सांसगतले िाते की, या फंडचे सनयोिन झाल्यावि माननीय पालक मंत्री यांची 

सही पासहिे. माननीय पालक मंत्री ज्यावेळी मंििुी दतेील तेव्हा काम किता येईल. ह े

पत्र मी व्हॉट्स ॲपवि मागसवले आह.े ते मी पालक मंत्री महोदयांना दाखवणाि आह.े 

अिा प्रकािे सवा भोंगळ कािभाि सरुु आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,   गडसचिोली सिल्हा हा असतदगुाम भाग आह.े  त्या सठकाणी 

इति कोणताही मोठा उद्योग नाही.  येथील मळू व्यवसाय िेती आह.े िेतकऱयांच े

प्रमखु पीक धान आह.े िासनाने नवीन धोिण केले आह ेकी, कृषी पंपांना ८ तास 

वीि द्यावी. या सठकाणी सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले उपसस्थत आहते.  चंद्रपिू, 

गडसचिोली, भंडािा व गोंसदया येथे  धान उत्पादन ह े प्रमखु पीक आह.े िेतीच्या 

उत्पादनातनू िेतकऱयांचा उदिसनवााह चालतो.  असे असताना िेतकऱयांना कनेक्तिन 

योग्य प्रकािे समळत नाहीत.  २ हिाि ७६४ कनेक्तिन्स सकती सदवसात समळणाि      

आहते ?  तसेच िेतकऱयांना ८ तास ऐविी २४ तास वीि पिुवठा केला िावा. 

गडसचिोली सिल्हा हा आसदवासी बहलु आह.े या संबंधी मंत्री महोदयांनी ससवस्ति 

उत्ति द्यावे, अिी मी सवनंती कितो. 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्या भावना मी समि ू

िकतो. ३ वषाांपासनू कनेक्तिन सदलेले नाही, असे त्यांनी सांसगतले. नवीन धोिण 

येण्यापवूी आपले सन २०१८ मध्ये िनेु धोिण होते. एचव्हीडीएसच्या माध्यमातनू 

वीि कनेक्तिन दणे्याचे धोिण होते. यामळेु इच्छा असनू दखेील एल.टी लाईनवि 

कनेक्तिन दतेा येत नव्हते. ज्या लोकांनी सद. ३१ माचा, २०१८ पवूी ऑनलाईन अिा 

केलेले असतील त्यांना एचव्हीडीएसच्या माध्यमातनू कनेक्तिन दणे्याची तितदू सन 

२०१८ च्या धोिणामध्य ेहोती. १ लाख २९ हिाि  नवीन पंपांना एचव्हीडीएसच्या 

माध्यमातनू कनेक्तिन दणे्यात आले. िाज्यातील िेतकऱयांना  मागील धोिणानसुाि  

 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 22 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 11:25 

 

 

ता.प्र.क्र. ४००१५..... 

श्री. प्रािक्त तनपिेु ..... 

कनेक्तिन  दतेा येत नाही. यामळेु िेतकऱयांना न्याय दतेा येत नाही. ही अडचण लक्षात 

घेऊन कृषी धोिण, २०२० आणले. या दोघांची तलुना केली ति असे सदसनू येते की,  

िाज्यामध्ये सन २०१८ पासनू एचव्हीडीएसच्या  माध्यमातनू १ लाख २९ हिाि 

कनेक्तिन्स सदलेले आहते.  नवीन धोिण आल्यानंति एका वषाात  १ लाख ३४ हिाि  

कनेक्तिन्स सदले आह.े सौि ऊिेचे वेगळे कनेक्तिन्स आहते. सन्माननीय सदस्यांनी 

सांसगतले की, त्यांना असधकािी असे सांगतात की, पालक मंत्री यांची सही लागते. 

वस्ततु:  पालक मंत्री यांची सही व मंििुी  सिल्हा पातळीविील एसीएफ मधनू मोठे 

सबस्टेिन किण्यासाठी लागते. गाव पातळीविील ३३ टक्तके एसीएफ  साठी  पालक 

मंत्री महोदयांची सही लागत नाही. त्यासाठी माननीय आमदािांनी सांसगतले तिी काम 

होऊ िकते.  आपण सांसगतल्यानंति दखेील िि असधकाऱयांनी हयगय केली असेल 

ति या बाबत मी ससवस्ति मासहती मागवनू घेतो. एखाद्या गावामध्ये िि एसीएफ 

उपलब्लध असेल ति  सन्माननीय सदस्यांनी तेथील  कायाकािी असभयंता  यांना 

सांगावयाचे. त्यांनी त्या नसुाि कायावाही किायची असते. मी या बाबत मासहती 

मागवनू घेतो.  िि सन्माननीय सदस्यांनी सांगनू दखेील  असधकाऱयांनी हलगिीपणा 

केला असेल ति  या बाबत मासहती मागवनू उसचत कािवाई केली िाईल. 

 डॉ. दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी मंत्री महोदयांनी उत्ति सदलेले 

आह ेते ५० टक्तके योग्य व ५० टक्तके चकुीचे आह.े गडसचिोली सिल्यामध्ये सनधीची 

कमतिता असिबात नाही. माझा प्रश्न आह ेकी, सन २०१८-१९ मध्ये एकूण प्रलंसबत 

वीि िोडण्या २२९  होत्या.  त्याचे टेंडि झाले होते काय सकंवा नाही ? सन २०१९-

२०२० मध्ये  मध्ये एकूण प्रलंसबत वीि िोडण्या २६३  आहते. त्याच ेटेंडि झाले 

होते सकंवा नाही ? सन २०२०-२१ मध्ये  ११०१ वीि िोडण्या प्रलंसबत आहते त्याचे 

दखेील टेंडि झाले होते काय ? सन २०२१-२२ पयांत १०७१  वीि िोडण्या प्रलंसबत 

आहते.  त्याची पणूा टेंडि प्रोसेस झाली होती सकंवा नाही ? 

       यानंति श्रीमती सगिप..... 
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ता.प्र.क्र. ४००१५ ... 

डॉ.दवेिाव होळी ..... 

झाली असेल ति संबंसधत ठेकेदािाने ते काम केले सकंवा नाही सकंवा त्या सठकाणी 

३३:३३:३४ चे िे नॉम्सा, िी टेंडि प्रसक्रया आह ेसतची अंमलबिावणी होत नाही. 

टेंडि प्रसक्रया झाल्यानंतिही तमुचे एक्तझेक्तयसुटव्ह इसंिसनअि असतील, एस.ई. असतील 

सकंवा संबंसधत डेप्यटुी इसंिसनअि आहते ते लोक त्या पध्दतीने काम किीत नाहीत.  

  अध्यक्ष महोदय, गडसचिोली सिल्याला कोणत्याही पध्दतीने सनधीची 

कमतिता नाही. पिंत,ु महासवकास आघाडी सिकाि ज्या पध्दतीने िेतकऱयांवि 

अन्याय किीत आह े त्यामळेु त्या िेतकऱयांची वीि िोडणी प्रलंसबत आह.े ही 

असतिय गभंीि बाब आह.े गडसचिोली सिल्हा हा असतिय मागासलेला आह.े तसेच 

नक्षलग्रस्त आह.े तेथील िेतकिी हा संपणूा धानावि आधारित िेती किीत आह.े माझी 

नम्र सवनंती आह ेकी, या संपणूा प्रकिणाची आपण चौकिी किणाि आहात काय? 

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, सन 

२०१८-२०१९ एवढे प्रकल्प प्रलंसबत आहते, सन २०१९-२०२० मध्ये एवढे प्रकल्प 

प्रलंसबत आहते. टेंडि झाले का, असे त्यांनी सवचािले आह.े मी मघािी सदलेल्या 

उत्तिामध्ये दखेील सांसगतले की, एचव्हीडीएस योिनेचे टेंडि ह े सन २०१८ च्या 

दिम्यान झालेले आह.े त्याचीच अंमलबिावणी िवळपास आिपयांत दखेील सरुु 

आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, महासवकास आघाडीचे सिकाि आल्यानंति कृषी वीि 

धोिण, २०२० िाहीि केले गेले. त्या अनषुंगाने या एसीएफ मधनू आता वीि िोडण्या 

दणे्याचे काम सरुु केलेले आह.े त्याची प्रसक्रया दखेील मी मघािी सांसगतली की, 

आमदािांनी ... एक्तझेक्तयसुटव्ह इसंिसनअिच्या हातामध्ये... तो एस.ई. पयांत दखेील िात 

नाही. एक्तझेक्तयसुटव्ह इसंिसनअि तो कितात. िी काही एमपॅनेलमेंट एिन्सी असेल 

त्यांना ती कामे किावी लागतात.  
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ता.प्र.क्र. ४००१५ ... 

श्री.प्रािक्त तनपिेु ... 

  अध्यक्ष महोदय, मी मघािी दखेील सांसगतले की, यामध्ये आमदाि महोदयांनी 

सांगनू दखेील िि कुठल्या असधकाऱयांनी कािवाई ... ते अपेसक्षत पढेु गलेे नसतील 

ति मासहती मागवनू सनसितपणे कािवाई किता येईल. महासवकास आघाडीचा आपण 

उल्लेख केला. मी पनु्हा एकदा ही आकडेवािी आपल्या समोि सांग ूइसच्छतो की, 

मागच्या धोिणानसुाि सन २०१८ पासनू आतापयांत ४ वषाांमध्ये १ लाख २९ हिाि 

कनेक्तिन्स सदली गेलेली आहते. िासनाने आणलेल्या नवीन धोिणामध्ये फक्त एकाच 

वषाात त्यापेक्षा िास्त कनेक्तिन्स दणे्यात आली आहते.  

  श्री.धमािावबाबा आत्राम  : अध्यक्ष महोदय, यावि िास्त चचाा न किता मंत्री 

महोदयांनी गडसचिोली सिल्यात यावे व िी प्रकिणे आहते ती सवा सनकाली 

लावण्याच्या दृसष्टकोनातनू कािवाई किावी, अिी मी सवनंती कितो. 

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी मागे एकदा गडसचिोली सिल्याचा 

दौिा केला होता. सन्माननीय सदस्यांच्या सवनंतीनसुाि पनु्हा एकदा एखादी बैठक 

लावनू सवा सन्माननीय सदस्यांना सनमंसत्रत करुन या वीि िोडणीच्या कायाक्रमामध्ये 

कुठे काही त्रटुी असतील ति सवाांना बिोबि घऊेन त्याची योग्य अमंलबिावणी केली 

िाईल. 

  ॲड.आसिष िसै्वाल : अध्यक्ष महोदय, ... 

   उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय िि तेथे येऊन त्याची ... (अडथळा) ... मंत्री महोदय 

आपण ठिल्याप्रमाणे त्या सठकाणी िाऊन बैठक घ्यावी. आता आपण तािांसकत प्रश्न 

क्रमांक ५ चचेकरिता घऊे या. 

   ॲड.आसिष िैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, माझा या सवषयािी, आसदवासींिी 

संबंसधत असा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आह.े आपण पीठासीन असधकािी  म्हणनू त्या 

आसनावि बैठल्यानंति या सवषयाला न्याय समळाला पासहिे. महािाष्ट्रातील दगुाम 

आसदवासी भागात ससंचनाची कोणतीही व्यवस्था नाही. कािण ते  िंगलात िाहतात.  
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ता.प्र.क्र. ४००१५ ... 

ॲड.आसिष िसै्वाल... 

तेथे वन कायद्यामळेु कॅनॉल किता येत नाही. ज्या सवसहिी आहते ... सवदभाातील पणूा 

११ सिल्यामध्ये िेवढी िेती पंपांची कनेक्तिन्स आहते, तेवढी एकट्या पणु्यामध्ये 

आहते. तेवढी एकट्या नगिमध्ये आहते ... (अडथळा)... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण प्रश्न सवचािावा. 

 ॲड.आसिष िैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, माझा असा प्रश्न आह े की, 

आसदवासी िेतकऱयांना कनेक्तिन दतेाना त्यांना असे सांसगतले िाते की, तलुा िास्त 

पोल लागतात, तलुा कनेक्तिन दते नाही. तमु्ही सोलि घ्या. आसदवासी िेतकऱयांना 

ससंचनाची ससुवधा उपलब्लध करुन दणे्यासाठी, त्यांच्या सवसहिींना कनेक्तिन दणे्यासाठी 

कोणतीही अट न लावता िासन स्वसनधीने कनेक्तिन लावनू दईेल सकंवा आसदवासी 

सवकास सवभागािी संपका  करुन त्यांच्याकडून सनधी घेऊन ...., असा धोिणात्मक 

सनणाय मंत्री महोदयांनी िाहीि किावा.  

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांचा कदासचत काही 

गैिसमि होत असेल. आपण यामध्ये िो मागेल त्याला कनेक्तिन दते आहोत. 

आसदवासी सवकास योिनेतील टीएसपी एरिया आह.े... (अडथळा)... त्यातनू पैिाची 

दखेील असधक तितदू या कनेक्तिनसाठी होऊ िकते. या व्यसतरिक्त गडसचिोली 

सिल्यामध्ये िो काही आसदवासींचा सनधी आह ेतो दखेील यामध्ये वापिला िाऊन 

त्यामध्ये दखेील उपयोग केला िाऊ िकतो. 

  ॲड.आसिष िैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, .... (अडथळा)... म्हणनू त्याला 

कनेक्तिन सदले िात नाही ... (अडथळा)... 

  उपाध्यक्ष : डीपीडीसीला आसदवासी सवकास सवभागाचे फंड्स समळतात. मी 

सधु्दा ट्रायबल एरियामध्येच काम कितो. .... (अडथळा)... आसदवासी सवकास 

सवभागाचे फंड्स सविेष बाब म्हणनू डीपीडीसीला समळतात.  

............. 

यानंति श्री.सिंद े... 
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नवापूर (जि.नंदुरबार) येथे १३२ के.व्िी. अजत उच्च दाब  

उपकें द्रास मंिुरी देऊन कायावजन्वत करण्याबाबत 

(५) * ४०१९४४  श्री.जशरीषकुमार नाईक (नवापूर) : सन्माननीय ऊिाव मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) नवापिू (सि.नंदिुबाि) येथील सवसिवाडी परिसिात १३२ के.व्ही. असत उच्च दाब 

उप कें द्रामधनू वीि पिुवठा होत आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त १३२ के.व्ही. असत उच्च दाब उप कें द्रावि अगोदिच सवदयतु 

पिुवठ्याचा भाि िास्त असनू नवापिू येथील औद्योसगक वसाहतीमधील औद्योसगक 

कािखाने, सवदयतु पंपासाठीचा सविेचा वापि व घिगतुी सविेचा वापि यासाठी दखेील 

सवदयतु भाि िास्त लागत असल्याने नवापिू परिसिात वािंवाि वीि पिुवठा खडंीत 

होत असल्याने वीि ग्राहकांमध्ये असंतोषाची भावना सनमााण झाली आह,े ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नवापिू परिसिात वीि पिुवठा अखडंीत योग्य दाबाने सरुु 

किण्यासाठी नवापिू येथे १३२ के.व्ही. असत उच्च दाब कें द्र कायाासन्वत किण्याबाबत 

िासनाने कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ?. 

डॉ. जनजतन राऊत : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) व (४) नवापिू तालकु्तयातील वीि ग्राहकांना असधक दिेदाि, अखडंीत, योग्य 

दाबाने व खात्रीिीि वीि पिुवठा किण्याच्या दृष्टीने व वीिेची भसवष्यातील वाढती 

मागणी लक्षात घेता नवापिू येथे नवीन १३२ के.व्ही. असत उच्च दाब उप कें द्र 

उभािणीचा प्रस्ताव महासवतिण कंपनीकडून महापािेषण कंपनीस अगे्रसषत झाला 

आह.े त्यानषुंगाने, महापािेषण कंपनीकडून प्रणाली अभ्यासाव्दािे उपकें द्राची 

ससुाध्यता तपासनू सनयमानसुाि योग्य सनणाय घेण्यात येत आह.े  

(उप प्रश्न सवचािण्यात आले नाहीत.) 

----------------- 
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मौ.अंिनवाडी, मौ.कामठा व मौ.जपंपरी (ता.औढंा-नागनाथ, जि.जिगंोली) 

या पुनववजसत गावांना मुलभूत सोयी-सुजवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

(६) * ३९९३९ श्री.चंद्रकांत ऊफव  रािुभैय्या रमाकांत नवघरे (बसमत) :  

सन्माननीय मदत व पुनववसन मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मौ.अंिनवाडी, मौ.कामठा व मौ.सपंपिी (ता.औढंा-नागनाथ, सि.सहगंोली) ही 

गावे मागील वषी नदीला आलेल्या पिुामळेु बासधत झाल्यामळेु िासनाने सदि गावाच े

पनुवासन केलेले होते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िासनाने पनुवासन केलेली सतन्ही गावे अद्यापही मलुभतू नागिी 

ससुवधांपासनू वंसचत असनू या गावांमध्ये कोणत्याही प्रकािच्या मलुभतू सवकास 

योिना िाबसवण्यात आल्या नसल्याचे सदनांक २५ िानेवािी, २०२२ िोिी वा 

त्यासमुािास सनदिानास आले, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मलुभतू सोयी-ससुवधांपासनू वंसचत असलेल्या या गावांसाठी 

गावसनहाय मौ.अंिनवाडीसाठी रुपये १ कोटी, मौ.कामठासाठी रुपये ५० लाख व 

मौ.सपंपिीसाठी रुपये ५० लाख इतका सनधी िासनाने उपलब्लध करुन द्यावा अिी 

मागणी तेथील सतन्ही गावांच्या ग्रामस्थांनी तसेच स्थासनक लोकप्रसतसनधी यांनी 

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पनुवासन मंत्री तसेच प्रधान ससचव, महसलू सवभाग, 

(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पनुवासन) यांचेकडे सदनांक २३ िनू, २०२१ िोिी वा 

त्यासमुािास पत्राद्वािे केली असल्याचे सनदिानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त सनवेदनाच्या अनषुंगाने मलुभतू सोयी-ससुवधांपासनू वंसचत 

असलेल्या या सतन्ही गावांनी केलेल्या मागणीनसुाि सनधी उपलब्लध करुन दणे्याबाबत 

िासनाने कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. जविय वडेट्टीवार : (१) ह ेअंित: खिे आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

सन १९७६ पवूीच्या प्रकल्पामळेु पनुवाससत कामठा व िोडसपंपिी या 

गावठाणातील नागिी ससुवधा कामांच्या अंदािपत्रकांना सदनांक १९/०१/२०१८ 

िोिीच्या िासन सनणायान्वये प्रिासकीय मान्यता प्रदान किण्यात आली असनू सदि 

कामांसाठी पसहल्या टप्प्यात सद.०४/०६/२०१८ िोिीच्या िासन सनणायान्वये सनधी 
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सवतिीत किण्यात आला आह.े  

ता.प्र.क्र.३९९३९... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि... 

(३) ह ेखिे आह.े 

(४) सदि सनवेदनाच्या अनषुंगाने सदिील गावात सवकास कामांसाठी सनधी उपलब्लध 

करून दणे्याबाबत आवश्यक तो प्रस्ताव िासनास सादि किण्याबाबत 

सिल्हासधकािी, सहगंोली यांना िासन पत्र सद.२४.०८.२०२१ अन्वये कळसवण्यात 

आले आह.े त्यानसुाि ससवस्ति प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंति पढुील कायावाही प्रस्तासवत 

आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 श्री.चंद्रकांत उफा  िािभुैय्या नवघिे : अध्यक्ष महोदय, उक्त तािांसकत प्रश्नातील 

उप प्रश्न १, २, ३ मधील बाबी खऱया आहते काय, उप प्रश्न क्र.४ मध्ये नमदू 

मागणीनसुाि सनधी सवतरित किण्यात आला आह ेकाय, नसल्यास त्याची कािणे काय 

आहते ? कामठा व सपंपिी गावाच्या संदभाात मंत्री महोदय यांनी स्पष्टीकिण सदले आह.े  

सन १९६४ मध्ये धिण असस्तत्वात आले त्यावळेी दोन्ही गाव ेपनुवससात झाली होती 

व त्यानंति अंिनवाडी गाव वसलेले असनू त्याचे नाव पनुवससात गावांच्या यादीत 

नाव नाही.  

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी त्यांच्या 

मतदािसंघातील तीन गावांचा उल्लेख केला असनू त्यापैकी २ गाव े प्रकल्पग्रस्त 

आहते व मैािे अंिनवाडी ह ेगाव पिूबासधत आह.े ससदे्धश्वि धिण, ता.औढंा-नागनाथ 

या धिणाचे काम १९६८ मध्ये पणूा झाले आह.े त्यामळेु बासधत झालेल्या कामठा व 

सपंपिी गावाचे पनुवासन सन १९६५ पवूी झाले आह.े अंिनवाडी गाव पिूबासधत 

असल्याने त्या गावातील लोकांनी स्वेच्छेने त्यांचे पनुवासन करुन घेतले आह.े त्या 

गावास इति योिनांतनू सवा नागिी ससुवधा पिुसवण्यात आल्या आहते. सन्माननीय 

सदस्य यांचे म्हणणे आह ेकी, कामठा व सपंपिी या गावांना नागिी ससुवधा पिुसवल्या 

नाहीत. पिंत ुउक्त गावांना १ ते १८ नागिी ससुवधा उपलब्लध करुन सदलेल्या आहते. 

काही ससुवधांच्या बाबी सनयमात बसत नसल्याने  त्यांची असतरिक्त मागणी होती व 

लोकप्रसतसनधी यांचाही आग्रह होता. त्यांचा प्रस्ताव प्रिासकीय मान्यतेसाठी 

सवभागास सदनांक १९ िानेवािी िोिी प्राप्त झाला आह.े त्यानसुाि िोड सपंपिीसाठी  
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ता.प्र.क्र.३९९३९... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि... 

४३ लक्ष रुपये व कामठा गावासाठी १९ लक्ष रुपये मंििू केले आहते. त्यांना पसहल्या 

टप्प्यात १० टक्तक्तयांप्रमाणे ४.४ लक्ष रुपये िोड सपंपिी गावासाठी व १.९० लाख रुपय े

कामठा गावासाठी उपलब्लध करुन सदल आहते.  

यानंति श्री.तेलंग.... 
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ता.प्र.क्र. ३९९३९....... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि.... 

दसुऱयांदा सदनांक ४.३.२०२० िोिी दखेील मौिे सपंपिीला ५ लाख ७५ हिाि आसण 

मौिे कामठा गावाला ४ लाख ५ हिाि रुपये उपलब्लध करुन दणे्यात आलेले आहते. 

या दोन्ही गावातील कामांसाठी नागरिकांनी प्रिासकीय मान्यतेप्रमाणे पनु्हा मागील 

केली ति मौिे सपंपिीसाठी ४५ लाख रुपये आसण मौिे कामठासाठी १९ लाख 

रुपयांचा सनधी उपलब्लध करुन दणे्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, पनुि: एकदा मी सन्माननीय सदस्यांच्या सनदिानास आणनू 

दऊे इसच्छतो की, ज्या दोन्ही गावांचे सन १९६५ पवूी पनुवासन झालेले आह,े त्या 

दोन्ही गावांना आवश्यक सवा नागिी ससुवधा उपलब्लध करुन सदलेल्या आहते. त्या 

दोन्ही गावांनी असतरिक्त ससुवधाबाबतचा प्रस्ताव सादि केला होता, तो प्रस्ताव 

िासनाने मान्य केलेला आह.े मागणी केल्याप्रमाणे काही सनधी सवतिीत दखेील 

केलेला आह.े उवारित सनधी उपलब्लध करुन दणे्यासाठी संबंसधत दोन्ही गावांचा प्रस्ताव 

मागवनू तो सनधी दणे्यात येईल.  

 डॉ.दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय, आताच मंत्री महोदयांनी सन १९६५ पवूी 

पनुवाससत झालेल्या गावांना नागिी ससुवधेसाठी सनधी उपलब्लध करुन दणे्याबाबत 

आश्वाससत केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन १९६२ ते सन १९७२ च्या दिम्यान गडसचिोली 

सिल्यामध्ये बंगाली बांधवांचे ४८ गावे पनुवाससत झालेले आहते. त्या गावांमध्ये  

कोणत्याही प्रकािच्या मलूभतू ससुवधा उपलब्लध करुन दणे्यात आलेल्या नाहीत. 

सदिहू ४८ गावांना मौिे कामठा व मौिे सपंपिी गावाच्या धतीवि सवा मलूभतू ससुवधा 

उपलब्लध करुन तेथील सवा नागरिकांना न्याय दणेाि आहात काय व उक्त कामांसाठी 

सकती सदवसांमध्ये सनधी उपलब्लध करुन दणेाि आहात?   

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, सदिहू ४८ पनुवाससत गावांना मलुभतू 

ससुवधा उपलब्लध करुन दणे्याबाबत प्रस्ताव मागसवण्यात येईल. त्यानंति सन्माननीय  
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ता.प्र.क्र. ३९९३९....... 

श्री.सविय वडेट्टीवाि.... 

सदस्य डॉ.दवेिाव होळी यांच्यािी चचाा करुन सदि गावांसाठी िे िे किता येईल, त े

ते किण्यात येईल.  

--------- 

यानंति श्री.कुलकणी........ 
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राज्यातील शेतकऱयांना किवमाफी जमळाली नसल्याबाबत 

  

(७) * ३९३३२  श्री.जवनोद अग्रवाल (गोंजदया), श्री.जविय रिांगडाले (जतरोडा), 

श्री.टेकचंद सावरकर (कामठी), श्री.मोिन मते (नागपूर दजक्षण), श्री.माधवराव 

पवार (िदगाव), श्री.रणधीर सावरकर (अकोला पूवव), डॉ.अशोक उईके 

(राळेगाव), श्री.रािेंद्र पाटणी (कारंिा), डॉ.डॉ.जवनय जवलासराव कोरे 

(सावकर) (शािूवाडी), डॉ.देवराव िोळी (गडजचरोली), श्री.रािु (बाबा) 

ियवंतराव आवळे (िातकणंगले), अॅड.रािुल जढकले (नाजशक पूवव), श्री.देवेंद्र 

फडणवीस (नागपूर दजक्षण पजिम), श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील (कोथरुड), 

श्री.सधुीर मुनगंटीवार (बल्लारपूर), श्री.राधाकृष् ण जवखे-पाटील (जशडी), 

श्री.राम कदम (घाटकोपर पजिम), श्री.रजव राणा (बडनेरा), श्री.रािूल कुल 

(दौंड), श्री.सुजनल राऊत (जवक्रोळी), श्री.अशोक पवार (जशरुर), श्री.जदलीप 

मोजिते-पाटील (खेड आळंदी), श्री.चेतन तुपे (िडपसर), श्रीमती मोजनका 

रािळे (शेवगांव - पाथडी), श्री.सनुील राणे (बोरीवली), श्री.योगेश सागर 

(चारकोप), श्री.जदपक चव्िाण (फलटण), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे 

(िळगाव शिर), श्री.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), श्री.जशरीष चौधरी 

(रावेर), श्री.संतोष बांगर (कळमनुरी), श्री.सुरेश वरपुडकर (पाथरी), श्रीमती 

नजमता मंुदडा (केि), श्री.प्रकाश आजबटकर (राधानगरी) : सन्माननीय सिकार 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िासनाने महात्मा फुले िेतकिी किामकु्ती योिनेअंतगात िेतकऱयांचे रुपये २ लक्ष 

पयांत किा माफीचा आदिे सनगासमत करुन दोन वषााचा कालावधी होऊनही 

िाज्यातील हिािो िेतकिी किामाफीच्या लाभापासनु वसंचत िासहले आहते, ह ेखिे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सनयसमत किााची पितफेड किणाऱया िेतकऱयांना रुपये ५० हिाि 

पयांत प्रोत्साहनपि अनदुान दणे्याची घोषणा करुनही या संदभाात िासन सनणाय 

सनगासमत न केल्यामळेु अनेक िेतकिी या पासनु वसंचत िासहले, ह ेही खिे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, पोटालच्या तांसत्रक अडचणीमळेु तसेच आधाि प्रमाणीकिण किण्यात 

न आल्याने िेतकऱयांना किामकु्तीचा लाभ समळू िकला नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 
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ता.प्र.क्र. ३९३३२....... 

(४) असल्यास, किामकु्ती व प्रोत्साहनपि भत्ता याची अंमिबिावणी योग्य प्रकािे होत 

नसल्याने आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, त्यानसुाि 

िेतकऱयांना िासहि केलेली किामाफी व प्रोत्साहनपि िक्तकम सवनासवलंब अदा 

किण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते? 

श्री. शामराव ऊफव  बाळासािेब पाटील : (१) नाही. 

(२) होय. 

(३) व (४) नाही. 

(५) महात्मा िोसतिाव फुले िेतकिी किामकु्ती योिना २०१९ अंतगात आधाि 

प्रमाणीकिण झालेल्या ३२.३९ लाख किाखात्यांपैकी ३१.७१ लाख किाखात्यांना 

रु. २०,२४४ कोटीचा लाभ दणे्यात आला आह.े योिना पणूात्वास नेण्याच्या हतेनेू 

प्रधान ससचव (सहकाि व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली सदनांक ०८.०२.२०२२ व 

सदनांक ११.०२.२०२२ िोिी आढावा सभा घेण्यात आल्या आहते. 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.कृष्णा गिबे : अध्यक्ष महोदय, किामाफीच्या लाभापासनू वसंचत 

िासहलेल्या िेतकऱयांच्याबाबतचा हा प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महासवकास आघाडी सिकािने महात्मा ज्योसतिाव फुले 

िेतकिी किा मकु्ती योिना िाबसवलेली आह.े पिंत ुअद्याप अनेक िेतकऱयांना या 

योिनेचा लाभ समळू िकला नाही.  अनेक लाभाथी या योिनेपासनू वंसचत िासहलेले 

आहते. िे िेतकिी सनयसमत किाफेड किीत आहते, त्यांना प्रोत्साहन म्हणनू ५० हिाि 

रुपये दणे्यात येतील, असे उप मखु्यमंत्री महोदयांनी आश्वाससत केले होते. पिंत ु

िासनाने अद्याप उक्त आश्वासनाची पतूाता केलेली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिी बाब अिी आह ेकी, महात्मा ज्योसतिाव फुले िेतकिी 

किा मकु्ती योिनेच्या माध्यमातनू २ लाख रुपयांपयांतचे किा माफ किण्यात येईल, 

असा िासनाने सनणाय घतेला होता. तसेच ज्या िेतकऱयांचे किा २ लाख रुपयांपेक्षा 

िास्त आह,े अिा िेतकऱयांनी उवारित किााची िक्तकम भिल्यानंति त्यांचे दखेील 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) I - 34 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिंद े 11:40 

 

 

ता.प्र.क्र. ३९३३२....... 

श्री.कृष्णा गिबे...... 

 २ लाख रुपयांचे किा माफ किण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. पिंत ुअिाही 

िेतकऱयांना किामाफी योिनेचा लाभ समळालेला नाही. त्यामळेु ज्या िेतकऱयांनी 

सनयसमत किाफेड केलेली आह,े अिा िेतकऱयांना ५० हिाि रुपये दणेाि आहात 

काय व ज्या िेतकऱयांनी २ लाख रुपयांविील किााची िक्तकम भिलेली आह,े  अिा 

िेतकऱयांना किामाफी योिनेचा लाभ दणेाि आहात काय? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन २०१५ ते सन २०१८ या 

दिम्यान िाज्यामध्ये नैससगाक आपत्ती आल्यामळेु व दषु्काळ पडल्यामळेु सन २०१९ 

च्या सहवाळी असधवेिनामध्ये िेतकऱयांसाठी किामाफीची योिना िाहीि केलेली 

आह.े उक्त योिनेच्या माध्यमातनू अल्पमदुतीच ेकिा माफ किण्यात येईल, असेही 

िाहीि किण्यात आले होते.  

यानंति श्री.कुलकणी....... 
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ता.प्र.क्र. ३९३३२.... 

श्री. बाळासाहबे पाटील.... 

अध्यक्ष महोदय, पात्र िेतकऱयांचे ३२ लाख ८२ हिाि खाते होते. त्यापैकी अधाि 

प्रमासणकिण झालेल्या खात्यांची संख्या साधािणपणे ३२ लाख इतकी होती. 

िेतकऱयांना साधािणपण े२० हिाि २५० कोटी रुपयांची िक्तकम दणे्यात आली. काही 

खात्यांचे आधाि प्रमासणकिण पणूा झालेले नाही. िेतकऱयांचे अंगठ्याचे ठसे न 

उमटणे, िाहत्या सठकाणी िेतकिी नसणे, ते पिगावी िाण ेअिा काही बाबी यात 

आहते. त्यामळेु काही लोक यापासनू वंसचत िासहलेले आहते. काही बँकेचे िाष्ट्रीयकृत 

बँकेमध्ये सवसलनीकिण झाल्यामळेु काही खाती अपडेट होऊ िकली नाहीत. ज्यांच े

आधाि प्रमासणकिण झालेले आह,े त्यांना ही िक्तकम दणे्यात आली आह.े कोिोनानंति 

िाज्याच्या महसलुामध्ये अपेसक्षत वाढ होऊ िकली नाही. याचा परिणाम अनेक 

योिनांवि झालेला आह.े त्याप्रमाणचे याही योिनेवि परिणाम झालेला आह.े ही 

योिना िाबसवत असताना असा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला की, फस्टा कम फस्टा.... 

याचा अथा बँकांनी यात पढुाकाि घ्यावयास हवा होता. बँका पढेु आल्यामळेु ह ेकाम 

सिुळीतपणे होण्यास मदत झाली आह.े पिुवणी मागण्याद्वािे ८२ कोटी रुपयांची तितदू 

केली आह.े त्यामाध्यमातनू उवारित योिना पणूा केली िाईल.  

 श्री. चंद्रकांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, किामाफी योिनेमध्ये सकती 

तालकु्तयांमध्ये सकती बोगस प्रकिणे सनदिानास आली आहते ? बोगस प्रकिणातील 

िकमेची पनुवासलुीची प्रसक्रया सरुु किण्यात आली आह े काय ? माननीय मंत्री ह े

अभ्यास ू आहते. मंत्री महोदयांनी उत्ति दणे्यापवूी मी एक सवनंती कितो. माननीय मंत्री 

या सवषयाचे उत्ति व्यवसस्थत दतेील. िि मला योग्य उत्ति समळाले नाही ति मी 

हक्तकभंगाचा प्रस्ताव दाखल करु इसच्छतो. याचे कािण असे की, मंत्री महोदयांना या 

प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये तालकु्तयासह आकडेवािी मांडावी लागेल. दसुिा मदु्दा असा आह े

की, आसथाक अडचणीमळेु ५० हिाि रुपयांच े अनदुान िेतकऱयांना न दणे्याचा 

िासनाने सनणाय केला आह ेकाय ? याचे कािण असे की, सदिहू योिना ही सन २०१९ 

मधील आह.े वेळेवि किा भिणा किणाऱयांसाठी प्रोत्साहन योिना सरुु केली होती.  
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ता.प्र.क्र. ३९३३२.... 

श्री. चंद्रकांत पाटील..... 

त्यामळेु आता ह ेप्रोत्साहन अनदुान न दणे्याचा िासनाने सनणाय केला आह ेकाय ? 

असा माझा दसुिा प्रश्न आह.े 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत 

पाटील यांनी काही तालकु्तयांमधील बोगस प्रकिणाबाबतचा मदु्दा मांडला आह.े मी 

सांग ू इसच्छतो की, बोगस प्रकिणे आमच्या सनदिानास आली नाहीत. मी 

सरुुवातीलाच सांसगतले की, यात बँकांनीच पढुाकाि घेतला व त्यांनी पढुची कायावाही 

केली आह.े आधाि प्रमासणकिण किण्यामध्ये बँकांनी मदत केल्यामळेु ही योिना 

सिुळीत झाली आह.े िाज्य सिकािने सनणाय केला की, सनयसमत किााचा भिणा 

किणाऱया िेतकऱयांना ५० हिाि रुपयांचे अनदुान सदले िाणाि आह.े माननीय उप 

मखु्यमंत्री श्री. असित पवाि व आम्ही दखेील अनेकदा बाहिे उल्लेख केला की, 

िाज्यात कोिोनाच ेसंकट आल्यामळेु िाज्यात आसथाक अडचण सनमााण झाली आह.े 

त्यामळेु ह ेअनदुान दणे्याची कायावाही किता आली नाही. पिंत ुमी सांग ूइसच्छतो की, 

ह े अनदुान दणे्याचे िासनाने नाकािले नाही. िाज्याची आसथाक घडी सिुळीत 

झाल्यानंति ह े अनदुान दणे्याचा िाज्य सिकािचा मानस आह.े सहकाि, पणन 

सवभागाच्या ससचवांच्या अध्यक्षतेखाली सदनांक ०८/०२/२०२२ व सदनांक 

११/०२/२०२२ िोिी आढावा बैठक घेण्यात आली आह.े यामाध्यमातनू माननीय 

सवत्त मंत्रयांच्या अध्यक्षतखेाली ससमती गठीत केली आह.े त्यानंति ही कािवाई केली 

िाईल.  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, कोिोना संकटामळेु सनधी कमी झाला 

आह,े असे मंत्री महोदयांनी सांसगतले आह.े पिंत ु मी सवचारु इसच्छतो की, याच 

सवषयाकरिता िाज्य सिकािने सनधी कमी का सदला आह े?  यावि िाज्य सिकािने गदा 

का आणली आह े? पिुवणी मागण्यांमध्ये िाज्य सिकािने किासाठी सनधी सदलेला 

आह,े ह ेआपण पहावे. इति सवा गोष्टींकरिता सनधी उपलब्लध करुन दतेा येतो. पिंत ु

िेतकऱयांकरिता िासनानेच घोसषत केलेल्या योिनेसाठी सनधी उपलब्लध नाही. याचा  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 37 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तलंेग 11:45 

 

 

ता.प्र.क्र. ३९३३२.... 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस..... 

अथा असा की, या िाज्य सिकािला िेतकऱयांना ह ेपैसे द्यावयाचे नाहीत. ज्या गोष्टी 

दोन वषाानंति केल्या तिीही चाल ूिकतात अिा बाबींना सनधी उपलब्लध करुन सदला 

िात आह.े ह ेसिकाि स्मािकांना सनधी उपलब्लध करुन दते आह.े  

यानंति श्री. चौधिी... 
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ता.प्र.क्र.३९३३२..... 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

पिंत ु िेतकऱयांच्या योिनेला मात्र पैसे सदले िात नाहीत.  त्यामळेु िेतकऱयांना 

प्रोत्साहनपि पैसे कधी समळतील ह ेमंत्री महोदयांनी स्पेसससफकली सांसगतले पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, २ लाख रुपयांच्या वि ओ.टी.एस. केले िाणाि होते.  त्याला 

दखेील ३ वषे होत आले आहते.  त्यामळेु ते ओ.टी.एस. िेंिच्या बाहिे चालले आह.े  

त्यावि पनु्हा नव्याने व्याि चढत आह ेव अडचणी वाढत आहते.  त्यामळेु माझा प्रश्न 

आह ेकी, ओ.टी.एस. च्या संदभाातील योिना कधी सरुु किणाि आहात ?   

 अध्यक्ष महोदय, माझा सतसिा मदु्दा असा आह ेकी, ज्या िेतकऱयांना किामाफी 

दणे्यात आली त्यांना पनु्हा नव्याने किा समळालेले नाही.  त्या िेतकऱयांना नव्याने 

किा समळाले पासहिे यासाठी िाज्य सिकाि काय कायावाही किणाि आह े? 

 श्री.असित पवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी सवचािलेले 

तीनही प्रश्न िाज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहते.  ही गोष्ट खिी आह े की, माननीय 

श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे यांनी मखु्यमंत्री पदाची िपथ घेतली त्यावेळी त्यांनी या 

तीन घोषणा केल्या होत्या.  पिंत ुलगेचच माचा मसहन्यात कोिोनाची साथ आली व 

परिसस्थती गभंीि झाली.  माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी उपसस्थत केलेल्या प्रश्नांच्या 

अनषुंगाने मी सभागहृाला व महािाष्ट्रातील तमाम िनतलेा सांग ू इसच्छतो की, 

यासंदभाात मखु्यमंत्रयांिी चचाा किण्यात येईल.  ५० हिािांचा व दोन लाखांच्या 

पढुील असे िे दोन प्रश्न आहते त्यापैकी एक प्रश्न यावषी व एक प्रश्न पढुील वषी 

धसास लावला िाईल हा या सनसमत्ताने मी सभागहृाला िब्लद दतेो.   

तसेच सतसिा मदु्दा असा आह ेकी, ज्या िेतकऱयांची किामाफी होऊन खात े

सक्तलअि झाले आह ेत्यांनाही नव्याने किा समळत नाही.  आम्ही यासंदभाात सवा सिल्हा 

मध्यवती सहकािी बँका, एस.एल.बी.सी. बँक आसण िाष्ट्रीयकृत बँकांना दखेील पनु्हा 

सचूना दऊे.  सिल्हास्तिावि सिल्हासधकािी यांच्या ति िाज्य स्तिावि माननीय 

मखु्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतखेाली यासंदभाात ससमती असते.   
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ता.प्र.क्र.३९३३२..... 

श्री.असित पवाि..... 

या ससमतीच्या आढावा बैठकीमध्ये सचूना दणे्यात येतील.  पिंत ुकिामाफी केल्यानंति 

पीक किा घेण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे सदसत आह.े  िेतकऱयांना ३ लाख 

रुपयांपयांत िनू्य टक्तके व्यािाने किा पिुवठा केला िातो.  त्यासाठी समुािे ९५० ते 

९६० कोटी रुपये खचा केले िातात.  यावेळी दखेील या खचााची िाज्य सिकािची 

तयािी आह.े 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमंत्रयांना माझी 

एवढीच सवनंती आह ेकी, एस.एल.बी.सी. च्या माध्यमातनू सकती िेतकऱयांचे किा 

माफ झाले व त्यापैकी सकती िेतकऱयांना पनु्हा नव्याने किा समळाले याची मासहती 

घेऊन पटलावि ठेवणाि का ? 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सदि मासहती पटलावि ठेवण्यात 

येईल. 

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, सन २०१६ व सन २०१९ अिा दोन वेळा 

किामाफीच्या घोषणा किण्यात आल्या.  सन २०१९ च्या किामाफी संदभाातील उत्ति 

माननीय उप मखु्यमंत्रयांनी आताच सदले.  िेतकऱयांना प्रोत्साहनपि ५० हिाि रुपय े

दणे्याचे त्यांनी मान्य केले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, खिे ति सन २०१६ च्या किामाफी योिनेपासनू आिही 

अनेक िेतकिी वंसचत आहते.  त्यानंति कट ऑफ डेट टाकून महात्मा ज्योसतबा फुले 

किामाफी योिना लाग ूकिण्यात आली.  सन २०१६ मध्ये छत्रपती सिवािी महािाि 

स्वासभमानी िेतकिी किामाफी योिना िाहीि किण्यात आली होती.  अनेक िेतकिी 

या दोन्ही किामाफी योिनांपासनू वंसचत िासहले आहते. वंसचत िासहलेल्या 

िेतकऱयांचा या घोषणांच्या स्पधमेध्ये काहीही दोष नाही, असे माझे प्रामासणक मत 

आह.े त्यामळेु दोन्ही किामाफी योिनांमधनू वंसचत िासहलेल्या िेतकऱयांचा 

किामाफीमध्ये समावेि केला िाईल का ?  
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ता.प्र.क्र.३९३३२..... 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सडसेंबि, २०१९ मध्ये नागपिू 

असधविेनादिम्यान माननीय मखु्यमतं्रयांनी किामाफी योिनेची घोषणा केली.  

सवासाधािणपणे नवीन किामाफीची घोषणा किीत असताना पवूीची किामाफी 

योिना पणूा झालेली आह ेअसे गसृहत धरुनच आपण पढेु िात असतो.  मी मघािी 

दखेील सांसगतले की, या किामाफी योिनेमध्ये व आधाि प्रमासणकिणामध्ये बँकांनी 

पढुाकाि घतेला.     

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.३९३३२... 

श्री. बाळासाहबे पाटील... 

लोकांना सकंवा िेतकऱयांना त्रास न होता ही योिना झाली.  त्यामळेु लोकांच्या या 

योिनेच्या बाबतीत कोणत्याही तक्रािी नाहीत.  म्हणनू ही योिना पणूा किणे 

िासनासमोिील उसद्दष्ट आह ेआसण म्हणनू आम्ही ती योिना लवकिच पणूा करु. 

 श्री. सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस यांनी स्पेसससफक प्रश्न सवचािला आह ेआसण म्हणनू आम्हाला तािखनेसुाि 

स्पेसससफक उत्ति अपेसक्षत आह.े  याचे कािण स्वाभासवकपणे आपल्या लक्षात असले 

की, ३ सदवसांपवूी श्री. सिुि िाधव नावाच्या िेतकऱयांने सवष प्रािन करुन 

आत्महत्त्या केली आसण त्याचा व्हीडीओ काढला की, पढुचा िन्म िेतकऱयाच्या 

पोटी नाही.  

 काल पोंभणुे येथील एका िेतकऱयाने आत्महत्त्या केली.  पणुे सिल्यामध्ये 

कधी िेतकऱयांची आत्महत्त्या होत नव्हत्या, त्याही आत्महत्त्या वाढू लागल्या आहते.  

िानेवािी ते नोव्हेंबि २०२१ या ११ मसहन्यांच्या कालावधीत सवदभाात १३००, 

औिंगाबाद सवभागात ७७३, अमिावती सवभागात ११२८ समळून अिा चाि ते सव्वा 

चाि हिाि िेतकऱयांनी आत्महत्त्या केल्या आहते.  माझा या उत्तिावि आके्षप आह.े  

या संदभाातील सनसितता काय म्हणते... आपर् मागच्या वषी अर्ासंकल्प मांडला 

आजर् त्या अर्ासंकल्पामध्ये घोषर्ा केली.... नसुती घोषर्ाच केली नाही तर 

सरकारने अजभनंदन स्वीकारले, शभुकामना घेतल्या, गावोगाव बोडा लावले.  सोशल 

जमडीयामधनू स्वत:ची पाठ र्ोपटून घेतली की, जनयजमत कर्ा भरर्ाऱयांच्या खात्यावर 

आम्ही ५० हर्ार रुपये टाकू.  आता नवीन अथासंकल्प येत आह ेआसण आपण तचे 

उत्ति दते आहोत की, आम्ही पनु्हा एकदा सवचारु.  त्यामळेु िेतकऱयांच्या प्रश्नासवषयी 

इतकी उदासीनता आह.े  आपण ताटातील अन्न िेव्हा खातो तेव्हा सदवसातनू ३ वेळा 

िेतकऱयांची आठवण आली पासहिे. अथासंकल्पामध्ये घोषणा केली होती ती घोषणा 

येत्या ३१ माचापयांत पणूा होईल काय, हा पसहला प्रश्न आह.े  दसुिा प्रश्न असा आह े

की, सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले म्हणाले की, आपल्या यासंबंधी छत्रपती  
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ता.प्र.क्र.३९३३२... 

श्री. सधुीि मनुगंटीवाि... 

सिवािी महािाि आसण महात्मा फुले यांच्या नावाने २ योिनांच्या घोषणा झाल्या 

आहते.  ही दोन्ही नावे इतकी मोठी आहते की, िब्लद सदला की तो पणूा झाला पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, या दोन्ही योिनांमधनू िेतकिी वंसचत िासहले आहते.  

याबद्दल आपण काही बघत नाही.  माझी उपमखु्यमंत्री महोदयांना हात िोडून सवनंती 

आह.े ही सवनंती एकदा नाही ति हिािदा हात िोडून सवनंती आह े की, आपण 

यासंबंधी तािीख सांगावी.  कािण माननीय िाज्यपालांच्या ३ असभभाषणांमध्ये याचा 

उल्लेख वािंवाि आला आह ेकी, िासन ५० हिाि रुपये दईेल.  िाहीि भाषणात ५० 

हिाि रुपये दतेो, बांदावि गेले की, ५० हिाि रुपय ेदतेो आसण येथे सवधानसभेत आलो 

की, उत्तिामध्ये ५० हिाि रुपये दतेो असे िासन सांगत आह.े  पण तािीख "हम बतात े

नहीं".  म्हणनू माझी उपमखु्यमंत्रयांना सवनंती आह ेकी, अथासंकल्पात इति कोणत्याही 

गोष्टीला थोडा कट लावावा लागला तिी तो लावा.  पण आिोग्य सवषय आसण िेतकिी 

या दोन सवषयांसाठी स्पष्ट घोषणा सिकािने किावी. 

 The Deputy Chief Minister : Suggestion for action.  

 श्री. िणधीि साविकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमखु्यमंत्री सिल्हा बँकेच े

अनेक वषे अध्यक्ष िासहले आहात.  एक तांसत्रक प्रश्न गेल्या अनेक वषाापासनू प्रलंसबत 

आह.े  िेतकऱयांना आपण िे क्रॉप लोन दतेो त्याचे व्याि ३६५ सदवस झाल्यानंति 

लावले पासहिे की, ३१ माचा ही कट ऑफ तािीख असली पासहिे.  पीक किा आपण 

िनू आसण िलैु मसहन्यांमध्ये सवतरित कितो.  पण िेतकऱयाने ३१ माचापवूी किा 

भिले नाही ति त्यावि व्याि लावले िाते.  त्यामळेु ती कट ऑफ तािीख कोणती 

असली पासहिे, हा पसहला प्रश्न आसण दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, दोन्ही किामाफी 

योिनांमध्ये िासनाने पनुगाठण केले ति त्याचा या कालावधीत समाविे किण्यात 

येईल काय ? 
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ता.प्र.क्र.३९३३२... 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी व्यािाच्या 

बाबतीत या सठकाणी मदु्दा उपसस्थत केला आह.े  बऱयाचिा सदस्यांची सकंवा 

िेतकऱयांची अिी मागणी आह ेकी, यामधनू असधकच्या व्यािाचा भदूांड बसतो.  

त्यामळेु सन्माननीय सदस्यांच्या सचूनेनसुाि कायावाही किण्यात येईल. 

 उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तिाचा तास आता संपलेला आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसगिे... 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला असला 

तिीही तो संपण्यापवूी माननीय मंत्रयांनी संबंधीत प्रश्नाचे समपाक उत्ति दणेे अपेसक्षत 

होते. त्यापवूीच प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला आह ेअसे समिनू ते उत्ति न दतेा िागेविच 

बसनू िासहले आहते. सन्माननीय सदस्यांनी दोन प्रश्न सवचािलेले होते पिंत ुमाननीय 

मंत्रयांनी त्याचे उत्तिच सदलेले नाही.  

श्री.  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्नाच ेउत्ति सदलेले आह.े माझ े

उत्ति संपल्यानंति प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला आह.े  

------- 
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सन्माननीय सदस्य श्री. रजव राणा यांच्यावर पोजलसांनी दाखल 

केलेल्या गुन्यासंबंधी 

(सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा वलेमध्ये येऊन फलक फडकसवतात.) 

उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण िागेवि बसा.  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य आपल्या भावना 

मांडतील. सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा सदल्लीला असताना त्यांच्यावि गनु्हा 

दाखल किण्यात आला. आम्ही गनु्याचे समथान किीत नाही. कािण कोणत्याही 

कसमिनिवि अिा प्रकािे िाई फेकणे सनषेधाहा आह,े चकू आह,े त्यांना सिा झालीच 

पासहिे. पिंत ु गनु्हगेािािी सकंवा गनु्ृयािी कनेक्तिन नसताना... अध्यक्ष महोदय, 

िाष्ट्रवादी पक्षाच्या दोन कायाकत्याांनी काही केले ति माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. 

असित पवाि यांना आपण फासावि लटकवणाि काय ? अिा प्रकािे सदल्लीमध्य े

असणाऱया सन्माननीय सदस्यांवि भाितीय दडं संसहतेच्या कलम ३०७ चा गनु्हा 

लावण्यात आला आह.े अक्षिि: सरुुवातीला मळू गनु्हगेािावि छोटा गनु्हा लावला. 

मग कोणाचे तिी फोन आल्यानंति त्याच गनु्हगेािावि भाितीय दडं संसहतेच्या कलम 

३०७ चा गनु्हा दाखल किण्यात आला आसण िे सन्माननीय सदस्य चाि सदवसांपासनू 

सदल्लीमध्ये आहते त्यांच्यावि सदु्धा भाितीय दडं संसहतेच्या कलम ३०७ चा गनु्हा 

कसा लाग ूिकतो ? या सठकाणी कोणत्या प्रकािचे िाज्य आह े? अध्यक्ष महोदय, 

सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा यांना बोल ू सदले पासहिे म्हणनू मी माझे म्हणण े

थांबवतो. पिंत ुह ेयोग्य नाही. आपण आमचे संिक्षक आहात. या िाज्यामध्ये अिा 

प्रकािे भाितीय दडं संसहतेचे कलम ३०७ बेकायदिेीिपणे लावले िात असेल ति 

ज्यांनी ह ेकलम  बेकायदिेीिपणे लावले त्यांच्यावि कािवाई झाली पासहिे. अन्यथा 

पोलीस बेछूट होतील. आि तमुचे िाज्य आह.े पिंत ु आपण ह े लक्षात ठेवा की, 

पोलीस िि एकदा बेछूट झाले ति या िाज्यामध्ये काहीच उिणाि नाही. त्यामळेु माझी 

सवनंती आह ेकी, आपण सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा यांना बोल ूद्यावे आसण 

आम्हाला संिक्षण द्यावे. 
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श्री. िसव िाणा : अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये मी माझ्या भावना व्यक्त किणाि 

आह.े मी आपल्याला पणूा पाश्वाभमूी सांगेन त्यावरून आपण मला न्याय द्याल, अिी 

अपेक्षा आह.े िािमाता सििाऊ यांच्या ियंतीसनसमत्त अनेक सिवभक्तांनी िािापेठ, 

फ्लायओव्हिवि छत्रपती सिवािी महािािांचा पतुळा बससवला. १२ तािखलेा पतुळा 

बससवल्यानंति त्या सठकाणी दगू् ध असभषेक झाला आसण आिती दखेील झाली. तसचे 

सतथे मोठ्या प्रमाणावि आिाधना झाल्या. तेव्हा अमिावती िहिात सदवाळीसािख े

वाताविण झाले होते आसण कोणाचाही तक्राि नव्हती. पाच सदवसानंति छत्रपती 

सिवािी महािािांचा पतुळा त्या फ्लायओव्हिवरुन छन्नी हातोड्याने मनपा आयकु्त 

आसण पोलीस आयकु्त यांच्या संगणमताने काढल्या िाऊन असतक्रमण सवभागाच्या 

कचऱयाच्या गोडाऊनमध्ये टाकण्यात आला. छत्रपती सिवािी महािाि ह ेआमचे 

आिाध्य दवैत आहते. आमच्या दवैताला छन्नी हातोडयाने काढून त्या गोडाऊनमध्ये 

टाकले िात असेल ति त्यावि सिवभक्तांच्या भावना दखुवल्या गेल्या. त्यामळेु ९ 

तािखलेा काही सिवभक्तांनी मनपा आयकु्तांवि िाई फेकली. त्याच ेआम्ही समथान 

किणाि नाही ति सनषधेच किणाि आहोत. पिंत ु त्या सदविी मी सदल्ली येथे िेल्व े

सवभागाच्या बैठकीमध्ये उपसस्थत असताना मला फोन आला की, "अमिावतीमध्ये  

तमुच्यावि भाितीय दडं संसहतेच्या कलम ३०७ आसण कलम ३५३ चा  गंभीि गनु्हा 

दाखल किण्यात आला आह.े" मी िेव्हा त्याची मासहती घेतली तेव्हा पोलीस आयकु्त 

श्रीमती आिती ससंह मला सांगतात की, " सिकािमधील काही प्रमखु लोकांनी मला 

हा गनु्हा दाखल किायला सांगनू श्री. िसव िाणा यांना अटक किा असे सांसगतले."  

त्यानंति माझ्या घिी १०० ते १५० पोलीस िातात. 

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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श्री. िसव िाणा.... 

माझ्या घिात वधृ्द आई-वडील आहते. माझ्या आईचे गडुघ्याचे ऑपिेिन झालेले 

आह.े असे असतानाही िात्री ३ वािता १५० पोसलसांनी माझ्या घिात घसुनू तपासणी 

केली.  या घिातील माननीय  खासदाि श्रीमती नवसनत िाणा यांना दखेील ताब्लयात 

घेतले. त्यांचाही अपमान केला.  मी या सठकाणी सांग ूइसच्छतो की,  [***] यांनी 

पोलीस आयकु्त यांना फोन केला. माझ्याकडे  त्याचा पिुावा पेन ड्राईव्हमध्ये आह.े  

त्यांनी असा फोन केला की, श्री.िसव िाणा यांना अटक किा. माननीय स्व. आि. आि. 

पाटील यांची मला आि आठवण येत आह.े  त्यांच्यासािख े गहृ मंत्री आपल्या 

िाज्याला हवे होते.  या िाज्यामध्य े िि आपण श्री.वाझे यांच्यासािख े गनु्हगेाि 

असधकािी  सनमााण केले  ति आपली दखेील माननीय  श्री. असनल दिेमखु 

यांच्यासािखी परिसस्थती होईल, ह ेसवसरु नका. ही केवळ माझी भावना नाही ति  या 

संपणूा सदनाची भावना आह.े माझ्या सािख्या आमदािावि िि कलम ३०७, ३५३  

अंतगात गनु्हा दाखल होत आह े  व त्या करिता आपण फोन केला असेल ति  ह े

महािाष्ट्राचे दभुााग्य आह.े  श्रीमती आिती  ससंह या पोलीस आयकु्त आहते. मनपा 

आयकु्त यांनी खोटा गनु्हा दाखल केला. ही  घटना दीड वािता झाली. िात्री १०.३० 

वािता  माझ्यावि गनु्हा दाखल होतो व आम्हाला सांगण्यात येत ेकी, एवढा दबाव 

आह े की,  िसव िाणा सदसला ति त्यास गोळी मारुन टाका. असा िि दबाव असेल, 

अिी परिसस्थती असेल, मला अटक किा अिी मागणी असेल ति... िि मी खोटे 

बोलत असेल ति या पेनड्राईव्हमध्ये पिुावा आह.े....  

 उपाध्यक्ष :  या बाबत िासनाने नोंद घ्यावी. 

 श्री. िसव िाणा : अध्यक्ष महोदय,  मी यथेे  फािी घेईन. मला आपण फािी 

द्या. या घटनेचा आपण तपास किावा त्याकरिता सवधान मंडळाची ससमती तयाि 

किावी. पोसलस आयकु्तांचे सनलंबन झाले पासहिे, मनपा आयकु्तांवि कािवाई झाली 
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श्री. िसव िाणा.... 

 पासहिे. अिा प्रकािे िि  आमदािांना अटक होत असेल ति या सवधानसभेवि 

कोणाचा सवश्वास िाहाणाि नाही. येथे मी सनषेध व्यक्त कितो. या घटनेमळेु संपणूा 

िाज्याचा अवमान झालेला आह.े आपण मला न्याय द्यावा.  पोलीस आयकु्त  व मनपा 

आयकु्त यांचा मी या सठकाणी सनषेध व्यक्त कितो....  

 उपाध्यक्ष : आता  सन्माननीय सदस्य  श्री. भास्कि िाधव यांनी आपले 

म्हणणे मांडावे.  

  श्री. भास्कि िाधव : अध्यक्ष महोदय,  माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा यांच्या वि कलम ३०७, ३५३ अंतगात गनु्हा दाखल 

झाला. त्यांचे असे म्हणणे आह ेकी, ज्यावेळी गनु्हा घडला तेव्हा मी सदल्लीला होतो.    

सदनाचे कस्टोडीयन म्हणनू आपण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आह.े या बद्दल माझ े

काहीही म्हणणे नाही....( अडथळा )  

 उपाध्यक्ष :  आपण त्यांबा बोल ूद्या.  ज्या वेळी आपण बोलत होता तवे्हा 

आपल्याला कोणीही सडस्टबा केले नाही.  

 श्री. भास्कि िाधव : अध्यक्ष महोदय,   आपण त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या, असे 

माननीय सविोधी पक्ष नेते यांनी आपल्याला सांसगतले.   आपण त्यांचे म्हणणे ऐकून 

घेतले व आम्ही दखेील ऐकून घेतले आह.े त्यांनी  काय म्हटले या बद्दल मला काहीही 

आक्षेप नाही..(अडथळा ) या सठकाणी  मी उत्ति दते नाही. 

श्री. सगिीष महािन ( बसनू ) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि 

िाधव ह ेमंत्री महोदय आहते काय ? 

श्री. भास्कि िाधव :  अध्यक्ष महोदय,   सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीष महािन, 

यांचे या सदनात लक्ष आह े काय ? मी हिकतीच्या मदु्यावि बोलत आह.े मी या 

सठकाणी मंत्री म्हणनू उत्ति दते नाही. या सदनात एखादा सदस्य िि [***] घेऊन 

त्यांच्यावि आिोप किणाि असेल ति  ते आिोप किण्यापवूी  
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श्री. भास्कि िाधव .... 

 त्यांनी सवधानसभा सनयम ३८ अन्वये आधी नोटीस दणेे आवश्यक होते.  मला ह े

िाणनू घ्यायचे आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िसव िाणा यांनी  [***]  घेऊन अस े

सवधान केले आह ेकी,  

*** आदिेानसुाि सवलोसपत मिकूि 

      यानंति श्रीमती सगिप..... 
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श्री.भास्कि िाधव ... 

''मला अटक किण्याकरिता म्हणनू येथील पोलीस कसमिनि व अमिावती 

कापोिेिनचे कसमिनि यांना [***] फोन किीत होते.,'' असे ते म्हणाले. मला ह े

िाणनू घ्यावयाचे आह ेकी, त्यांनी या [***] घणे्यापवूी आपल्याला नोटीस सदलेली 

आह ेकाय? आपल्याला िि नोटीस सदली नसेल ति त्यांचे म्हणणे, त्यांनी घेतलेले 

नाव कामकािातनू काढून टाकावे, असा माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  

  उपाध्यक्ष : नोटीस न दतेा अिा पध्दतीने नाव घेऊन बोलणे काही बिोबि 

नाही. त्यामळेु सदिचा उल्लेख िेकॉडावरुन काढून टाकावा. 

  श्री.दवेेद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आपला सनणाय आह.े ते 

कामकािामध्ये ठेवायच े की, नाही ठेवायचे ते आपण ठिवा. पिंत,ु िो मळू मदु्दा 

उपसस्थत किण्यात आलेला आह,े त्यावि काही कािवाई होणाि आह ेकी नाही? माझ े

असे म्हणणे आह ेकी, आपण [***] बािलूा ठेऊ. पिंत,ु मळू मदु्दा असा आह ेकी, 

अिा प्रकािे कलम ३०७ अन्वये गनु्हा दाखल झाला. एका समसनटात कोटााने स्थसगती 

सदली. प्रश्न नाही, त्यांना ते अटक करु िकले नाहीत. कािण ते चकुीचचे होते. पिंत,ु 

अिाप्रकािे िि सन्माननीय सदस्य सव्हसक्तटमाईि होत असेल.... आम्ही आपल्या 

समोि आमच्या व्यथा मांडल्या. आपण आमचे कस्टोडीयन आहात. यावि पढेु काय 

होणाि आह,े चौकिी होणाि आह ेकाय, या सभागहृाची चौकिी ससमती स्थापन 

होणाि आह ेकाय, असे काही तिी आम्हाला समिले पासहिे. 

  उपाध्यक्ष : सिकािने याची नोंद घ्यावी. .... (गोंधळ)... सन्माननीय सदस्य 

आपण नोटीस न दतेा दखेील आपल्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मी सदलेली 

आह.े  

( सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा वलेमध्ये येऊन  

उपाध्यक्ष महोदयांसमवते बोलतात) 

  सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या िागेवि बसावे. 

............ 

 

*** आदिेानसुाि सवलोसपत मिकूि 
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य  

आपापल्या िागेवि उभे िाहून घोषणा दतेात.) 

 

पृ. शी. : लेखी उत्तिे 

 

मु. शी. : तािांसकत प्रश्नाबाबतची असधक मासहती  

सभागहृाच्या पटलावि ठेवण े

 

    श्री. प्रािक्त तनपिेु ( आसदवासी सवकास िाज्यमतं्री ) :  अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने, ''िासकीय आश्रमिाळांमध्ये मतृ्यमुखुी पडलेल्या मलुांच्या 

कुटंुसबयांना आसथाक भिपाई दणे्याबाबत” या सवषयाविील श्री.चंद्रकांत सोनावणे, 

सव.स.स. यांचा सदनांक २८ माचा, २०१६ िोिीचा तािांसकत प्रश्न क्रमांक ४८७१६ 

संदभाात सदनांक १३ एसप्रल, २०१६ िोिी सदलेल्या सनवेदनातील आश्वासनानसुाि 

असधक मासहती सभागहृाच्या पटलावि ठेवत आह.े 

  उपाध्यक्ष : असधक मासहती सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आह.े 

( प्रेस : येथे असधक मासहती छापावी.) 

................ 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य आपापल्या  

िागेवि उभे िाहून घोषणा दतेात.) 

पृ.शी. / मु.शी. : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेवण े

 श्रीमती आसदती तटकिे (सवधी व न्याय िाज्यमंत्री):  अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने  श्री साईबाबा संस्थान सवश्वस्त व्यवस्था, सिडी यांचा सन २०२०-

२०२१ या वषााचा वासषाक अहवाल सभागहृासमोि ठेवते. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े सदिहू अहवाल 

सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्लध करुन दणे्यात येईल. 

.............. 

 डॉ.सवश्वसित कदम (कृषी िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

डॉ. बाळासाहबे सावंत कोकण कृषी सवद्यापीठ, दापोली यांचा सन २०१६-२०१७ 

या वषााचा लेखा पिीक्षण अहवाल व वासषाक लेखे सभागहृासमोि 

ठेवतो....(अडथळा).. सदिहू अहवाल सभागहृासमोि सादि किण्यास झालेल्या 

सवलंबाची कािणे सोबत िोडली आहते. 

  उपाध्यक्ष : लेखा पिीक्षण अहवाल व वासषाक लेख ेसभागहृासमोि ठेवण्यात 

आले आहते. सदिहू लेखा पिीक्षण अहवाल व वासषाक लेखे सवसधमंडळाच्या 

संकेतस्थळावि उपलब्लध करुन दणे्यात येतील.  

............ 

  श्री.अस्लम िेख (वस्त्रोद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र िाज्य यंत्रमाग महामंडळ मयाासदत, नवी मुंबई यांचा सन २०१९-२०२० या 

वषााचा अठे्ठचाळीसावा वासषाक अहवाल सभागहृासमोि ठेवतो. 

  उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े सदिहू अहवाल 

सवसधमंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्लध करुन दणे्यात येईल. 

.............. 
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यानंति श्री.सिंद े... 
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(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात.) 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाला सभागहृाचे कामकाि 

व्यवसस्थत चाल ू द्यावयाचे आह.े िासनाने आमच्या मागणी संदभाात काही तिी 

आश्वासन द्यावे. यासंदभाात आपण सिकािला सनदिे द्यावेत, अिी सवनंती आह.े 

 उपाध्यक्ष : सविोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्य यांनी आपल्या िागेवि 

िाऊन बसावे. मंत्री महोदयांना उत्ति दऊे द्यावे. 

 श्री.सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, हा एका सन्माननीय सदस्य यांचा प्रश्न 

आह,े असे समिनू या सवषयाच ेगांभीया कमी होऊ दतेा कामा नये. मागील दीड दोन 

वषााच्या कालावधीत अिा प्रकािच्या प्रसंगामध्ये असधक वाढ झाली आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल प्रभ ूयांनी स्वत: सायंकाळी ५.४२ वािता सन्माननीय 

सदस्य यांच्या अवमान संदभाात २२ समसनटे सभागहृामध्ये कथन केले होते. त्यांनी 

त्यावेळी सांसगतले होते की, या २ वषाांच्या कालावधीत प्रिासन अन्याय किीत आह,े 

अवमान किीत आह,े सन्माननीय सदस्यांच्या संदभाातील मान सन्मानाची मयाादा 

ओलांडत प्रिासन यंत्रणा वागत आह.े त्यावेळी माननीय मखु्यमंत्री यांनी आश्वासन 

सदले होत ेकी, या सवषयाच्या संदभाात आमदाि महोदयांची ससमती गठीत किण्यात 

येईल. या आश्वासनाची मी आठवण करुन दऊे इसच्छत आह.े सदिहू आश्वासन 

िकु्रवाि, सदनांक २१ सडसेंबि, २०२१ िोिी दणे्यात आले होते. अद्यापही सन्माननीय 

सदस्य यांच्या संदभाात अवमानाच्या घटना पनु्हा पनु्हा होत आहते. पोलीस यंत्रणा 

पणूापणे नेस्तनाबतू होत आह.े त्यामळेु अिा पद्धतीचे प्रसंग येतात. एका सन्माननीय 

सदस्यांवि खोट्या पद्धतीने गनु्ह े दाखल किण्यात आले, एवढ्याच चौकटीमध्ये 

याकडे पाहू नये. अिा पद्धतीने पोसलसांनी गनु्ह े दाखल केले. पोलीस यंत्रणचे े

िािसकयीकिण होत आह.े ते पवूी गनु्हगेािांचे होत होते. याकरिता सवा पसक्षय आमदाि 

महोदयांची ससमती गठीत किणे गििेचे आह.े पोलीस यंत्रणेवि १५,८२४ कोटी रुपय े

खचा किण्यात येतात. हा खचा पाण्यात िात आह,े असा हा खळे सरुु झाला आह.े  
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श्री.सधुीि मनुगंटीवाि... 

अध्यक्ष महोदय, गहृ मंत्री महोदय भावसनक आहते, याची मला िाणीव आह.े 

त्यांच्याकडून मला अपेक्षा आह.े अन्यथा अिा कृतींमळेु त्यांच ेब्ललड पे्रिि व िगुि 

वाढेल. गहृ मंत्री महोदयांनी आमदाि महोदयांच्या ससमतीची स्वत: घोषणा किावी. 

सतच्या माध्यमातनू मागील २ वषाांच्या कालावधीतील घडलेल्या घटनांच्या संदभाात 

सचंतन किण्यात येईल. पोलीस यंत्रणेने कसेही वागणे योग्य नाही, ह ेथांबसवले पासहिे.  

वादाचा प्रसतवाद, बदला घेण्याची भावना, सडूाची भावना पढेु िाता कामा नयेत. 

आि आपल्या हाती आह ेते आपण पणूा केले पासहिे, एवढीच माझी अपेक्षा आह.े  

श्री.छगन भिुबळ (बसनू) : अध्यक्ष महोदय, सीबीआय इति सवाच... 

श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बसनू बोलले 

आहते, त्यांचेकडे सन्माननीय सदस्य यांनी लक्ष दऊे नये. 

श्री.सधुीि मनुगंटीवाि (माईक ऑफ) : अध्यक्ष महोदय, या वयामध्ये 

त्यांच्यामध्ये सधुािणा व्हावी म्हणनू मी बोलतो. पवूीच्या काळी ते डॅसिंग होते, 

त्यावेळी त्यांनी स्व.बाळासाहबे ठाकिे यांना अटक किण्याचे आदिे सदले होते. आता 

वयोमानानसुाि त्यांनी संयम व िांतता बाळगली पासहिे. 

श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, तपास यंत्रणा किा पद्धतीने खिाब होत 

चालल्या आहते, ह े मी सांसगतले. सन्माननीय सदस्य यांनी केवळ महािाष्ट्राच्या 

पोलीस यंत्रणेबाबत सांसगतले.  

यानंति श्री.तेलंग.... 
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 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, या दिेातील तपास यंत्रणा किा खिाब 

होत चालल्या आहते. त्यामळेु आपण सवाांनी याबाबतचा अभ्यास केला ति असधक 

चांगले होईल, असे मी माननीय गहृ मंत्री यांना सांगत होतो.  

 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : सन्माननीय सदस्य श्री.िसव िाणा यांनी अमिावती 

येथे घडलेल्या घटनेसंदभाात आपल्या भावना येथे मांडलेल्या आहते.  ही बाब खिी 

आह ेकी, सदिहू सदविी छत्रपती सिवािी महािािांच्या पतुळ्याची  सवनापिवानगी 

स्थापना किण्यात आली होती. सिल्हासधकािी यांच्या पिवानगीसिवाय सिल्यामध्ये 

कोठेही पतुळा बससवता येत नाही, असा या िाज्यातील सनयम आह ेआसण तो सवा 

सठकाणी पाळला िातो. अमिावती येथे बससवण्यात आलेल्या छत्रपती सिवािी 

महािािांच्या पतुळ्याची उंची ही असतिय कमी होती. िस्त्यावरुन चालता-चालता 

सदि पतुळ्यास हात लावला तिी तो सहि लागले, असा पतुळा बससवण्यात आला 

होता. त्यामळेु प्रिासनाने सनणाय घऊेन तो पतुळा काढण्याच ेठिसवले होते. त्यासाठी 

अमिावती महानगिपासलकेच्या आयकु्त महोदयांनी पोसलसांची मदत घेऊन त्यांच्या 

असधकािामध्ये तो पतुळा काढण्याची कायावाही केली. ज्या सदविी आयकु्त  

महोदयांवि िाईफेक किण्यात आली, त्या सदविी अमिावतीमध्ये तणावाचे 

वाताविण सनमााण झाल्यामळेु पोसलसांना कठोि कािवाई लागली. मी दखेील अनेक 

वषाांपासनू या सभागहृाचा सदस्य म्हणनू काम किी आह.े सन्माननीय सदस्यांनी व्यक्त 

केलेल्या भावनेिी मी सहमत आह.े आपण सदल्ली येथे असताना दखेील आपल्यावि 

कलम ३०७ अन्वये गनु्हा दाखल झाला असेल ति तो गनु्हा किामळेु दाखल 

किण्यात आला, याची चौकिी किणे गििेचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाच्या सनदिानास आणनू दतेो की, सदि कृती 

किण्याबाबत [***] कोणत्याही प्रकािचे आदिे सदले नव्हते. ज्यावेळी एखाद्या 

िहिातील परिसस्थती स्फोटक बनते अिा वेळी [***] तेथील परिसस्थतीची मासहती 

घेण्याचा प्रयत्न केला िातो. सन्माननीय सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन गहृ 

सवभागातील कायदा व सवु्यवस्था सवभागाच्या असतरिक्त पोलीस महासंचालक 

यांच्यामाफा त उक्त प्रकिणाची चौकिी केली िाईल. 

*** आदिेानसुाि सवलोसपत मिकूि   
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील....... 

उक्त चौकिीचा concluding अहवाल प्राप्त झाल्यानंति माननीय सविोधी पक्षनेत े

यांच्यािी चचाा किण्यात येईल.  

 उपाध्यक्ष : आि सोमवाि, सदनांक ७ माचा, २०२२ िोिी स्थगन प्रस्तावाच्या 

एकूण ९ सचूना प्राप्त झालेल्या आहते. पिंत ुआि....  

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आिच्या स्थगन प्रस्तावाच्या सचूना 

नाकािण्यापवूी एक असतिय महत्त्वाचा मदु्दा मांडू इसच्छतो.  

 अध्यक्ष महोदय, मगिवाडी ता. पंढिपिू सिल्हा सोलापिू येथील श्री.सिुि 

िाधव नावाच्या िेतकऱयाने सदनांक ४ माचा, २०२२ िोिी फेसबकु लाईव्ह करुन 

भावना व्यक्त केली व त्यानंति त्याने गोळ्या खाऊन आत्महत्या केली.  त्याने 

सव्हसडओमध्ये असे म्हटले आह ेकी, "मला िेतकिी म्हणनू पनु्हा िन्म घ्यावयाचा 

नाही. कािण िेतकिी हा असमथा व दबुळा असतो. या सिकािला िेतकऱयांची 

काळिी नाही. मी िेतकिी सविोधी धोिणाचा सनषेध कितो" मी स्वत: त्याच्या 

कुटंुबातील सदस्यांिी चचाा केलेली.  त्यावेळी त्यांनी सांसगतले की, ज्या वेळी 

सपकाला पाणी दणे्याची योग्य वेळ होती, त्याचवळेी महासवतिण कंपनीने  कृषी पंपाच े

कनेक्तिन कापले. िासन िोि कृषी पंपाचे कनेक्तिन कापत आह.े त्यामळेु एका 

िेतकऱयाने आत्महत्या केली ति इति अनेक िेतकिी दखेील  आत्महत्या किण्याच्या 

तयािीमध्ये आहते.  

 यानंति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस..... 

 अध्यक्ष महोदय, आि अनेक िेतकिी आत्महत्या किीत आहते.  या 

सिकािला काय झाले आह,े ह ेमला समित नाही. मागील असधवेिनामध्ये माननीय 

उप मखु्यमंत्री यांनी सांसगतले की, एक सबल भिले तिीही वीि तोडली िाणाि नाही. 

पिंत ु या िाज्याच्या माननीय उप मखु्यमंत्रयांना ऊिाा मंत्री महोदय ऐकायला तयाि 

नाहीत. ते िाहीि घोषणा कितात की, वीि सबल भिले नसेल ति िेतीपंपाचे वीि 

तोडले िाईल. सलुतानी पद्धतीने िेती पंपाची वीि तोडली िात आह.े आि सिुि 

िाधव यांनी आत्महत्या केली आह.े असे अनेक सिुि िाधव सिकाि तयाि किीत 

आह.े या िाज्यामध्ये िेतकऱयांना फेसबकु लाईव्ह करुन आत्महत्या किण्याची वेळ  

सिकािमळेु येत आह.े सकमान सिुि िावध प्रकिणातनू या सिकािने धडा घेतला 

पासहिे आसण कृसष पंपाची वीि तोडणी तात्काळ थांबवावी. स्थगन प्रस्तावाबाबत 

माननीय अध्यक्ष िे सनणाय दतेील तो अंसतम असतो. पिंत ुअसधवेिन सरुु असताना 

िेतकिी कृसष पंपाची वीि कापल्यामळेु आत्महत्या किीत असतील ति आम्ही यावि 

कोठे चचाा किावी ? त्या िेतकऱयांच्या भावना आम्ही कोठे मांडाव्यात ? त्यामळेु मी 

सवनंती कितो की, हा स्थगन प्रस्ताव आपण स्वीकािावा. तसेच सिकािला तात्काळ 

सनदिे सदले पासहिेत की, कृसष पंपाची वीि काप ूनये. ती तात्काळ बंद किावी.  

 श्री. सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपणास एक सवनंती किणाि 

आह.े हा स्थगन प्रस्ताव आपण स्वीकािला पासहिे. स्थगन प्रस्तावाबाबत सवधानसभा 

सनयमामध्ये िी तातडी आह ेती या सवषयात आह.े मागील दीड ते दोन वषाापासनू 

िेतकऱयांच्या आत्महत्या होत आहते. आता असधवेिन सरुु आह.े या असधवेिनात 

काही सवषयावि चचाा करु िकलो ति उद्या कोणी फेसबकु लाईव्हच्या माध्यमातनू 

आत्महत्या किणाि नाही. कृसष पंपाचे वीि कापण्याचा सवषय आह.े धानाचा बोनस 

दणे्यात आला नाही. पीक सवम्यामध्ये अनेक अडचणी आहते. सनयसमत किा 

भिणाऱयांना ५० हिाि रुपयांचे अनदुान दणे्यात आलेले नाही. धडक ससंचन सवहीि, 

आवास योिना, िमाई आवास योिनेचे पैस ेलाभार्थयाांना दणे्यात आलेले नाहीत. 

कंत्राटदािांना पायाभतू ससुवधांसाठी सनधी सदला पासहिे. पिंत ुआता सवासामान्य  
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श्री. सधुीि मनुगंटीवाि ...... 

िेतकऱयांचे, आत्महत्या किणाऱया िेतकऱयांच ेप्रश्न सटुले पासहिेत, यासाठी प्राधान्य 

सदले पासहिे. म्हणनू आपण कदासचत असे म्हण ू िकता की, हा सवषय पढुील 

आठवड्यामध्ये घेतला िाईल. माननीय अध्यक्ष ह े संवेदनिील आहते. आपली 

संवेदनिीलता, आपल्या भावना व्यक्त किण्यासाठी ही महत्त्वाची संधी आह.े हा 

स्थगन प्रस्ताव आपण स्वीकािावा. त्यातनू िेतकऱयांचे अनेक प्रश्न आपणास मांडता 

येणाि आहते. ही तातडीची बाब लक्षात घ्यावी. सिुि िाधव नावाच्या िेतकऱयाने 

आत्महत्या केली आह.े हा सिुि अस्ताला गेला आह.े असे अनेक सिुि अस्ताला 

िाऊ नयेत. िाज्यातील अंधाि दिू झाला पासहिे. यादृष्टीने हा स्थगन प्रस्ताव 

स्वीकािावा, अिी मी आपणास सवनंती कितो.  

 उपाध्यक्ष : आि एकूण ०९ स्थगन प्रस्तावाच्या सचूना प्राप्त झालेल्या आहते. 

पंित ुआि सन २०२१-२२ च्या पिुवणी मागण्यांवि चचाा व मतदान (पसहला सदवस) 

असल्यामळेु म.सव.स. सनयम २६० (५) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता यणेाि नाहीत. 

अत: या सवा सचूनांस मी दालनात अनमुती नाकािली आह.े आि लक्षवधेी सचूना 

क्रमांक २ ही ऊिाा सवभागािी संबंसधत आह.े त्यावेळेस ससवस्ति चचाा किावी, अिी 

मी सन्माननीय सदस्यांना सवनंती कितो. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, ही असतिय गंभीि घटना आह.े या 

घटनेवि िाज्य सिकािने काही प्रसतसक्रया सदली पासहिे. ती संध्याकाळपयांत सदलीतिी 

चालेल. एका िेतकऱयाने आत्महत्या केली आह.े 

 यानंति श्री. चौधिी.... 
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 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, आपण सांसगतले आह े की लक्षवेधी 

क्रमांक-२ वि चचाा किताना माननीय ऊिाा मंत्री यासंदभाात ससवस्ति खलुासा 

कितील.   

 स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनेवि सनवेदन किण्याबाबत माननीय अध्यक्षांनी सनदिे 

सदले आहते सकंवा कसे याबाबत मला मासहती नाही... (अडथळा...) नोंद घेतली 

िाईल व माननीय अध्यक्षांचा सनिोप माननीय ऊिाा मंत्रयांना कळसवला िाईल. 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय काया मंत्री यांना या 

सवषयाची गंभीिता लक्षात येत नाही, असे मला वाटते.  एका िेतकऱयाने फेसबकु 

लाईव्ह करुन आत्महत्या केलेली आह.े  लक्षवधेी सचूनेच्या उत्तिामध्ये याचे उत्ति 

येऊ िकत नाही.  त्यामळेु सिकािने याबाबत सकमान सनवेदन तिी केले पासहिे.  

आपण सिकािला तसे सनदिे सदले पासहिेत. 

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, वीि कनेक्तिन काप ूनये अिी त्यांची 

मागणी होती.  लक्षवेधी सचूना क्रमांक-२ चा सवषय तोच असल्याने आपण सनदिे 

सदले आहते की, लक्षवेधी क्रमांक-२ विील चचेदिम्यान याचे उत्ति येईल.  

िेतकऱयाच्या आत्महत्येसंदभाात आपण सनदिे द्यावेत.  त्याप्रमाणे अंमलबिावणी 

केली िाईल. 

 श्री.सधुीि मनुगंटीवाि : अध्यक्ष महोदय, माझी आपणास सवनंती आह ेकी, 

आपण स्पेसससफक दोन सनदिे द्यावेत.  अथाात, तो आपला असधकाि आह.े  पसहली 

गोष्ट म्हणिे सिकािने यासंदभाात सनवेदन किावे.  तसेच दसुिा सनदिे म्हणिे या 

कुटंुबाला ४८ तासांच्या आत आसथाक मदत सदली पासहिे.  सदि आत्महत्याग्रस्त 

िेतकऱयाच्या कुटंुबाचे अिनू िडणे थांबत नाही.  त्यामळेु आपण काहीतिी गंभीिता 

ठेवावी.  सध्या सवधीमंडळाचे असधवेिन सरुु आह.े  त्यामळेु सिकािने सनवेदन किाव े

व आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाच्या कुटंुबास आसथाक मदत द्यावी. 

 श्री.यिवंत माने : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस यांनी ज्या आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाचा मदु्दा मांडला ते श्री.सिुि िाधव  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) S - 61 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 12:30 

 

 

श्री.यिवंत माने..... 

ह े िेतकिी माझ्या मतदािसंघातील मगिवाडी या गावचे िेतकिी आहते.  त्यांनी 

मांडलेला मदु्दा बिोबि आह ेकी, सदि िेतकिी िेतीचे किा आसण सविेच्या प्रश्नामळेु 

ग्रस्त होता.  वास्तसवक पाहता त्या सदविी वीि तोडलेली नव्हती.  पिंत ुवाताविण 

असे होते की, किााला कंटाळून आसण सविेच्या प्रश्नामळेु सदि िेतकऱयाने 

आत्महत्या केलेली आह.े.. (अडथळा...) अध्यक्ष महोदय, मी सत्य परिसस्थती सांगत 

आह ेत्यामळेु सन्माननीय सदस्यांनी माझे म्हणणे ऐकून घ्यावे. 

 अध्यक्ष महोदय, सदि िेतकऱयाने २ तािखलेा सवष प्रािन केले व ४ तािखलेा 

त्यांचा मतृ्य ू झाला.  पिंत ु वस्तसुस्थती पाहता ही बाब केवळ कै.सिुि िाधव 

यांच्यापिुती मयाासदत नसनू महािाष्ट्रातील सवा िेतकऱयांची अवस्था अिीच झालेली 

आह.े.. (अडथळा...) 

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊिाा मंत्री यासंदभाात आि 

सायंकाळपयांत सनवेदन कितील. 

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  सिकाि सायंकाळपयांत सनवेदन किणाि आह.े  तसेच 

सदि आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाच्या कुटंुबास सिकािने तात्काळ मदत किावी.  आता 

आपण लक्षवेधी सचूना क्रमांक-१ चचेला घेऊ. 

--------- 
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पृ.शी. : बीड सिल्हयातील कायदा व सवु्यवस्थेच्या प्रश्नाबाबत. 

मु.शी. : बीड सिल्हयातील कायदा व सवु्यवस्थेच्या प्रश्नासंबंधी 

सवाश्री. दवेेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत (दादा) पाटील, सधुीि 

मनुगंटीवाि, िाधाकृष्ण सवख-ेपाटील, ॲड. आसिष 

िेलाि, सवाश्री. िाम कदम, िसव िाणा, असभमन्य ु पवाि, 

सनुील िाणे, िाम सातपतुे, अब ुआिमी, मंगेि चव्हाण, 

योगेि सागि, िईस िेख, श्रीमती नसमता मुंदडा, सवाश्री. 

प्रकाि सोळंके, संसदप सक्षिसागि, बाळासाहबे आिबे, 

सव.स.स.  यांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

  

श्री.दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्षनेता) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय गहृ मंत्रयांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, 

अिी सवनंती कितो. 

"सदवसेंसदवस बीड सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न गभंीि होत असणे, 

सिल्हासधकािी कायाालयात सदवसा गोळीबािाच्या घटनेत दोन व्यक्तींना गंभीि इिा 

होणे, पोसलसांचा गनु्हगेािांवि वचक िासहला नसल्याने आठवड्याभिात खनुाचे चाि 

प्रकाि उघडकीस येणे, मसहला अत्याचाि िोखण्यासाठी पोसलसांना मोठे अपयि 

आल्याने मसहला सविेषतः तरुण मलुींमध्ये भीतीचे वाताविण सनमााण होणे, वाळू 

उत्खनन आसण अवैध वाळू वाहतकू याकडे पोसलसांनी अक्षम्य दलुाक्ष केल्याने 

सनिपिाध लोकांचे बळी िाणे,  बेकायदिेीिरित्या सरुू असलेल्या वाळू उत्खनन व 

वाहतकू या सािख्या घटनांकडे पोलीसांकडून विदहस्त असणे, बँका मधील आसथाक 

गैिव्यवहाि, दवेस्थान िमीन गैिव्यवहाि प्रकिणी कािवाईसाठी पोसलसांकडून होत 

असलेली अक्षम्य सदिंगाई, वाढलेल्या चोिी, दिोडे यांच्या घटना, यामळेु बीड 

सिल्यातील सवा सामान्य लोकांमध्ये पसिलेले सभती आसण दहितीचे वाताविण, 

कायदा व सवु्यवस्था िाखण्यासाठी सिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना आलेले अपयि, 

सिल्हा पोसलस दलातील असधकािी व कमाचाऱयांच्या बदली   
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस..... 

प्रसक्रयेत झालेला भ्रष्टाचाि, यामळेु सिल्हा पोसलस दलाची प्रसतमा मसलन होणे, या 

गंभीि प्रकािाची दखल घेऊन िासनाने किावयाची गांभीयापवूाक कायावाही व 

िासनाची प्रसतसक्रया." 

श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील (गहृ मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 
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पॉइटं ऑफ ऑडवरबाबत 

 श्री.प्रकाि सोळंके : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूना क्रमांक-१ च्या 

अनषुंगाने माझा पॉइटं ऑफ ऑडाि आह.े  सदि लक्षवधेी सचूना सदनांक ४ माचा 

िोिीच्या कामकाि पसत्रकेमध्ये क्रमांक-१ वि दिासवण्यात आली होती.  बीड 

सिल्हयािी संबंसधत ही लक्षवेधी सचूना आह.े  सदनांक ४ माचा िोिीच्या कामकाि 

पसत्रकेमध्ये दाखसवलेल्या लक्षवेधी सचूनेमध्ये सन्माननीय सदस्य श्री.संदीप 

सक्षिसागि, सन्माननीय सदस्य श्री.बाळासाहबे आिबे व माझे नाव होत.े  पिंत ुआि 

सदनांक ७ माचा िोिीच्या कामकाि पसत्रकेमध्ये दिासवण्यात आलेल्या या लक्षवेधी 

सचूनेमध्ये आमची नावे इति सन्माननीय सदस्यांच्या खाली दिासवण्यात आली 

आहते.  ही लक्षवेधी सचूना पढेु ढकललेली असल्यामळेु ििीच्या तिी आिच्या 

कामकाि पसत्रकेमध्ये दिावायला पासहिे होती... (अडथळा...) सन्माननीय सदस्य 

श्री.सगिीष महािन यांनी खाली बसनू बोल ूनये.  आपण बोलत असताना आम्ही 

दखेील खाली बसनू बोल ूिकतो. 

 अध्यक्ष महोदय, सदनांक ४ माचा िोिी पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षवेधी 

सचूना आि ििीच्या तिी घ्यावी, असा माझा पॉइटं ऑफ ऑडाि आह.े 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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 उपाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्यांना सांग ू इसच्छतो की, अगोदि या 

सन्माननीय सदस्यांची सचूना प्राप्त झाली होती.  त्यामळेु दोन्हीकडील सन्माननीय 

सदस्यांची नावे एकसत्रत किण्यात आली आहते.  हा सवषय असतिय महत्त्वाचा 

असल्यामळेु आपण सवाांनी एकसत्रतपणे चचाा किावी. 

 श्री. प्रकाि सोळंके : अध्यक्ष महोदय, मला असे म्हणायचे आह े की, ही 

लक्षवेधी सचूना पढेु ढकललेली आह.े  त्यामळेु ती ििीच्या तिी कामकािाच्या 

पसत्रकेमध्ये दिासवण्यात यायला हवी होती.  त्यामध्ये इति सन्माननीय सदस्यांची नाव े

का घसुसवण्यात आली आहते ? िि त्यांची नाव ेहोती ति ४ तािखलेा त्यांची नावे का 

समासवष्ट किण्यात आली नव्हती ? 

 उपाध्यक्ष : या लक्षवधेीमध्ये आपली नावे समासवष्ट आहते. पण सरुुवातीला 

त्यांची सचूना आली होती. 

 श्री. ियंत पाटील (िलसंपदा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रकाि सोळंके िे म्हणतात ते बिोबि आह.े  आता या सठकाणी पढेु ढकलल्यानंति 

लक्षवेधी सचूनेमध्ये सरुूवातीला दसुिी नावे आली आहते. त्यामळेु पसहल्या सदविी 

ज्यांची मळू लक्षवेधी सचूनेमध्ये नावे होती त्यांच्यापासनू सरुूवात किावी. 

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  आपण ह ेतपासनू घऊे आसण चचाा करु.  आता 

सन्माननीय सदस्यांनी चचेला सरुूवात किावी. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सनयम असा आह ेकी, ज्यांनी लक्षवेधी 

आधी दाखल होते त्यांचे नाव पसहल्यांदा येते.  तेथे कायाालयाची चकू झाली ती 

सधुािली आह.े  

  उपाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी आता चचलेा सरुूवात किावी. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, बीड सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्था 

सकती सबघडली आह,े या सवषयाविील सत्तारुढ पक्षातील सदस्यांनी तळमळ आपण 

बघावी.   
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

 अध्यक्ष महोदय, सिल्हासधकािी कायाालयात सत्तारुढ पक्षाचे संबंसधत 

पदासधकािी गोळीबाि कितात.  यामध्ये कौटंुसबक कािण दणे्यात आले आह.े  

सिल्हासधकािी कायाालयात गोळीबाि होतो आसण आपण या सठकाणी सदलेले उत्ति 

बसघतले ति वेगळे काही सांगण्याची गिि नाही.  आपण उत्तिामधनू ते मान्य केले 

आह.े   

अध्यक्ष महोदय, बीड सिल्यात २०२० मध्ये ६८६ चोिीचे गनु्ह ेदाखल असनू 

त्यापैकी २२८ गनु्ह  उघडकीस आले आहते.  २०२१ मध्ये या ६८६ वरुन १२५६ 

इतक्तया चोिीच्या गनु्यांची वाढ झाली.  त्यापैकी ३५३ गनु्ह ेउघडकीस आले आहते.  

म्हणिे एका वषाात दपुटीने गनु्ह े वाढले आहते.  पण त्यातील ७५ टक्तके गनु्ह े

उघडकीस आले नाहीत.  एवढेच नाही ति वाळू मासफयांचे अत्यंत भयानक काम तेथे 

सरुू आह.े  वेगवेगळ्या प्रकािचे भयानक गनु्ह ेयेथे घडत आहते.  आमच्या पक्षाच्या 

नेत्या माननीय पंकिाताई मुंडे यांनी आपल्या गहृमंत्रयांना पत्र पाठवनू सवनंती केली 

आह ेकी,  बीड सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्थेवि एक स्वतंत्र बैठक आयोसित 

किावी, इतकी भयानक परिसस्थती आह.े   

अध्यक्ष महोदय, या गनु्यातील िे आिोपी आहते त्यांच्याकडे या बंदकुा 

कोठून आल्या.  त्या बंदकुा लायसनधािकांच्या नाहीत.  तेथे मोठ्या प्रमाणात खािगी 

सपस्तलु आल्या आहते. ज्याप्रमाणे Netflix वि एक मासलका होती... मी त्या 

मासलकेचे नाव सवसिलो.  त्यामध्ये िसा सपस्तलुांचा व्यवहाि होता तिीच अवस्था 

आपल्याला बीड सिल्यामध्ये पहायला समळते.  त्यामळेु बीड सिल्यात गहृ सवभाग 

कोलमडला आह.े  या गोळीबािाच्या संदभाात वरिष्ांकडून चौकिी झाली पासहिे.  

या सनवेदनात िे कािण सदले आह ेते खिे कािण नाही.  या प्रकिणात सत्तारुढ पक्षाचे 

नेते आहते.  ते सिल्हासधकािी कायाालयात एकमेकांवि गोळीबाि किीत होते.  त्यामळेु 

त्यांच्यावि आपण कोणती कािवाई किणाि आहात आसण वरिष्ांकडून या प्रकिणाची 

आपण चौकिी किणाि आहात काय, या सिल्यात वाढलेल्या गनु्यांची मासहती 

आपण स्वत: उत्तिातनू सदली असनू ते गनु्ह ेउघडकीस येत नाहीत.   
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

अध्यक्ष महोदय, या व्यसतरिक्त वाळू मासफयांवि आपण कोणती कािवाई 

किणाि आहात, त्याची मासहती या सभागहृाला सदली पासहिे. 

श्री. सदलीप वळसे पाटील : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी या 

सठकाणी लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू िो प्रश्न उपसस्थत केला आह ेत्या संदभाात 

मी मासहती दऊे इसच्छतो.   

अध्यक्ष महोदय, सिल्हासधकािी कायाालयामध्ये नोंदणीसंबंधी काम होते.  

सदनांक २५.२.२०२२ िोिी ही घटना घडली आह.े   एका कुटंुबातील २ व्यक्तींची ही 

वसडलोपासिात समळकत होती. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे... 
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील... 

त्यांच्या कुटंुबातील नातवेाईकाने ती र्मीन जवकण्याचा प्रयत्न केला आसण दसुऱया 

एका व्यसक्तने िाऊन त े थांबवले आसण त्यातनूच सिल्हासधकािी कायाालयामध्ये 

िसिस्टे्रिनच्या सठकाणी हा गोळीबाि झालेला आह.े या संदभाात ज्यांनी गोळीबाि 

केला आसण ज्यांनी तो थांबसवण्याचा प्रयत्न केला अिा दोन्ही बािचु्या लोकांवि 

गनु्हा दाखल केलेला आह.े या गनु्याचा तपास सरुु आह.े िसिसा हा प्रस्ताव स्पष्ट 

होईल तसतिी त्या संदभाात असधकची कािवाई किण्यात येईल. कायदा आसण 

सवु्यवस्थेच्या संदभाात सन्माननीय सदस्यांनी िे सांसगतले आह ेति त्याबाबत मी सांग ू

इसच्छतो की, बीड सिल्ृयातील सवा सन्माननीय सदस्यांना बोलावनू त्यांच्या बिोबि 

एक बैठक घेण्यात येईल.  

श्री. प्रकाि सोळंके : अध्यक्ष महोदय, सिल्हासधकािी कायाालयामध्ये िो 

गोळीबाि झाला त्याबाबत माननीय गहृमंत्रयांनी सांसगतले की, दोन्ही बािचु्या 

लोकांवि गनु्ह े दाखल केले आहते. हा मदु्दा हिकत घेण्यासािखा आह.े कािण 

ज्यांच्यावि गोळीबाि झाला, िे िखमी झाले त्यांच्या सविोधात नाही ति ज्यांनी हा 

गोळीबाि केला त्यांच्या सविोधात कािवाई व्हायला पासहिे होती. पिंत ुती कािवाई 

हाननू पाडण्यासाठी ज्यांच्यावि गोळीबाि झाला त्यांच्यावि भाितीय दडं संसहतेच्या 

कलम ३०७, कलम ३९५ तसेच सवनयभंगाचा गनु्हा दाखल आह.े अिा प्रकािे त्या 

सठकाणचे पोसलसांचे वागणे ह ेसनसितपणे हिकत घेण्यासािख ेआह.े माझा पसहला प्रश्न  

असा आह ेकी, िे लोक िखमी झाले आहते त्यांच्याविील गनु्ह ेिासन मागे घेणाि 

आह ेकाय ? दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, त्या सठकाणची गोळीबािाची घटना ही एकमेव 

घटना नाही. बीड सिल्यामध्ये सवा अवैध व्यवसाय सरुु आहते. मटका, गटुखा, दिोडे, 

चोऱया तसेच मोठ्या प्रमाणात अवधै वाळूचे उत्खनन सरुु आह.े या माध्यमातनू 

सनष्पाप नागरिकांचे बळी िात आह.े वाळू उत्खननाचा िो खड्डा केला होता त्यात 

चाि बालकांचा मतृ्य ूझाला आह.े सनष्पाप लोकांना ट्रकखाली, टॅ्रक्तटिखाली सचिडले 

िात आह.े सिल्यामध्ये िे वाताविण सनमााण झाले आह े त्याबाबत काही 

वतामानपत्रांची कात्रणे माझ्याकडे आहते. एका वतामानपत्राची हडेलाईन अिी आह े 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय ताजलका सभाध्यक्ष श्री. जदपक चव्िाण) 

श्री. प्रकाि सोळंके..... 

की, " िोिच्या क्राईमच्या घटना बघनू आम्हाला बातम्या छापायची लाि वाटत 

आह.े" बीड सिल्यातील पोसलसांचे आम्हाला काही माहीत नाही पिंत ु अिा 

प्रकािच्या प्रसतसक्रया वतामानपत्रातनू येत आहते. बीड सिल्यात पोलीस सवभागाची 

प्रसतमा असतिय मसलन होत आह.े बीड सिल्याचा "सबहाि" झाला आह,े अस े

वतामानपत्रात छापनू येत आह.े माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, या सवा घटना वाढत 

आहते त्यासाठी पोलीस प्रिासनाचे प्रमखु म्हणिे पोलीस असधक्षक ह ेिबाबदाि 

आहते. पोलीस सवभागामध्ये ज्या बदल्या झाल्या आहते त्यामध्ये दखेील मोठा 

भ्रष्टाचाि झालेला आह.े पोलीस असधक्षक दि मसहन्याला  प्रत्येक पोलीस स्टेिनमधनू 

हफ्ता िमा कितात. माझी दसुिी मागणी आह े की, या पोलीस असधक्षकाच्या 

कािभािाची वरिष् असधकाऱयाकडून.....(अडथळा)... सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगंटीवाि मला िे बोलायचे आह ेते आपण बोल ूद्या. 

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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श्री. प्रकाि सोळंके.... 

वरिष् असधकाऱयामाफा त या अधीक्षकांच्या कािभािाची चौकिी किणाि काय  तसेच 

या असधकाऱयाची बदली करुन ताबडतोब दसुऱया सिल्यात पाठवणाि काय ? 

 श्री. सदलीप वळस ेपाटील : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाि 

सोळंके  यांनी बीड सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्था  तसेच तथेे घडलेल्या 

घटनेबाबत भावना मांडल्या आहते.  या लक्षवधेी सचूनेला असतिय स्पष्ट असे उत्ति 

दणे्याचा प्रयत्न िासनाच्या वतीने केला गेला आह.े  सिल्हासधकािी कायाालयात 

गोळीबाि झाला. दोन्ही बािूंवि गनु्ह े दाखल झालेले आहते. िे िखमी झाले 

त्यांच्यावि गनु्ह े का दाखल झाले, कोणती कलमे  लावण्यात आली या बाबत 

सन्माननीय सदस्य यांनी सांसगतल्याप्रमाण ेचौकिी करु. तसेच  यामध्ये तर्थय नसेल 

ति त्यांना रिलीफ दणे्याचा प्रयत्न दखेील केला िाईल. 

 अध्यक्ष महोदय, वाळूच ेउत्खनन हा संपणूा िाज्याचा सवषय आह.े िाज्यात 

वाळू मासफया मोठया प्रमाणात काम किीत आहते.( अडथळा )  सनबांध आणण्याच्या 

बाबत....मला उत्ति दऊे द्या.  बीडमध्ये आतापयांत ११९ कािवाया केल्या असनू १४६ 

िणांना अटक केली आह.े इति गनु्यांच्या संबंधी उत्तिात मासहती सदली आह.े 

सन्माननीय सदस्य  सांगतात, त्याप्रमाणे बीड  सिल्यात वेगवेगळया प्रकािचे  गनु्ह े

वाढले आहते. त्यांची चौकिी वरिष् असधकाऱयांकडून केली िाईल व १५ 

सदवसाच्या आत रिपोटा प्राप्त  करुन योग्य ती कािवाई केली िाईल.  

 श्रीमती नसमता मुंदडा : अध्यक्ष महोदय, माझा मतदािसंघ बीड सिल्यातीलच 

आह.े बीड सिल्यात पोसलसांचा धाक िासहलेला नाही. बीड सिल्यात डीवायएसपी, 

आंबेिोगाई व एस.पी चांगले काम किीत नाहीत. सवा धाब्लयांवि दारु सवक्री खलेुपणाने 

सरुु आह.े माझ्या सोबत घडलेली घटना मी या सठकाणी सांग ूइसच्छते. साधािणपण े

दोन मसहन्यांपवूी माझे दोन वषाांचे बाळ व माझे पती  यांच्या  सोबत माझ्या 

मतदािसंघात ऊसाचा िस सपण्याकरिता िसवंती येथे गेले होते.   दपुािी ४ वािता या 

िसवंतीच्या समोिच खलेुपणाने एका धाब्लयावि दारु सवक्री केली िात होती व तेथे 
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श्रीमती नसमता मुंदडा.... 

 लोक दारु पीत होते. त्यातील ३ माणसे माझ्या िवळ आले व माझ्या सोबत फोटो 

काढण्याचा त्यांनी आग्रह धिला.  ते बाटल्या बाहरे काढून उभे होते. ते लोक दारु 

प्यायलेले होते.  असे असताना मी त्यांच्यासोबत फोटो कसा काढणाि. यामळेु मी 

त्यांना सांजगतले की, मी आपल्या सोबत फोटो घेऊ शकत नाही. मी माझ्या 

बाळासोबत येरे् आले आह.े यावर त्यांनी बराच दगंा केला, आरडाओरड केली. तेरे् 

मारामारी, चोरी अशा काही वाईट घटना घडल्या. मी आपल्याला सांगते की, या 

संबंधी एस.पी यांनी अद्याप मला फोन केला नाही. त्यांनी यावर काहीही केले नाही. 

मी त्यांना वारंवार फोन केले.  

 अध्यक्ष महोदय,  उद्या मजहला जदन आह.े मी मजहला आमदार असनू मला 

कोणतेही संरक्षर् नाही. ही र्ी घटना माझ्या सोबत घडली त्यातील एक व्यक्ती 

बलात्कािाच्या गनु्यामधील आिोपी आह.े तो लातिूमध्ये बलात्कािाच्या गनु्यात 

आिोपी असनू  फिाि आह.े त्याला अद्याप पकडलेले नाही.  

        यानंति श्रीमती सगिप..... 
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श्रीमती नसमता मुंदडा ... 

बीड सिल्यातील पोलीस काय किीत आहते? माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, 

एस.पी. बीड यांच्यावि काय कािवाई किणाि आहात? माझा दसुिा प्रश्न असा आह े

की, बीड सिल्यातील मसहलांचे संिक्षण किण्यासाठी कुठला तिी कायदा सकंवा बैठक 

घेण्याबाबत आपण काय करु िकता? 

  श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, कायदा व सवु्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या 

संदभाात सभागहृात बिेच सदवस काही चचाा झालेली नाही. आि  वेगवेगळे प्रश्न 

वेगवेगळ्या भागातनू उपसस्थत केले िात आहते.  सन्माननीय सदस्यांनी िी भसूमका 

मांडली सकंवा िो प्रश्न मांडला त्या संदभाात मी िरुि मासहती घेईन व त्या संबंधात 

कठोिात कठोि कािवाई किण्यात येईल. 

  श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी  एक गोष्ट प्रामासणकपण े

मान्य केली. मी त्यांचे असभनंदन कितो. िेती मासफयांमळेु िाज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

त्रास वाढलेला आह,े ह े त्यांनी मान्य केलेले आह.े त्यांच्या या प्रामासणक मताच े

आपण समथानच केले पासहिे. िाज्याचे गहृ मंत्री महोदय िेती मासफयाच्या 

सवषयाबाबत सन्माननीय सदस्यांच्या मतािी सहमती दिासवत आहते म्हणिे 

महािाष्ट्रासािख्या िाज्यात मासफयांचा िोि वाढलेला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मघािी सन्माननीय सदस्य श्री.िवी िाणा असे सांगत होत ेकी, 

पोलीस ट्रकमागे २० हिाि रुपये घेतात. महसलू सवभागाचे लोक घेतात, काय िेट 

आह े त्याची मासहती मला नाही, त्यांना मासहती आह.े महसलू सवभाग व पोलीस 

सवभाग या मासफयांना ताकद दतेे काय, या सवा गोष्टींचे केवळ उत्ति दऊेन चालणाि 

नाही. या मासफयांमळेु िािकीय त्रास वाढला.  

  अध्यक्ष महोदय, पिवा नगि पंचायतींच्या सनवडणकुा झाल्या. तथेे १५० 

मतदाि असतात. मासफयाच उभे िासहले व १५० लोकांना सट्रपला घेऊन गलेे व सनवडून 

आले. सांगायचे तात्पया असे की, या सवा गोष्टींबाबत माननीय श्री.सदलीप वळसे-

पाटील आपल्याकडून अपेक्षा आहते. आपला या सभागहृातील कामकािाचा  
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श्री.नाना पटोले ... 

तसेच महािाष्ट्रातील िािकािणाचा मोठा अनभुव आह.े तमुच्याकडून आम्हाला 

अपेक्षा आहते. ह ेमासफया िाि थांबसवण्यासाठी ज्यामध्ये आमचा पोलीस सवभाग 

सहभागी आह,े महसलू सवभागही सहभागी आह,े यासाठी काय उपाययोिना किणाि, 

त्या बाबत िाज्यातील िनतेला व सभागहृाला आपण आश्वाससत किावे, अिी 

आमची आपल्याकडून अपेक्षा आह.े 

  श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नाना 

पटोले यांनी िी भावना मांडली आह,े त्या संदभाात मी सभागहृाला आश्वस्त करु 

इसच्छतो की, या संदभाामध्ये पोसलसांना स्पष्ट सचूना सदल्या िातील आसण त्यामध्ये 

संबंसधतांच्या सविोधात कािवाई किण्यात येईल. फक्त मला एकच सांगावयाचे आह े

की, आपण नंति कोणी त्यासाठी फोन करु नका. 

  श्री.िाधाकृष्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, हा असतिय गंभीि प्रकाि आह.े 

सभागहृातील सन्माननीय आमदाि श्रीमती नसमता मुंदडाताई यांनी असतिय स्पष्टपण े

...(अडथळा)... 

  ताजलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्िाण): माननीय गहृ मंत्री यांनी बैठक 

घेण्याचे मान्य केले आह.े त्यामळेु आता सवा सन्माननीय सदस्यांना आपले म्हणण े

मांडण्याची संधी समळणाि नाही. 

  श्री.िाधाकृष्ण सवख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, ज्या सठकाणी अवैध पध्दतीने 

दारु सवक्री चालते त्या सठकाणी आमदाि महोदयांना त्या परिसस्थतीतनू िावे लागले. 

त्यातनू पोलीस अधीक्षक दखेील सिाासपणे त्या सठकाणी हपे्त गोळा कितात. त्यांना 

आमदाि महोदयांची सचंता नाही मग सामान्य माणसाची काय सचतंा असेल ? 

सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाि सोळंके यांनी दखेील हा मदु्दा मांडला. पिंत,ु येथे 

आमदाि महोदयांना संिक्षण नाही. मसहला आमदािांच्या बाबतीत िो प्रकाि घडला, 

त्या सनसमत्ताने त्या पोलीस अधीक्षकांना तत्काळ सनलंसबत केले पासहिे, ही आमची 

मागणी आह.े आमदािांना संिक्षण कोण दणेाि? मसहला आमदाि महोदयांच्या संदभाात  
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य  

आपापल्या िागेवि उभे िाहून घोषणा दतेात.) 

श्री.िाधाकृष्ण सवख-ेपाटील ... 

असे घडले. आमदाि महोदयांना संिक्षण नाही. पोलीस अधीक्षकांना सनलंसबत केले 

पासहिे. ... (गोंधळ)... 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी िागेवि बसावे. मंत्री महोदयांनी 

ससवस्तिपणे उत्ति सदले आह ेव बैठक घेण्याचे मान्य केले आह.े त्यामळेु सन्माननीय 

सदस्यांनी आपापल्या िागेवि बसावे.  

यानंति श्री.सिंद े.... 
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(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन एकाच वेळी बोलत असतात.) 

 ताजलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्िाण) : सविोधी पक्षाचे सन्माननीय 

सदस्य आपल्या िागवेि बसले नाही ति मी पढुील लक्षवेधी सचूनेचे कामकाि सरुु 

किीन.  मंत्री महोदयांनी बीड सिल्याच्या कायदा व सवु्यवस्थेच्या संदभाात बैठक 

घेण्याचे मान्य केले आह.े मंत्री महोदय उत्ति दते आहते. 

 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या अनषुंगाने मी उत्ति 

सदले आह.े १५ सदवसांच्या आत या संदभाात वरिष् असधकाऱयांचा अहवाल घेऊन 

योग्य ती कायावाही केली िाईल, ह े मी अगोदिच सांसगतले आह.े यासंदभाात 

चौकिी... सनलंसबत किावयाचे असले तिी... मी आपल्या भावना समि ूिकतो. बीड 

सिल्यातील सवा सन्माननीय सदस्य यांच्या समवेत बैठक घेऊन त्यांच्या भावना 

समिनू घेण्यात येतील. त्याप्रकिणी १५ सदवसांच्या आत अहवाल आल्यानंति योग्य 

ती कायावाही किण्यात येईल.  

 ॲड.आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय, १५ सदवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन 

सदल्याबद्दल मी मंत्री महोदयांना धन्यवाद दतेो. सन्माननीय सदस्या श्रीमती नसमता 

मुंदडा या त्यांच्या तान्या मलुासह एका सठकाणी गेल्या असताना तथेे अनसधकृत दारु 

सवक्री किणाऱया लोकांनी त्यांना घेिाव घातला व फोटो काढण्याची सवनंती केली 

होती. त्यांनी त्यास नकाि सदल्यानंति त्यांनी गोंधळ केला, हुल्लडबािी केली. हा 

प्रसंग त्यांनी सांसगतला आह.े या प्रसंगाच्या संदभाात कोणतीही मसहला असली तिी 

पोलीस स्टेिन येथे गनु्हा दाखल होणे अपेसक्षत होते. या प्रकिणी गनु्हा दाखल 

किण्यात येईल काय ? या प्रकिणी पोलीस उप अधीक्षक यांनी सन्माननीय सदस्य 

यांचेिी चचाा किण्याची अपेक्षा होती, ती त्यांनी न केल्याने त्यांच्यासवरुध्द गनु्हा 

दाखल किण्यात येईल काय ? सदिहू प्रकिणी तक्राि करुनही गनु्हा दाखल किण्यात 

आला नाही. या प्रकिणाच्या संदभाात उक्त मसहला सन्माननीय सदस्य यांचिेी पोलीस 

अधीक्षक व पोलीस उप अधीक्षक यांनी चचााही केली नाही. त्यांच्यासवरुद्ध कोणती 

कािवाई किण्यात येईल ? 

यानंति श्री.तेलंग.... 
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ॲड.आसिष िलेाि...... 

पोलीस अधीक्षक आसण पोलीस उप अधीक्षक यांनी पीसडत मसहला आमदाि 

महोदयांसोबत चचाा दखेील केलेली नाही. त्यामळेु आपण संबंसधत दोषी 

असधकाऱयांवि काय कािवाई किणाि आहात?  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सविोधी पक्षातील सवा सन्माननीय सदस्यांना सवनंती 

कितो की, आता गहृ मंत्री महोदय उत्ति दते आहते. त्यामळेु आपण आपल्या िागेवि 

िाऊन बसावे.  

 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय,  सभागहृाचे ज्येष् सदस्य 

ॲड.आसिष िेलाि यांनी िी भावना या सठकाणी मांडलेली आह ेतीच भावना यापवूी 

दखेील एका सन्माननीय सदस्यांनी मांडली होती. पिंत ु गोंधळामळेु त्यांचे म्हणण े

माझ्या लक्षात आले नव्हते.  उक्त घटनेच्या अनुषंगाने सन्माननीय सदस्यांनी तक्रािी 

केली आह,े पिंत ुगनु्हा दाखल केला नसेल ति सदिहू गनु्हा दाखल करुन घेण्याबाबत 

ताबडतोब सचूना दणे्यात येतील. तसेच उक्त प्रकिणी ज्या पोलीस सनिीक्षकांची चकू 

असेल त्या पोलीस सनिीक्षकास ताबडतोब सनलंसबत दखेील किण्यात येईल.  

 (सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

 श्री.संसदप क्षीिसागि : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूनेमध्ये माझे दखेील नाव 

आह.े त्यामळेु मला बोलण्याची संधी द्यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, श्री.प्रकाि सोळंके व श्रीमती नसमता मुंदडा यांनी बीड 

सिल्यातील कायदा व सवु्यवस्थेच्या परिसस्थतीची मासहती सदलेली आह.े तिीच 

परिसस्थती माझ्या मतदािसंघामध्ये दखेील आह.े  माझ्या मतदािसंघातील कायदा व 

सवु्यवस्थेसंबंधी सिल्हा स्तिाविील बैठकीमध्ये अनेक वेळा तक्रािी केलेल्या आहते.  

याबाबत मंत्री महोदयाकडे दखेील तक्राि सदलेली आह.े तिी दखेील संबंसधत पोलीस 

अधीक्षक कोणत्याही बाबीकडे लक्ष दणे्यास तयाि नाहीत. माझ्या मतदािसंघामध्ये 
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श्री.संसदप क्षीिसागि....... 

 मट्ठा, सक्रकेटचा सट्टा, पत्त्याचा क्तलब, बेकायदिेीि सावकाि, अवैध वाळुचा उपसा व 

वाहतकू अिा प्रकािे अनेक गैिप्रकाि होत आहते. अवधै वाळू वाहतकू सविोधात 

काम किीत असताना माझ्या मतदािसंघातील एका मंडळ असधकाऱयाचा मतृ्य ू

झालेला आह.े  तसेच माझ्या मतदािसंघामध्ये प्रथम वशे्या व्यवसाय सरुु झालेला 

आह.े त्यामळेु माझ्या मतदािसंघातील िनता असतिय त्रस्त झालेली आह.े त्यामळेु 

माझ्या मतदािसंघातील अनेक नागिीक अिा प्रकािच्या वेगवेगळ्या अनेक तक्रािी 

माझ्याकडे किीत आहते. बेकायदिेीि सावकािीचे प्रमाण दखेील मोठ्या प्रमाणावि 

वाढलेले आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी एका किाबािािी कुटंुबाला मासहती सवचािली असता 

त्यांनी मला भीत-भीत अिी मासहती सदली की, चाि लाख रुपये व्यािाने घेतले असता 

संबंसधत सावकािाने एकाच मसहन्यामध्ये चाि लाख रुपयांचे व्याि ३० लाख रुपय े

केले. त्यावि मी त्यांना सांसगतले की, उक्त प्रकिणी आपण पोलीस स्टेिनमध्ये तक्राि 

दऊे. तेव्हा त्यांनी घाबरुन आम्हाला कोठेही तक्रािी द्यावयाची नाही, असे सांसगतले.  

या प्रिासनाबद्दल िनतमेध्ये आदि िासहलेला नाही.  कोणत्याही प्रकािची सभती 

दखेील िासहलेली नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये मोबाईलवरुन सक्रकेटचा सट्टा 

लावण्याचा प्रकाि मोठ्या प्रमाणावि होत आह.े त्यामळेु सवासामान्य लोकांच्या 

मानामध्ये एक सभतीचे वाताविण  सनमााण झाले आह.े आमच्या घिी कोण केव्हा 

पैिाची वसलुी किण्यासाठी येईल, ह ेसांगता येत नाही असे म्हणत काही िणांनी 

आत्महत्या दखेील केलेली आह.े अिा प्रकािच ेअवैध धंद ेह ेबाहिे दिेातील लोक 

किीत नसनू ते माझ्याच मतदािसंघातील लोक किीत आहते. या लोकांना कोण 

पाठीिी घालत आह?े अिा प्रकािचे अवैधंद े किणाऱया लोकांवि आपण काय 

कािवाई किणाि आहात?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, अिा प्रकािच्या गैिवािवी 

घटनेच्या संदभाात पोलीस अधीक्षक यांना तक्राि दऊेन दखेील ते याकडे असिबात 
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श्री.संसदप क्षीिसागि....... 

 लक्ष दते नाहीत. त्यामळेु आपण उक्त प्रकिणी चौकिी करुन संबंसधत असधकाऱयावि  

काय कािवाई किणाि आहात ?   

 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाचे उत्ति मी यापवूीच 

सदलेले आह.े  बीड सिल्यातील सवा सन्माननीय सदस्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांच्या 

अडचणी व भावना समिनू घेतल्या िातील.  

 श्री.कुलकणी....... 
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श्री. सदलीप वळसे-पाटील.... 

दसुिे असे की, वरिष् असधकाऱयांमाफा त या सवा घटनेची चौकिी करुन १५ सदवसांमध्ये 

अहवाल मागवनू घेण्यात येईल व त्यावि आवश्यकती कायावाही केली िाईल. ही बाब 

मी यापवूीच सांसगतलेली आह.े  

 ताजलका सभाध्यक्ष : आता लक्षवेधी सचूना क्रमांक २ घेण्यात येईल. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आपण दसुिी लक्षवेधी सचूना केव्हा 

पकुािली ह ेआमच्या लक्षात आलेले नाही.  

 ताजलका सभाध्यक्ष : मी सांग ू इसच्छतो की, मघािीच ही लक्षवेधी सचूना 

पकुािली होती. त्यानंति सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि यांना बोलण्याची संधी 

सदली होती. त्यानंति सन्माननीय सदस्य श्री. संसदप क्षीिसागि यांना बोलण्याची संधी सदली 

होती.  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े आपण लक्षवेधी सचूना 

पकुािली आह.े त्यावि माझी हिकत नाही. मी माननीय गहृ मंत्रयांकडून एक अपेक्षा व्यक्त 

कितो. त्यांनी या सभागहृाचा सेन्स (कौल) लक्षात घेतला पासहिे. अन्यथा या सभागहृाचा 

मान सन्मान िाहणाि नाही. सवाच पक्षातील सन्माननीय सदस्य अिा प्रकािच्या तक्रािी 

किीत आहते. यात सत्ता पक्षातील सदस्यांचाही समावेि आह.े त्यामळेु याबाबत माननीय 

गहृ मंत्रयांकडून १५ सदवसात बैठक घेतली िाईल, अस े उत्ति अपेसक्षत नाही. त्यांनी 

तात्काळ कायावाही केली पासहिे, अिी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त कितो. त्यांनी 

याबाबत नंति आवश्य बैठक घ्यावी. पिंत ुआता सभागहृ सरुु असताना काहीतिी कडक 

कािवाई किावी, अिी त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त कितो. याबाबत त्यांनी घोषणा किावी, 

अिी मी सवनंती कितो. 

 श्री. सदलीप वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े पोलीस अधीक्षकांना 

ििेवि पाठसवण्यात येईल. दिम्यानच्या काळात चौकिी किण्यात येईल व त्यानंति 

आवश्यकती कायावाही केली िाईल.  

------- 

 ताजलका सभाध्यक्ष : आता पढुील लक्षवेधी सचूना चचेला घेण्यात येईल. 
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पृ.शी. : राज्यातील शेतकऱयांचे कृजष पंप व घरगतुी वीर् 

र्ोडर्ी कापल्याबाबत 

मु.शी. : राज्यातील शेतकऱयांचे कृजष पंप व घरगतुी वीर् 

र्ोडर्ी कापल्याबाबत सवाश्री. कुणाल पाटील, 

नानाभाऊ पटोले, सिेुि विपडुकि, परृ्थ वीिाि 

चव्हाण, श्रीमती सलुभा खोडके, सवाश्री. सभुाष 

धोटे, असमत झनक, अमीन पटेल, सितेि 

अंतापिूकि, सहिामण खोसकि, संग्राम थोपटे, 

श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, सवाश्री. सवकास 

ठाकिे, दवेेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत (दादा) 

पाटील, सधुीि मनुगंटीवाि, िाधाकृष् ण सवख-े

पाटील, अॅड. आसिष िेलाि, सवाश्री. िाम 

कदम, िसव िाणा, असभमन्य ु पवाि, अॅड. 

आकाि फंुडकि, सवाश्री. सकसन कथोिे, गणपत 

गायकवाड, संिय केळकि, कुमाि आयलानी, 

िाम सातपतुे, अतलु भातखळकि, गणेि नाईक, 

श्रीमती मंदा म्हाते्र, सवाश्री. नामदवे ससाने, 

मोहनिाव हबंडे, संियमामा सिंद,े ससमि मेघे, 

मोहन मते, डॉ. पंकि भोयि, श्री. कैलास घाडगे 

पाटील, डॉ. दवेिाव होळी, कुमािी प्रसणती सिंद,े 

सवाश्री. सकिोि िोिगेवाि, प्रिांत बंब, िािेि 

पवाि, श्रीमती मेघना साकोिे बोडीकि, सवाश्री. 

मंगेि चव्हाण, सदलीपिाव बनकि, अब ू

आिमी, िईस िेख, सिेुि भोळे, संिय 

सावकािे, सगिीष महािन, असनल बाबि, श्रीमती 

श्वेता महाले, ॲङ िाहूल कुल, श्री. ियकुमाि 

गोिे, सव.स.स. 
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 श्री. कुर्ाल पाटील (धळेु ग्रामीर्) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

ऊिाा मंत्रयांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी सनवेदन किावे, अिी सवनंती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, "िेतकऱयांचे कृषी पंप व घिगतुी वीि िोडणी कोणतीही 

पवूासचूना न दतेा कापत असल्याची बाब नकुतीच सनदिानास येण,े परिणामी 

िेतकऱयांनी किा काढून िब्लबी हगंामातील केलेली पेिणी पाण्याअभावी वाया िाण,े 

िोसहत्र िळाल्यास त्या िोसहत्रावि िेवढ्या वीि िोडणी असतील त्यांना सक्तीने सबले 

भिण्यास सांगणे, सबल न भिल्यास िोसहत्र दरुुस्ती करून न दणेे, परिणामी 

िेतकऱयांच्या सपकांचे नकुसान होऊन ते किाबािािी होणे, िासनाने िेतकऱयांच्या 

वीि िोडण्या तोडणाि नाही अिी घोषणा करुनही वीि िोडण्या मोठ्या प्रमाणात 

तोडणीच े काम सरुुच ठेवणे, सपण्याच्या पाण्याचे कनेक्तिन तसेच पथसदव्यांच्या 

िोडण्या तोडल्यामळेु नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली गैिसोय, िोपयांत 

पणूा थकीत वीिसबल भिले िात नाही तोपयांत वीि पिुवठा खडंीत ठेवणे, प्रस्ततु 

प्रकिणाकडे िासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, याबाबत िासनाने किावयाची 

उपाययोिना व प्रसतसक्रया." 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु (ऊिाा िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूने 

संबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(प्रेस : येथे सोबतचे सनवदेन छापावे.) 
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 श्री. कुणाल पाटील : अध्यक्ष महोदय, ऊिाा सवभागाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या 

सवषयावि लक्ष वेधण्याचा मी यासनसमत्ताने प्रयत्न किीत आह.े ग्रामीण भागातील 

िेतकऱयांच्या सविेचा हा प्रश्न आह.े हा सवषय असतिय महत्त्वाचा आसण 

िेतकऱयांच्या सिव्हाळ्याचा आह.े ग्रामीण भागातील िेतकिी त्रस्त झाला आह.े 

िब्लबीचे हातात आलेले पीक सविेमळेु हातातनू िाते सकंवा काय, अिी सस्थती सध्या 

आह.े थोड्याच वेळापवूी सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी िेतकऱयांची आत्महत्या 

झाल्याचा सवषय मांडला होता. पढुील काळात िेतकऱयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण 

वाढले ति त्यात सविेच्या समस्यांमळेु आत्महत्या झाल्याची िक्तयता नाकािता येणाि 

नाही. पढुील काळात सविेमळेु िेतकऱयांच्या आत्महत्या होतील. हातामध्ये आलेले 

पीक आि सहिावनू घेतले िात आह.े खरिपाच्या हगंामामध्ये महािाष्ट्रात असतवषृ्टी 

झाली होती. प्रत्येक िेतकऱयांना नकुसान सहन किावे लागले होते. िेतकऱयांनी 

सावित िब्लबी हगंामातनू ह ेनकुसान भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न केले. असे प्रयत्न किीत 

असताना िासनाचे असधकािी िेतकऱयांची वीि कापत आहते. त्यामळेु नििेला 

सदसणािे पाणी आपण आपल्या िेतामध्ये आण ूिकत नाही, अिी भावना त्यांच्या 

मनामध्ये सनमााण होत आह.े आता उन्हाचे प्रमाण वाढले आह.े अिात िेतातील सपके 

िळत आहते. यामळेु िेतकऱयांच्या डोळ्यातनू अश्र ूयेत आह.े अिी सवात्र परिसस्थती 

सदसनू येत आह.े मागील असधवेिनामध्येही हा प्रश्न उपसस्थत केला होता. तेव्हा 

माननीय अथामंत्री महोदयांनी िेतकऱयांची वीि कापली िाणाि नाही, असे आश्वासन 

सदले होते. असे असताना आिही िेतकऱयांची वीि तोडली िात आह.े मला वाटत े

की, ह ेया िाज्यातील िेतकऱयांचे ददुवै आह.े त्यामळेु मी माननीय ऊिाा मंत्रयांना 

स्पेसससफक प्रश्न सवचािणाि आह.े िेतकऱयांना कोणतीही नोटीस न दतेा वीि तोडली 

िाते. तसेच काही िेतकऱयांनी मागील काळात सविेचे काही पैसे भिलेले असतानाही 

वीि कापली िात असेल ति ते तात्काळ थांबसवण्याचे आदिे मंत्री महोदय दणेाि 

आहते काय ? दसुिे असे की, सवलासिाव दिेमखु अभय योिना िाज्य सिकािने 

अंमलात आणली आह.े मागील अनेक वषाापासनू िेतकऱयांचे वीि कनेक्तिन न 

कापता त्यांच्या सविेच्या सबलाची वसलुी केली गलेी नाही. मागील पाच वषे भाितीय 

िनता पक्षाचे सिकाि सत्तेत होते. तेव्हा वीि वसलुी केली नाही. त्यापवूीच्या काळात  
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श्री. कुर्ाल पाटील ..... 

काँग्रेस, िाष्ट्रवादी-काँगे्रस पक्षाचे सिकाि सत्तेत होते. तेव्हाही वीि वसलुी केली नाही. 

असे असताना अचानकपणे ही वीि वसलुी केली िात आह.े  

 

यानंति श्री.चौधिी... 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AA - 84 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकणी 13:10 

 

 

श्री.कुणाल पाटील..... 

सवलासिाव दिेमखु यांच्या नावाने अभय योिना आणल्याची बातमी सोिल 

समसडयावि सफित आह.े  सिकािने अिी योिना आणनू एक चांगला पायंडा पाडला 

आह े त्याबद्दल मी सिकािचे असभनंदन कितो.  पिंत ु ९ हिाि ३५४ कोटींच्या 

थकबाकी संदभाात सिकाि सांगत आह ेकी, आपण तात्काळ वीि सबल भिा आम्ही 

व्यािामध्ये सटू दऊे.  मदु्दा असा आह ेकी, गेल्या वीस-पंचवीस वषाांची थकबाकी 

एका वषाामध्ये वसलू केली िाऊ िकत नाही.  आपण िेतकऱयांना िि असे म्हणत 

असाल की, िि १०० रुपये थकबाकी असेल ति ती आिच्या आि भिावी ति त े

भरु िकत नाहीत.  त्यामळेु पढुील सकती वषाांमध्ये आपण थकीत वीि सबल वसलुीच े

सनयोिन किीत आहात ती बाब सभागहृाला सांगावी. 

 अध्यक्ष महोदय, एका डी.पी. वि ५० कनेक्तिन्स ्असतील व त्यापैकी १० 

िेतकऱयांनी वीि सबल भिले नसेल ति उवारित ४० लोकांची कनेक्तिन्स ् दखेील 

तोडली िातात.  गेल्या असधवेिनामध्ये माननीय ऊिाा मंत्री म्हणाले होते की, 

"सिसकट सवाांची कनेक्तिन्स ् न तोडता ज्यांनी वीि सबल भिले नसेल त्यांचचे 

कनेक्तिन्स ्कट करु."  त्यासंदभाात सिकािने काही सनयोिन केले आह ेका हा दखेील 

माझा या सनसमत्ताने प्रश्न आह.े 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी दोन-तीन प्रश्न 

सवचािले आहते.  िाज्यातील िेतकऱयांना दखेील हा प्रश्न पडला आह.े  यासंदभाात 

मला ससवस्ति बोलण्याची पिवानगी द्यावी, ही सवनंती...(अडथळा...) 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सवचािले की, समिा १०० रुपय े

थकबाकी असले ति िेतकिी एकाच वषाात सवा थकबाकी कसे भरु िकतील ?  हा 

मदु्दा असतिय योग्य आह.े  यासंदभाात आणलेल्या योिनेनसुाि मागील सवा थकबाकी 

आताच भिावी असे आपले म्हणणे नाही.  कृषी वीि धोिण-२०२० मध्ये आपण 

सांसगतले आह ेकी, सन २०१५ पवूीचा दडं आसण व्याि माफ किण्यात आले आह.े  

तसेच सन २०१५ च्या नंतिचे व्याि ह ेमहासवतिणने ज्या दिाने पैसे घेतले असतील 

त्याच दिाने द्यायचे आहते.   
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श्री.प्रािक्त तनपिेु..... 

त्यापेक्षा िास्तीचे व्याि आकािलेले कमी किण्यात आले आह.े  ह े सवा विा 

केल्यानंति िेतकऱयाने १०० पैकी ५० रुपये भिले ति ५० रुपये माफ किण्यात येतील.  

याचा सािांि सांगायचा झाला ति सिकािने असे कुठेही म्हटलेले नाही की, १०० 

रुपये थकबाकी असले ति ती सवाच्या सवा भिावी.  मी मघािी सदलेली आकडेवािी 

आपण पासहली ति असे सदसनू येईल की, समुािे ६० ते ७० टक्तके िक्तकम आपण माफ 

केली आह.े  काही प्रकिणांमध्ये ति ह ेप्रमाण असधक आह.े  उवारित २५ ते ३० टक्तके 

िक्तकम िानेवािी, २०२१ ते माचा, २०२२ पयांत टप्प्याटप्प्याने भिण्याचा उल्लेख 

योिनेमध्ये होता.  मी पनु्हा एकदा सांग ूइसच्छतो की, मागील सवा थकबाकी लगचे 

भिावी असे सिकािने कुठेही म्हटलेले नाही... (अडथळा...)  सवा सन्माननीय 

सदस्यांचे बोलनू झाल्यानंति मी या सवषयावि ससवस्ति दखेील उत्ति दऊे िकतो. 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मंत्री महोदयांना 

असतिय सिळ प्रश्न सवचािलेले आहते.  मागील असधवेिनामध्ये िाज्याच े उप 

मखु्यमंत्री माननीय श्री.असित पवाि यांनी स्पष्टपण ेसांसगतले होते की, चाल ुवीि सबल 

भिले तिीही आम्ही कनेक्तिन्स ्तोडणाि नाहीत.  माझा या सनसमत्ताने असा प्रश्न आह े

की, या सभागहृाला काही santity आह ेकी नाही ?  या सभागहृामध्ये माननीय उप 

मखु्यमंत्रयांनी एखादी घोषणा केली असेल ति सतला काही महत्त्व आह ेसकंवा कसे ?  

असधविेन संपल्यानंति तात्काळ सिसकट सवाांचे वीि कनेक्तिन्स ् कापणे सरुु 

किण्यात आले.  एखाद्या डी.पी. विील ८ िेतकऱयांनी पैसे भिले असतील व २ 

िेतकऱयांनी भिले नसतील तिीही डी.पी. काढून नेली िाते.  त्यामळेु गावच्या-गाव े

अडचणीत आली आहते.  त्यामळेु मंत्री महोदयांना पसहला प्रश्न असा आह े की, 

माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असित पवाि यांनी सभागहृामध्ये सदलेले आश्वासन ह े

सिकाि पाळणाि आह ेका ?  िि पाळणाि असेल ति आिपासनूच कनेक्तिन्स ्तोडणे 

बंद किावे.  तसेच आश्वासनाप्रमाणे तात्काळ िासन सनणाय सनगासमत केला िाईल 

का? 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, आपले िे कृषी धोिण आले, त्याच्या 

मागची िी थकबाकी होती त्याला आपण... (अडथळा).... 

ताजलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्िाण) : सवा सन्माननीय सदस्यांनी 

ऐकून घ्यावे. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, आपण मागच्या वषी नवीन धोिण 

आर्ले.  त्याच्या अगोदरची र्कबाकी होती.  त्यानंतर महाजवतरर्ने चाल ू

जबलामध्ये... वषाभराच े चाल ू जबल कन्शीडर करुन आपर् ते कन्शीडर करतो.  

त्यामध्ये मागचे जबल घतेलेले नाही.  र्से मखु्यमंत्री आजर् माननीय उप मखु्यमंत्री 

यांनी सांसगतले त्याप्रमाणेच ह ेसरुू आह.े 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी माझे भाषण पणूा होऊ द्यावे.  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉईन्ट ऑफ ऑडाि आह.े  मंत्री 

महोदय असतिय सुंदिपणे सदिाभलू किीत आहते.  ते म्हणतात की, सवा होऊन ि े

चाल ूसबलामध्ये येते तेच चाल ूसबल आह.े  असे चाल ूसबल मान्य नाही.  त्यामध्ये 

असे म्हटलेले नाही.  ३ मसहन्याचे िे एक चाल ूसबल आह ेते भिले तिी दखेील आम्ही 

वीि कनेक्तिन कट किणाि नाही, असे आश्वासन या सभागहृात सदले आह.े  आपण 

त्या सबलाला व्याि लावता आसण त्याला चाल ूसबल म्हणता.  हा चालपूणा आह.े  

ह ेचाल ूसबल नाही.  असा चालपूणा करु नका.  िेतकऱयाच्या सविोधा अिा प्रकािे 

िाऊ नका.  एक सिूि िाधव आि आत्महत्त्या किीत आह.े  पण िोि असे सिूि 

िाधव तयाि होतील.  या सभागहृाच्या पटलावि उपमखु्यमंत्री श्री. असित पवाि यांनी 

आश्वासन सदलेले आह.े  िि ते पाळले गेले नाही ति आम्ही उपमखु्यमंत्री श्री. असित 

पवाि यांच्यासवरुध्द हक्तकभंग प्रस्ताव मांडू.  कािण ह ेपसवत्र सभागहृ आह ेआसण या 

सभागहृामध्ये सदलेले आश्वासन पाळण्याची िबाबदािी सिकािची आह.े  त्यामळेु  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

आम्हाला स्पेसससफक मासहती पासहिे की, या सठकाणी उपमखु्यमंत्री सदलेल्या 

आश्वासनाचा चालपूणा न किता थेट िीआि काढणाि आहात काय ?  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी माननीय सविोधी पक्षनेत्यांचा आदि 

कितो.  त्यांच्या म्हणण्यानसुाि िीआि काढण्याचा सवचाि किावा लागणाि असले 

ति मला यासंबंधी थोडे खोलात िाऊन मासहती सदली पासहिे.  कािण मी अत्यंत 

तटुपूंज्या वेळात उत्ति दऊे िकणाि नाही. आपली पिवानगी असेल ति मी संपणूा 

महािाष्ट्राला अवगत होण्यासाठी सवा बाबी सांगणाि आह.े   

अध्यक्ष महोदय, यासंबंधी िीआि काढायचा असेल ति... आता संपणूा िाज्य 

ह ेकामकाि पाहते आह.े  िाज्यातील िेतकऱयांचा हा अत्यंत सिव्हाळ्याचा सवषय 

आह.े  त्यामळेु आपली पिवानगी असेल ति मी सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यांनी िे 

सांसगतले त्यावि िास्त खोलात िाऊन व्यवसस्थत मासहती सांसगतली ति त्या 

कािणाप्रत आपण कसे आलो आहोत ह ेलक्षात येईल.  म्हणनू मला आपण थोडा 

िास्त वेळ सदला ति मी सनसितपणे सांगतो.   

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, एका महत्वपणूा लक्षवेधी सचूनेवि या 

सठकाणी चचाा सरुू आह.े  िेतकऱयांच्या कृषी पंपाच ेवीि कनेक्तिन कापल्यामळेु िो 

प्रश्न सनमााण झाला आह ेआसण त्यामधनू िेतकऱयांनी आत्महत्त्या होत आहते, ह ेमी 

मान्य कितो.  माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, िेतकऱयांचे वीि कनेक्तिन तोडण े

आपण बंद किणाि आहात काय, दसुिे म्हणिे िात्री १२ ते सकाळी ६ वािेपयांत 

िासन िो कृषी पंपांसाठी वीि पिुवठा किते त्याऐविी आपण िेतकऱयांच्या कृषी 

पंपांना सदवसा वीि पिुवठा किणाि आहात काय, आपण या २ प्रश्नांचे उत्ति सदले तिी 

आम्ही समाधानी होऊ.  त्यामळेु िासनाने िेतकऱयांच्या कृषी पंपांना सदवसा वीि 

पिुवठा किणे आसण िेती पंपांचे वीि कनेक्तिन कापले िाणाि नाहीत असे आश्वासन 

सदले तिी हा प्रश्न सटेुल.   
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श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, या सभागहृातील सवा सन्माननीय 

सदस्यांची भावना असतिय तीव्र आसण तळमळीची आह.े  महासवकास आघाडीचे 

सिकाि ह ेिेतकऱयांची भावाना समिनू काम किणािे ह ेसिकाि आह.े   

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

अध्यक्ष महोदय, आपण माझे बोलणे पणूा किण्याची संधी द्यावी.  सन्माननीय 

सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी वीि कनेक्तिन्स कट किणाि आहात काय याबद्दल 

सवचािणा केली आह.े  मला त्यांच्या प्रश्नाला उत्ति द्यायचे आह.े   

ताजलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी आधी मंत्री महोदयांचे उत्ति 

ऐकून घ्यावे. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, वास्तसवक पाहता आपण िि बसघतले 

ति... आमच्यापैकी कोणालाही असे वाटत नाही की, िेतकऱयांच्या कृषी पंपाचे वीि 

कनेक्तिन तोडावे. 

यानंति श्रीमती कोळसगिे... 
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श्री. प्रािक्त तनपिेु.... 

अशी आमची जकंवा अजधकाऱयांची इच्छा नाही. ददुवैाने महाजवतरर्ची आजर्ाक 

पररजस्र्ती सदु्धा आपर् समोर आर्ली पाजहर्.े (अडर्ळा).....अध्यक्ष महोदय, 

सन्माननीय सदस्यांनी ऐकण्याची तयािी ठेवली पासहिे. 

(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन एकसत्रतपणे बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

ताजलका सभाध्यक्ष (श्री. जदपक चव्िाण) : आपण माननीय मंत्रयांना 

उत्तिाची संधी सदली पासहिे.  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सभागहृातील वाताविण ह ेलोकिाहीला 

िोभणािे नसनु लोकिाहीचा गळा घोटणािे वाताविण आह.े  

ताजलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्ष नेते आपण माननीय मंत्रयांचे उत्ति 

ऐकून घ्या. त्यानंति आपले समाधान झाले नाही ति.... 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉईटं ऑफ ऑडाि असा आह े

की, माननीय उप मखु्यमंत्रयांनी सवा सवचाि करुन, सवा आसथाक परिसस्थती पाहून हा 

सनणाय सभागहृात िाहीि केलेला आह.े  तो सनणाय आता आपण बदलणाि आहात 

काय ? असे असेल ति आपण तो सनणाय बदलला आह ेअसे सांगा सकंवा माननीय 

उप मखु्यमंत्रयानी सदलेले आश्वासन सिकाि पाळणाि नाही, असे आपण सांगा. त्यांनी 

खोलात िाऊनच हा सनणाय घेतलेला होता. माननीय उप मखु्यमंत्री सवषयाच्या 

खोलात गेले नव्हते काय, त्यांना समित नाही सकंवा त्यांनी काही पासहले नाही काय? 

अध्यक्ष महोदय, ही सवा सदिाभलू सरुु आह.े  

ताजलका सभाध्यक्ष : आपण माननीय मंत्रयांचे उत्ति तिी ऐकून घेतले पासहिे.  

श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय,  माननीय मंत्री उत्ति सफिवत आहते. 

आमचा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असित पवाि  
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(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन एकसत्रतपणे बोलण्याचा प्रयत्न 

कितात.) 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस.... 

यांनी िे आश्वासन सदले होते त्याची पतुाता होणाि आह े सकंवा नाही आसण वीि 

कनेक्तिन कापणे तात्काळ  बंद होणाि आह ेसकंवा नाही ? सन्माननीय सदस्य श्री. 

नाना पटोले तसेच इति सवा सन्माननीय सदस्यांनी दखेील तीच मागणी केली आह.े 

त्यामळेु वीि कनेक्तिन कापणे बंद होणाि की नाही या एका स्पेसससफक प्रश्नाचे उत्ति 

आम्हाला पासहिे आह.े 

ताजलका सभाध्यक्ष : माननीय मंत्री उत्ति दणेाि आहते त्यामळेु सवा 

सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या िागेवि बसावे.  

डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांनी 

िो प्रश्न उपसस्थत केला त्या अनषुंगाने आसण िाज्याचे माननीय मािी मखु्यमंत्री व  

सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस यांनी मदु्दा उपसस्थत केला आह ेत्याबाबत मी 

सांग ूइसच्छतो की, माननीय उप मखु्यमंत्रयांनी किंट सबल भिलेले असेल ति सविेच े

कनेक्तिन कापले िाणाि नाही,असे सांसगतले होते. ह ेसत्य आह.े त्यामळेु आम्ही 

कनेक्तिन कापत नाही. आता थकबाकीचा प्रश्न उिला आह.े त्याबाबत आमच्या अिा 

सचूना आहते की, संबंसधतांनी याचे हफ्ते पाडून दणे्यासाठी तक्राि किायची, त्यानंति 

आम्ही थकबाकीचे हफ्त ेपाडून घेतो आसण किंट सबलावि कनेक्तिन सरुु ठेवतो.  

श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आपण मला सोडून सभागहृातील 

दोन्ही बािचू्या सन्माननीय सदस्यांना सवचािा की, माननीय मंत्रयांनी सांसगतल्याप्रमाण े

घडत आह े काय ? अध्यक्ष महोदय, चाल ू सबलामध्येच चालसूगिी चालत आह.े 

आम्ही स्पेसससफक मागणी केली होती की,तीन मसहन्याचे सबल किंट सबल मानायच े

आसण ते भिल्यानंति आपण वीि कनेक्तिन कापणाि नाही, असे आश्वासन सदले आह.े 

आता आपण सिसकट वीि कनेक्तिन कापत आहात. माननीय उप मखु्यमंत्रयानी 

सदलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तात्काळ कायावाही किण्यात यावी. आपल्याला समथान  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

दणेािे श्री.िाि ुिेट्टी यांनी वीि मंडळाचे कायाालय िाळले आह.े ह ेिाळणे योग्य नाही 

आसण मी त्याचे समथानही किीत नाही.  

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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 ( सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्य आपापल्या िागेवि उभे  िाहतात) 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस.... 

आपण सांगता तेवढे सोपे असते ति माननीय श्री. िाि ूिेट्टी यांनी कायाालय किाला 

िाळले असत े? कोणी तिी साप सोडत आह.े त्याचे मी समथान किणाि नाही. माननीय 

ऊिाा मंत्री आपण ह ेलक्षात घ्या. परिसस्थती वाईट असेल. वीि मंडळ कधीच असे 

नफ्यात नव्हते. वीि मंडळ चाल ूनफ्यात असते बाकी ते नेहमी तोट्यातच असते. मात्र 

तिी दखेील िेतकऱयांच्या संदभाात सिकाि नेहमी संवेदनिील असते. गेले ७-८ वष े

िेतकऱयांची वाईट गेली आहते. कधी असतवषृ्टी ति कधी अवषाणाचा सामना 

िेतकऱयांना किावा लागला आह.े आता पनु्हा २-३ वषे असतवषृ्टी होत आह.े ३६५ 

सदवस पाऊस पडत आह.े आपल्या सिल्यातही पाऊस पडत आह.े यामळेु आपण 

वसकलांचे उत्ति दऊे नका. आपण डॉक्तटि आहात. डॉक्तटिेटचे उत्तिही दऊे नका. 

आम्हाला आपल्याकडून  स्पेसससफक उत्ति पासहिे. माननीय मखु्यमंत्री श्री. असित 

पवाि यांनी घोषणा केली होती, त्याप्रमाणे तत्काळ सविेचे कनेक्तिन कापणे बंद 

किणाि काय ?  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, मी या सठकाणी पवूीच असे सांसगतले 

आह ेकी, माननीय श्री. असित पवाि ह ेिाज्याच ेउप मखु्यमंत्री आहते, महासवकास 

आघाडी सिकािचे नेते आहते. त्यांनी सदनाला सांसगतले की, किंट सबल भिल्यानंति 

आम्ही वीि कनेक्तिन सरुु ठेव.ू त्या अनषुंगाने आम्ही ते मानले तसेच सचूना दखेील 

सदल्या आहते. सबलाच्या थकबाकीचा प्रश्न िासहला आह.े या बाबत िेतकऱयांनी िि 

लेखी स्वरुपात हपे्त  मासगतले  ति त्यांना हपे्त दणे्याची कायावाही केली िाते. आम्ही 

ते किीत आहोत. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, ह ेिे किंट सबल सांगत आहते ते १८ 

मसहन्यांचे सबल आह.े ज्या सदविी थकबाकी सरुु झाली त्या सदविी पासनूचे सबल 

किंट केले आह.े त्यामळेु १८ मसहन्याचे सबल किंट म्हटले आह.े मी सबल पासहले 

आह.े मी आपल्याला सबल दाखवतो. ह ेकिंट सबल १८ मसहन्यांचे असनू ते व्यािासह  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस ..... 

आह.े ह ेसबल भिता येणाि नाही. िेतकिी सबल का भिणाि नाहीत ?  त्याचे िि उभ े

पीक िळत असेल व त्याला ५०० ते ७०० रुपये भिायचे असतील ति ते सबल 

िेतकिी  भिणाि नाहीत काय ? २५ ते ५० हिाि रुपयांचे सबल आह.े आपण िे किंट 

सबल म्हणत आहात, तसे ते नाही. या किंट सबलामध्ये, चाल ूसबलामध्ये चालपूणा 

झाला आह.े आपण थेट ३ मसहन्यांचा िो वापि असेल त्याचे सबल घ्या. वीि िोडण्या 

पित िोडा व या वीि िोडण्या तोडण्याचे बंद किा, अिी माझी आपल्याला सवनंती 

आह.े  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय,  आता या सठकाणी खिी बाब सनदिानास 

आणावी लागले. सविोधी पक्ष नेते यांनी या सठकाणी मदु्दा उपसस्थत केला आह.े पसहली 

बाब अिी आह ेकी, िे किंट सबल ११ मसहन्यांचे पाठवले िात आह,े ते तसे नाही. 

किंट सबल ३ मसहन्यांचे असते. यामध्ये थकबाकीची िक्तकम वेगळी दाखवलेली 

असते.  

 ताजलका सभाध्यक्ष ( श्री. दीपक चव्िाण ) : सविोधी पक्षातील सन्माननीय 

सदस्यांनी आपल्या िागवेि बसावे.  

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय,   येथे कोणी साप सोडलेला नाही. आपण 

िागेवि िाऊन बसावे व ऐकावे. सविोधी पक्ष नेते व माननीय सदस्य श्री. चंद्रकांत 

पाटील, आपला सन्मान आह.े काही हिकत नाही. एक गोष्ट आपण लक्षात घ्या. किंट 

सबल ह े३ मसहन्यांचेच असते. मी आपल्याला सांग ूइसच्छतो की,कृषी वीि िोडणी 

धोिणांतगात (अडथळा) .... 

  (सविोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य घोषणा दतेात. )  

 ताजलका सभाध्यक्ष : सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या 

िागेवि बसावे.  
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 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय,   सनषधे किण्यापवूी परिसस्थती काय आह े

ह ेसमिनू घेतले पासहिे. सन २०१४-१५ मध्ये थकबाकी ११ हिाि ५६२ कोटी रुपये 

होती ती सन २०१९-२० मध्ये ४० हिाि २९१ कोटी रुपयांपयांत किी गेली ?  

आपल्या कायाकाळात ही थकबाकी वाढली आह.े आम्ही नवीन वीि िोडणी धोिण 

काढून ५० टक्तके  सनलेखन केले. १० हिाि ४२० कोटी रुपयांची थकबाकी सनलेसखत 

केली आह,े ह ेआपण स्वीकािले पासहिे.  

 ताजलका सभाध्यक्ष : सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या 

िागेवि बसावे. अिी कामकािाची पद्धत नाही.  

       यानंति श्रीमती सगिप..... 
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दते असतात.) 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सविेचा सवलंब आकाि व व्याि दि 

यामध्य ेसधु्दा सटू सदलेली आह.े असे नाही की, आम्ही काही केलेले नाही. आपल्या 

नेत्यांना ही सवा बाब मासहती आह.े मला एक सांगा की, या दिेामध्ये िेव्हा 

लॉकडाऊन होता त्या लॉकडाऊनच्या काळात २४ तास वीर् वापरली र्ात होती. 

आम्ही कुठेही वीर् र्ांबवली नाही. २४ तास वीर् जदली. चक्रीवादळ असो, महापरू 

असो, तेव्हा दखेील जवर्चेा परुवठा केला. आम्ही कुठेही लोडशेजडंग होऊ जदले नाही, 

कोळशाचे शॉटेर् आल ेतरी होऊ जदले नाही. ह ेसवा करीत असताना ज्या चांगल्या 

गोष्टी घडल्या त्याबद्दल आपर् बोलतच नाही. रे् पाप तमु्ही करुन ठेवले, त्या पापाच े

जनलेखन करण्यासंबंधी एक चकार िब्लद तमु्ही काढत नाही. 

.......... 
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेच असतात.) 

पृ. शी. : ठाणे महानगिपासलका क्षेत्रातील 

ससुवधा भखूडं व आिसक्षत भखूडं 

ज्या सवकासकाने महानगिपासलकेला 

हस्तांतरित केले त्याच सवकासकाला 

िेडीिेकनिच्या दिानसुाि १२५ टक्तके 

िक्तकम आकारून बांधकाम किायला 

दणे्याचा महानगिपासलकेने ठिाव 
 

मु. शी. : ठाणे महानगिपासलका क्षेत्रातील 

ससुवधा भखूडं व आिसक्षत भखूडं 

ज्या सवकासकाने महानगिपासलकेला 

हस्तांतरित केले त्याच सवकासकाला 

िेडीिेकनिच्या दिानसुाि १२५ टक्तके 

िक्तकम आकारून बांधकाम किायला 

दणे्याचा महानगिपासलकेने ठिाव, या 

संबंधी श्री. प्रताप सिनाईक, सव.स.स. 

यांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 

 श्री. प्रताप सिनाईक  (ओवळा-मासिवडा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय  नगिसवकास मंत्रयांचे लक्ष वेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्यांनी 

सनवेदन किावे, अिी सवनंती कितो.  

  "ठाणे महानगिपासलका के्षत्रातील ससुवधा भखूडं व आिसक्षत भखूडं ज्या 

सवकासकाने महानगिपासलकेला हस्तांतरित केले त्याच सवकासकाला िेडीिेकनिच्या 

दिानसुाि १२५ टक्तके िक्तकम आकारून बांधकाम किायला दणे्याचा 

महानगिपासलकेने ठिाव क्रमांक. १४३४ सदनांक १२ नोव्हेंबि, २०१७ आसण त्या  
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेच असतात.) 

श्री.प्रताप सिनाईक .... 

अनषुंगाने ठाणे महानगिपासलकेचे परिपत्रक क्रमांक ठामपा/िासवसव/सवयोअंक-६७, 

सदनांक ७ एसप्रल, २०१८ अनसुाि पारित किण्यात येणे, तत्कालीन व सवद्यमान 

आयकु्तांनी काही मोिक्तया सवकासकांना असधकृतरित्या प्रमाणपत्र दऊेन बांधकाम 

पिवानगी सदलेली असणे, सदि सवकासकांचे िागेवि काम चाल ू असनू तेथील 

व्यापािी गाळे व सदसनका सवासामान्य िनतेला सवकणे, स्थासनक लोकप्रसतसनधी यांनी 

याबाबत महानगिपासलकेकडे चौकिी किणे, नगिसवकास सवभागाची पिवानगी न 

घेता दोन्ही आयकु्तांच्या कायाकाळात सवकासकांना सीसी प्रमाणपत्र दणे्यात येण,े 

िासनाच्या सनयमावलीमध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नसल्याने सदि होत असलेली 

बांधकामे पणूापणे बेकायदिेीि असनू त्यांना ओ.सी. दणे्यात येणाि नसल्याच े

सांगण्यात येणे, ज्या ग्राहकांनी या प्रकल्पामध्ये व्यापािी गाळे अथवा सदसनका 

घेतल्या आहते त्यांचे भसवष्य अधं:कािमय असणे, सदि बांधकामे तातडीने थांबवनू 

ग्राहकांची फसवणकू किणाऱया सवकासकांवि गनु्ह ेदाखल करुन ग्राहकांना पैसे पित 

किण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही 

व उपाययोिना." 

 श्री.एकनाथ सिंद े (नगिसवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

  ताजलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्िाण) : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन छापावे.) 

.............. 
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेच असतात.) 

  श्री.प्रताप सिनाईक : अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगिपासलका क्षेत्रामध्ये दोन 

वषाांपवूी काही आिसक्षत व ससुवधा भखूडंांच्या बाबतीत एक वेगळा सनणाय घेण्यात 

आला. त्यावेळेस ठाण े महानगिपासलकेची आसथाक परिसस्थती असतिय सबकट 

असल्या कािणामळेु तत्कालीन आयकु्तांनी ए.आि. पॉसलसी असतानासधु्दा िे 

ससुवधा भखूडं आहते, त्या ससुवधा भखूडंांचा काही भाग १२५ टक्तके िेडीिेकनिचा दि 

आकारुन सवकासकाला दऊेन त्या माध्यमातनू त ेससुवधा भखूडं सवकससत किण्याच े

धोिण आखले होते.  

  अध्यक्ष महोदय, ८ सवकासकांना त्यावेळेस पिवानगी सदली होती. पिंत,ु 

त्यानंति अन्य सवकासकांना मात्र नवीन आलेल्या आयकु्तांनी पिवानगी नाकािली. 

खिे ति ज्या सवकासकांना पिवानगी दणे्यात आली होती. त्या सवकासकांनी सी.सी. 

घेतले. महानगिपासलकेकडे समुािे ७० ते ७५ कोटी रुपये भिले. त्यानंति त्यांनी 

कामही सरुु केले. पिंत,ु नवीन आलेल्या महानगिपासलकेच्या आयकु्तांना ज्या वेळेस 

काही ... (अडथळा)...  

  ताजलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या िागेवि बसावे. मंत्री 

महोदयांनी उत्ति सदलेले आह.े आपण ऐकत नसाल ति यावि उपाय काय? आपण 

ऐकून घेतले पासहिे. आपण ऐकून घेत नाही. ... (अडथळा)... 

   श्री.प्रताप सिनाईक : अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेस महापासलकेच्या वतीने  त्यांना 

पिवानगी दणे्यात आली ... (अडथळा)...   एका महानगिपासलकेमध्ये एक आयकु्त 

एक सनणाय घेतात व दसुिे आलेले आयकु्त िि नवीन सनणाय घेत असतील ति 

सवासामान्य नागरिकांनी काय किावे, हा प्रश्न सनमााण झालेला असल्याने मी ही 

लक्षवेधी सचूना मांडलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, माझी िासनाला व प्रामखु्याने नगिसवकास सवभागाला एक 

सवनंती आह ेकी, िे पवूीचे ८ प्रपोिल सँक्तिन झाले व ज्यांना सीसी सदलेले आह े

त्यांना ओसीच समळणाि नसेल ति ती बांधकामे अनसधकृत ठितात. त्यामळेु ती  
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( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकसत्रतरित्या घोषणा दतेच असतात.) 

श्री.प्रताप सिनाईक .... 

बांधकामे थांबवनू िोपयांत नगिसवकास खात्याचा सनणाय होत नाही आसण 

िासनस्तिावि त्याला पिवानगी सदली िात नाही, तोपयांत याला स्थसगती द्यावी सकंवा 

अन्य ज्या सवकासकांनी तिाच पध्दतीचे प्रपोिल ठाणे महानगिपासलकेकडे पाठसवले 

आह,े त्या सवकासकांनासधु्दा त्या पध्दतीने पिवानगी द्यावी.  

  अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातनू माननीय नगिसवकास मंत्री 

महोदयांना ह े सवचारु इसच्छतो की, या सवा प्रकिणाची चौकिी किणाि काय व 

चौकिी करुन िी सवकास कामे सरुु आहते, त्यांना िी पिवानगी सदली आह,े ती िद्द 

किणाि काय? िि ती पिवानगी िद्द केली नाही ति भसवष्यामध्ये अन्य 

सवकासकांनासधु्दा तिी पिवानगी दणेाि काय? ... (अडथळा) ... 

  ताजलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना मी सवनंती कितो की, आपण 

िागेवि बसावे. 

  श्री.एकनाथ सिंद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रताप सिनाईक 

यांनी या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू ठाणे महामहानगिपासलका के्षत्रातील ससुवधा 

व आिसक्षत भखूडं ज्या सवकासकाने महानगिपासलकेला हस्तांतरित केले, त्याच 

सवकासकाला िेडीिेकनिच्या दिानसुाि १२५ टक्तके िक्तकम आकारुन बांधकाम 

किायला दणे्याच्या महानगिपासलकेच्या ठिाव क्रमांक १४३४ बाबत मदु्द ेउपसस्थत 

केलेले आहते. यामध्ये िे ८ प्रकल्प आहते ... (अडथळा) ... 

नंति श्री.सिंद े... 
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(सविोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य हौदात येऊन एकसत्रतरित्या घोषणा दते 

असतात.) 

ताजलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्िाण) : सभागहृातील गोंधळसदृि 

परिसस्थतीत मला सभागहृाचे कामकाि पाि पाडणे िक्तय होत नसल्यामळेु मी 

सभागहृाची बैठक १० समसनटांसाठी स्थसगत कितो. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी १.३५ ते १.४५ वािेपयांत स्थसगत झाली.) 

--------- 
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(स्थजगतीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय ताजलका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्िाण) 

 (सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 ताजलका सभाध्यक्ष : मी सवा सन्माननीय सदस्यांना सांग ूइसच्छतो की, आता 

सभागहृामध्ये माननीय मखु्यमंत्री व माननीय उप मखु्यमंत्री उपसस्थत नाहीत. 

सन्माननीय सदस्यांनी उपसस्थत केलेला सवषय असतिय महत्त्वाचा आह.े त्यामळेु 

यासंदभाात मी सचूना करु इसच्छतो की, उक्त सवषयासंदभाात मखु्यमंत्री महोदयांनी 

माननीय उप मखु्यमंत्री, माननीय ऊिाा मंत्री, माननीय सविोधी पक्षनेते व माननीय गट 

नेते यांच्यासमवेत बैठक घेऊन िेतकऱयांना सदलासा दणे्याच्या दृष्टीने योग्य तो मागा 

काढावा. आता सवा सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या िागेवि िाऊन बसावे, अिी 

मी सवनंती कितो. सध्या लक्षवेधी सचूना क्रमांक-३ वि चचाा सरुु आह.े   

 श्री.प्रताप सिनाईक : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूना क्रमांक-३ ला उत्ति 

दणेािे मंत्री महोदय सध्या सभागहृामध्ये उपसस्थत नाहीत, त्यामळेु लक्षवेधी सचूना 

क्रमांक -३ स्थसगत ठेवनू आता पढुील लक्षवेधी सचूना चचेला घेण्यात यावी, अिी 

मी सवनंती कितो.  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 ताजलका सभाध्यक्ष :  वीि हा सवा सन्माननीय सदस्यांच्या मतदािसंघातील 

असतिय महत्त्वाचा सवषय आह.े आता मखु्यमंत्री महोदयांसह उप मखु्यमंत्री दखेील 

सभागहृामध्ये उपसस्थत नाहीत.  उक्त सवषयासंदभाात मखु्यमंत्री महोदयांनी माननीय 

उप मखु्यमंत्री, माननीय ऊिाा मंत्री, माननीय सविोधी पक्षनेते व माननीय गट नेत े

यांच्यासमवेत बैठक घऊेन िेतकऱयांना सदलासा दणे्याच्या दृष्टीने योग्य तो मागा 

काढावा, अिी मी सचूना केलेली आह.े त्यामळेु आता आपण सवाांनी आपापल्या 

िागेवि िाऊन बसावे.   

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आपण सदलेल्या सचूनेचा आम्ही 

सन्मान कितो. पिंत ु आि सन्माननीय सदस्यांच्या भावना खपू तीव्र आहते. आपण 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस....... 

यातनू मागा काढण्याचा प्रयत्न किीत आहात, त्यामळेु मी आपले आभाि मानतो. 

आमची सवनंती अिी आह ेकी, िोपयांत माननीय उप मखु्यमंत्री सभागहृामध्ये येत 

नाहीत, तोपयांत या सभागहृाचे कामकाि स्थसगत किावे. िाज्यातील सवा 

िेतकऱयांच्या नििा या असधविेनाकडे लागलेल्या आहते. उप मखु्यमंत्री महोदय, 

सवधानपरिषद सभागहृामध्ये असतील ति ते या सभागहृामध्ये येईपयांत या सभागहृाच े

कामकाि स्थसगत किावे, अिी मी सवनंती कितो. वीि तोडणी थांबसवण्याबाबत 

माननीय उप मखु्यमंत्री यांनी दोन वेळा िब्लद दऊेन दखेील त्यांनी तो पाळला नाही. 

त्यामळेु आता आमचा त्यांच्यावि सवश्वास िासहलेला नाही. या सवषयाचे गांभीया 

आपल्या लक्षात आले आह,े म्हणनू आपण आमच्या बािनेू आहात, ह ेआमच्या 

लक्षात येत आह.े िोपयांत उप मखु्यमंत्री या सभागहृामध्ये येत नाहीत, तोपयांत या 

सभागहृाचे कामकाि स्थसगत ठेवावे, अिी मी सवनंती कितो.  

 ताजलका सभाध्यक्ष : माननीय उप मखु्यमंत्री सवधानपरिषद सभागहृामध्ये 

लक्षवेधी सचूनेला उत्ति दते आहते. त ेया सभागहृामध्ये आल्यानंति आपल्या प्रश्नाला 

उत्ति दतेील.  आता आपण पढुील कामकािास सरुुवात करु.  

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सद्य:सस्थतीत वीि तोडणी हा 

िाज्यातील सवाात महत्त्वाचा सवषय आह.े िेतकऱयासमोि दखेील यापेक्षा मोठा सवषय 

नाही आसण िाज्यासमोि िेतकऱयापेक्षा अन्य कोणताही सवषय महत्त्वाचा नाही. 

त्यामळेु िोपयांत उप मखु्यमंत्री या सभागहृामध्ये येत नाहीत, तोपयांत या सभागहृाच े

कामकाि स्थसगत किावे. तसे पासहले ति आता या सभागहृामध्ये िास्त कोणतेही 

सदस्य नाहीत. ह ेसभागहृ रिकामे सदसत आह.े  त्यामळेु या सभागहृाच ेकामकाि 

स्थसगत करुन माननीय उप मखु्यमंत्री यांना बोलासवण्यात यावे.  माननीय उप मखु्यमंत्री 

यांनी सदलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कायावाही किावी, अिी मी सवनंती कितो. सू  

 ताजलका सभाध्यक्ष : मी आपणास सांग ूइसच्छतो की, आता सवधानपरिषद 

सभागहृामध्ये माननीय उप मखु्यमंत्री लक्षवेधी सचूनेला उत्ति दते आहते. सदि 

लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति सदल्यानंति ते या सभागहृामध्ये येणाि आहते. 
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ताजलका सभाध्यक्ष....... 

त्यामळेु मी आपणास सवनंती कितो की, माननीय उप मखु्यमंत्री या सभागहृामध्ये 

येईपयांत आपण पढुील कामकाि घेऊ.  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

 श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री  

सवधानपरिषद सभागहृामध्ये लक्षवेधी सचूनेला उत्ति दते आहते. ते येईपयांत आपण 

पढुील लक्षवधेी सचूना चचेला घेऊ. कािण पढुील लक्षवेधी सचूना दखेील खपू 

महत्त्वाची आह.े तसेच पढुील लक्षवेधी सचूना दखेील पकुािलेली आह.े  

 यानंति श्री.कुलकणी...... 
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(सविोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा.) 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री. हसन मशु्रीफ 

सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते. त्यांच्या सवधेयकाला आम्ही समथान दणेाि आहोत. 

आि त्यांना सभागहृामध्ये सवधेयक मांडावयाचे आह.े त्यांनी आता ते सवधेयक 

मांडावे. त ेसवधेयक मंििू होईपयांत आम्ही सभागहृाचे कामकाि चाल ूदऊे. त्यानंति 

िोपयांत माननीय उप मखु्यमंत्री ह ेसभागहृामध्ये उपसस्थत िाहणाि नाहीत, तोपयांत 

आम्ही सभागहृाचे कामकाि चाल ूदणेाि नाही. आम्हाला या प्रश्नाचे उत्ति समळाले 

पासहिे. ओबीसी समािासंदभाातील महत्त्वाचा सवषय आह.े त्यामळेु माननीय मंत्री 

श्री. हसन मशु्रीफ यांनी त ेसवधेयक मांडावे.   

 ताजलका सभाध्यक्ष : मी माननीय सविोधी पके्षनेत्यांना सवनंती कितो की, 

लक्षवेधी सचूना क्रमांक ४ चचलेा घऊे द्यावी. त्यानंति पढुील कामकाि घेण्यात 

येईल. 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी सचूना पकुािण्यात 

आलेली आह.े ती लक्षवेधी सचूना चचेला घ्यावी.  

(सविोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा.) 

 ताजलका सभाध्यक्ष : मी सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्यांना सवनंती कितो की, 

एक लक्षवेधी सचूना चचेला घेऊ द्यावी. इतिही कामकाि झाले पासहिे. सवधेयकाला 

सधुािणा येणाि आहते. त्यामळेु त्यास थोडा वळे लागेल. तोपयांत लक्षवेधी सचूना 

चचलेा घेता येईल. 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, आता सवधेयक मांडावे. त्यास आमचे 

समथान आह.े सधुािणेसह सवधेयक मांडावे.  
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पृ.शी. : मुंबई महानगिपासलका, महािाष्ट्र नगिपासलका 

आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पंचायती व 

औद्योसगक नगिी (सधुािणा) सवधेयक. 

L. A. BILL NO.V OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA 

MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE 

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR 

PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.) 

 श्री. एकनाथ सिंद े  (नगि सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमांक – ५ मुंबई महानगिपासलका असधसनयम, 

महािाष्ट्र महानगिपासलका असधसनयम आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पंचायती व 

औद्योसगक नगिी असधसनयम, १९६५ यांमध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी 

सवधेयक मांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक – ५ मांडतो.  

 ताजलका सभाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

 श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक – ५ मुंबई महानगिपासलका असधसनयम, महािाष्ट्र महानगिपासलका 

असधसनयम आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पंचायती व औद्योसगक नगिी 

असधसनयम, १९६५ यांमध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात 

घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो.  
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प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक 

खडंि: सवचािात घेण्यात येईल.  

खंड २ – सन १८८८ चा अजधजनयम क्रमांक ३ याच्या कलम १९ ची सुधारणा 

ताजलका सभाध्यक्ष : खडं २ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री ससुनल प्रभ,ू 

प्रकाि आसबटकि व प्रकाि सवुे यांनी सधुािणा सचुसवलेली आह.े त्यांच्यापैकी 

एकाने ती मांडावी. 

श्री. ससुनल प्रभ ू(जदडंोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सधुािणा मांडतो.  

''पषृ् क्रमांक २, -- 

ओळ क्रमांक १० मध्य े
 

''िाज्य िासन'' या मिकुिाऐविी ''िाज्य िासन, िाज्य 

सनवडणकू आयकु्ताच्या मान्यतेने'' हा मिकूि दाखल 

किण्यात येईल.''. 

 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं २, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

खंड ३ – सन १९४९ चा अजधजनयम क्रमांक ५९ याच्या कलम ५ ची सुधारणा. 
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ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ३ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री ससुनल प्रभ,ू 

प्रकाि आसबटकि व प्रकाि सवुे यांनी सधुािणा सचुसवलेली आह.े त्यांच्यापैकी 

एकाने ती मांडावी. 

श्री. ससुनल प्रभ ू(जदडंोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सधुािणा मांडतो.  

''पषृ् क्रमांक २, -- 

ओळ क्रमांक १५ मध्य े
 

''िाज्य िासन'' या मिकुिाऐविी ''िाज्य िासन, िाज्य 

सनवडणकू आयकु्ताच्या मान्यतेने'' हा मिकूि दाखल 

किण्यात येईल.''. 

 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं ३, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

खंड ४ – सन १९६५ चा मिाराष्ट्र अजधजनयम क्रमांक ४० याच्या कलम १० 

ची सुधारणा. 

ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ४ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री ससुनल प्रभ,ू 

प्रकाि आसबटकि व प्रकाि सवुे यांनी सधुािणा सचुसवलेली आह.े त्यांच्यापैकी 

एकाने ती मांडावी. 
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श्री. ससुनल प्रभ ू (जदडंोशी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने पढुील 

सधुािणा मांडतो.  

''पषृ् क्रमांक २, -- 

(१) ओळ क्रमांक २३ मध्ये  

''िाज्य िासन'' या मिकुिाऐविी ''िाज्य िासन, िाज्य सनवडणकू 

आयकु्ताच्या मान्यतेने'' हा मिकूि दाखल किण्यात येईल; 

 

(२) ओळ क्रमांक २६ मधील,  

''िाज्य िासन'' या मिकुिाऐविी ''िाज्य िासन, िाज्य सनवडणकू 

आयकु्ताच्या मान्यतेने'' हा मिकूि दाखल किण्यात येईल.''. 

 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं ४, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

 यानंति श्री. चौधिी... 
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 ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ५ ला कोणतीही सधुािणा नसल्यामळेु तो मी 

मतास टाकतो. 

खडं ५, सवधेयकाचा भाग झाला. 

खडं १, संपणूा िीषाक व हतेवुाक्तय सवधेयकाचे भाग झाले. 

श्री.एकनाथ सिंद े : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक-५ 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' संमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

मांडतो. 

प्रश्न एकमताने संमत झाला. 

ताजलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमांक-५ 'सधुािणा 

केल्याप्रमाणे' एकमताने संमत झाले आह.े    

--------- 
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पृ.शी. : ग्रामपंचायत आसण महािाष्ट्र सिल्हा परिषद व पंचायत  

            ससमत्या (सधुािणा) सवधेयक. 

L.A. BILL NO. VI OF 2022. 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE 

MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND 

PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961) 

 श्री.हसन मशु्रीफ (ग्रामसवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमांक ६-महािाष्ट्र ग्रामपंचायत असधसनयम आसण महािाष्ट्र 

सिल्हा परिषद व पंचायत ससमत्या असधसनयम, १९६१ यात आणखी सधुािणा 

किण्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक-६ मांडतो. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक ६-महािाष्ट्र ग्रामपंचायत असधसनयम आसण महािाष्ट्र सिल्हा परिषद 

व पंचायत ससमत्या असधसनयम, १९६१ यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक 

सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

ताजलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घणे्यात आले आह.े  आता 

सवधेयक खडंि: सवचािात घेण्यात येईल.  

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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खंड २- सन १९५९ चा अजधजनयम क्रमांक ३ याच्या कलम १० ची सुधारणा 

 ताजलका सभाध्यक्ष : खडं २ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री. असनल भाईदास 

पाटील व सदलीपिाव बनकर यांनी सधुारर्ा सचुजवलेली आह.े त्यांच्यापैकी एकाने ती 

मांडावी. 

 श्री. अजनल पाटील (अमळनेर) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सधुािणा मांडतो. 

"पषृ् क्रमांक २, -- 

ओळ क्रमांक ८ मध्य े

"िाज्य सनवडणकू आयोग या मिकुिाऐविी िाज् य िासन" या 

मिकुिाऐविी "िाज्य सनवडणकू आयोग" हा मिकूि ज्या दोन 

सठकाणी आला आह े त्या मिकुिाऐविी "िाज्य सनवडणकू 

आयोगाच्या मान्यतेने, िाज्य िासन" हा मिकूि दाखल किण्यात 

यावा.". 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं २, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ३ ला कोणतीही सधुािणा नसल्यामळेु तो मी 

मतास टाकतो. 

खडं ३, सवधेयकाचा भाग झाला. 

खंड ४- सन १९६२ चा मिाराष्ट्र अजधजनयम क्रमांक ५ याच्या कलम १२ ची 

सुधारणा 
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 ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ४ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री. असनल भाईदास 

पाटील व सदलीपिाव बनकर यांनी सधुारर्ा सचुजवलेली आह.े  त्यांच्यापैकी एकाने 

ती मांडावी. 

 श्री. अजनल पाटील (अमळनेर) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सधुािणा मांडतो. 

"पषृ् क्रमांक २, -- 

ओळ क्रमांक १६ मध्य े

"िाज्य िासन" या मिकुिाऐविी "िाज्य सनवडणकू आयोगाच्या 

मान्यतेने, िाज्य िासन" हा मिकूि दाखल किण्यात यावा.". 

 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं ४, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

खंड ५- सन १९६२ चा मिाराष्ट्र अजधजनयम क्रमांक ५ याच्या कलम ५८ ची 

सुधारणा 

 ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ५ ला सन्माननीय सदस्य सवाश्री. असनल भाईदास 

पाटील व सदलीपिाव बनकर यांनी सधुारर्ा सचुजवलेली आह.े  त्यांच्यापैकी एकाने 

ती मांडावी. 

 श्री. अजनल पाटील (अमळनेर) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

पढुील सधुािणा मांडतो.  तसेच दरुुस्तीला मान्यता दणे्यापवूी सनवडणकू आयोगाने 

िाज्य िासनािी चचाा करुन सनवडणकुीचा कायाक्रम किावा, अिी माझी सवनंती 

आह.े 
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"पषृ् क्रमांक २, -- 

ओळ क्रमांक १९ मध्य े

"िाज्य िासनाकडून" या मिकुिाऐविी "िाज्य सनवडणकू 

आयोगाच्या मान्यतेने, िाज्य िासनाकडून" हा मिकूि दाखल 

किण्यात यावा.". 

सधुािणा प्रस्ततु झाली. 

ताजलका सभाध्यक्ष : आता मी सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेली सधुािणा 

मतास टाकतो. 

सधुािणा मतास टाकून संमत झाली. 

खडं ५, 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' सवधेयकाचा भाग झाला. 

ताजलका सभाध्यक्ष : खडं ६ ला कोणतीही सधुािणा नसल्यामळेु तो मी 

मतास टाकतो. 

खडं ६, सवधेयकाचा भाग झाला. 

खडं १, संपणूा िीषाक व हतेवुाक्तय सवधेयकाचे भाग झाले. 

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमांक - ६ 'सधुािणा केल्याप्रमाणे' संमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

मांडतो. 

प्रश्न एकमताने संमत झाला. 

ताजलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमांक - ६ 'सधुािणा 

केल्याप्रमाणे' एकमताने संमत झाले आह.े  

--------- 

 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, िोपयांत उपमखु्यमंत्री श्री. असित पवाि 

सभागहृात येत नाहीत तोपयांत सभागहृाचे कामकाि स्थसगत किावे. 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

 

पृ. शी  : अनन्य सविेष न्यायालय े(िक्ती कायद्याखालील 

मसहलांच्या व बालकांच्या सवरुध्दच्या सववसक्षत 

अपिाधांसाठी) सवधेयक 

मु. शी. :  सन २०२० चे सव.स.सव. क्रमांक ५२  - अनन्य 

सविेष न्यायालये (िक्ती कायद्याखालील 

मसहलांच्या व बालकांच्या सवरुध्दच्या सववसक्षत 

अपिाधांसाठी) सवधेयक याविील संयकु्त 

ससमतीचे प्रसतवतृ्त सादि किणे. 

 

 श्री. सदलीप वळसे-पाटील (गहृ मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२० चे सव.स.सव. क्रमांक ५२ - अनन्य सविेष न्यायालये (िक्ती 

कायद्याखालील मसहलांच्या व बालकांच्या सवरुध्दच्या सववसक्षत अपिाधांसाठी) 

सवधेयक याविील संयकु्त ससमतीचे प्रसतवतृ्त सभागहृाला सादि कितो. 

 ताजलका सभाध्यक्ष : सन २०२० चे सव.स.सव.  क्रमांक ५२ याविील संयकु्त 

ससमतीचे प्रसतवतृ्त सभागहृाला सादि झाले आह.े 

-------- 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

 

ताजलका सभाध्यक्ष : सभागहृातील गोंधळसदृि परिसस्थतीत मला 

सभागहृाचे कामकाि पाि पाडणे िक्तय होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक २.३० 

वािेपयांत स्थसगत कितो. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी २.०४ ते २.३० वािेपयांत स्थसगत झाली.) 

--------- 
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(स्थजगतीनतंर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात. ) 

लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्याबाबत 

उपाध्यक्ष :  आिच्या कामकाि पसत्रकेत दिासवण्यात आलेल्या लक्षवधेी 

सचूना पढेु ढकलण्यात येत आहते.  

------ 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात. ) 

                 पृ.शी. :  मुंबई महानगिपासलका, महािाष्ट्र सिक्षण व िोिगाि 

  हमी (उपकि) आसण महािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) झाडांचे  

  संिक्षण व ितन (सधुािणा) सवधेयक 

L. A. BILL NO. III OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA 

EDUCATION AND EMPLOYMENT GUARANTEE (CESS) 

ACT, 1962 AND THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) 

PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.) 

श्री. एकनाथ सिंद े (नगि सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्र. ३ मुंबई महानगिपासलका 

असधसनयम, महािाष्ट्र सिक्षण व िोिगाि हमी (उपकि) असधसनयम, १९६२ आसण 

महािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) झाडांच े संिक्षण व ितन असधसनयम, १९७५ यांत आणखी 

सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी सभागहृाची अनमुती मागतो.  

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े  

श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्र. ३ मांडतो.  

उपाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

-------- 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात. ) 

पृ.शी.:  मुंबई महानगिपासलका (सधुािणा) सवधयेक 

L. A. BILL NO.IV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT.) 

श्री. एकनाथ सिंद े (नगि सवकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सवधानसभा सवधेयक क्र. ४ मुंबई महानगिपासलका 

असधसनयम यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक मांडण्यासाठी सभागहृाची 

अनमुती मागतो.  

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

उपाध्यक्ष : अनमुती दणे्यात आली आह.े  

श्री. एकनाथ सिंद े: अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्र. ४ मांडतो.  

उपाध्यक्ष : सवधेयक मांडण्यात आले आह.े 

-------- 
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(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात. ) 

पृ.शी.: िाज्यपालांच्या असभभाषणावि चचाा. 

मु.शी.: िाज्यपालांच्या असभभाषणाबद्दलच्या आभाि प्रदिानाच्या  

 प्रस्तावावि चचाा. 

       (प्रस्ताव पनु: प्रस्ततु झाला.) 

उपाध्यक्ष : माननीय िाज्यपालांच्या असभभाषणाविील आभाि प्रदिानाच्या 

प्रस्तावावरील चचचेा आि दसुिा व िेवटचा सदवस आह.े आिच्या सदवसाच े

कामकाि लक्षात घेता चचेसाठी माननीय मखु्यमंत्रयांच्या उत्तिासह सवासाधािणपण े

एकूण २.३० तास उपलब्लध आहते. पक्षाच्या प्रतोदांमाफा त माझ्याकडे नावे प्राप्त 

झालेली आहते. आता चचेस सरुुवात किण्यात येत आह.े  

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात. ) 

 आता मी पढुील प्रस्ताव मतास टाकतो. 

"माननीय िाज्यपालांनी केलेल्या असभभाषणाबद्दल आम्ही, या 

असधविेनाकरिता िमलेले महािाष्ट्र सवधानसभेचे सदस्य त्यांचे मन:पवूाक आभाि 

मानतो."  

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

------ 

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये यऊेन एकसत्रतपण े

   घोषणा दते असतात ) 

 

पृ. शी. : अनदुानाकरिता पिुवणी मागण्या 

  मु. शी. : सन २०२१-२०२२ च्या अनदुानाकरिता पिुवणी मागण्या : 

    १) महसलू व वन सवभाग 

    २) नगि सवकास सवभाग  

    ३) उद्योग, ऊिाा व कामगाि सवभाग  

 

 उपाध्यक्ष :  आता १) महसलू व  वन सवभाग २) नगि सवकास सवभाग           

३)  उद्योग, ऊिाा व कामगाि सवभाग  या सवभागांच्या पिुवणी मागण्या चचेला घेण्यात 

येतील. या मागण्यांचा तपिील कायाक्रम पसत्रकेबिोबि सवतरित केला आह.े  

 

  (पे्रस : येथे सोबत िोडलेले मागण्यासंबंधीचे िोडपत्र छापावे )  
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये एकसत्रतपणे  

  घोषणा दते असतात ) 

 

 उपाध्यक्ष  : सवभागांच्या मागण्यांचा तपिील व स्वीकृत कपात सचूनांची 

यादी सदस्यांना टपालखणाद्वािे  सवतरित किण्यात आली आह.े कपात सचूना न 

मांडता  मान्य किण्यात आलेल्या कपात सचूनांची उत्तिे माननीय मंत्री महोदयांच्या 

स्वाक्षिीने तीस सदवसांच्या कालावधीत  सदस्यांना पाठसवण्याची प्रथा  माह े

िलैु,२०१० पासनू मान्य झाली असल्यामळेु आता कोणीही कपात सचूना मांडणाि 

नाही, असे मी गहृीत धितो.  

 या चचेसाठी एकूण तीन तास वेळ दणे्यात येईल.  या तीन तासांपैकी सत्तारुढ 

पक्षास संबंसधत  मंत्रयांच्या  उत्तिासह  सनम्मा वळे  आसण सविोधी  पक्षास सनम्मा वेळ 

दणे्यात येईल.  सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकाया कितील  अिी मी अपेक्षा 

व्यक्त कितो. प्रत्येक सदस्याने भाषण  सरुु किण्याच्या वेळी  सवभाग, त्याचबिोबि 

बाब क्रमांक व पिूक सवविणपत्रातील पषृ् क्रमांक यांचा उल्लेख किावा. पिुवणी 

मागण्यांविील  चचाा संबंसधत बाबींपिुतीच मयाासदत असल्यामळेु सदस्यांना  मळू 
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अनदुान  अथवा मळू मागणी यावि चचाा किता येणाि नाही. आता माननीय सविोधी 

पक्ष नेते चचलेा सरुुवात कितील. त्या नंति इति सदस्यांची भाषणे होतील या नंति  

माननीय मंत्री श्री सभुाष दसेाई, सन्माननीय मंत्री श्रीमती आसदती तटकिे,  सन्माननीय 

मंत्री डॉ. सनतीन िाऊत, सन्माननीय मंत्री सवाश्री एकनाथ सिंद,े सविय               

वडेट्टीवाि,प्रािक्त तनपिेु यांचे उत्तिाचे भाषण होईल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये एकसत्रतपणे  

  घोषणा दते असतात ) 

 

 श्री. असित पवाि ( उप मखु्यमंत्री ) : अध्यक्ष महोदय,  १) महसलू व  वन 

सवभाग २) नगि सवकास सवभाग, तसचे  ३)  उद्योग, ऊिाा व कामगाि सवभाग  या   

सवा सवभागांच्या मागण्या सवतरित केलेल्या सचूीप्रमाणे मंििू किाव्यात, अिी मी 

सवनंती कितो.  
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उपाध्यक्ष : आता मी १) महसलू व  वन सवभाग २) नगि सवकास सवभाग      

३)  उद्योग, ऊिाा व कामगाि सवभाग  या   सवभागाूंच्या मागण्या म्हणिे मागण्या 

क्रमांक सी-५, सी-६, एफ-२, एफ-५, के-६, के-७, के-११ आिच्या सदवसाच्या 

कामकाि पसत्रकेसोबतच्या ससूचत दिासवल्याप्रमाणे एकसत्रतपणे मतास टाकतो. 

मागण्या मतास टाकून संमत झाल्या. 

          -------- 

 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये एकसत्रतपणे  

  घोषणा दते असतात ) 

 

 उपाध्यक्ष  : सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होऊन उद्या मंगळवाि, सदनांक 

८ माचा, २०२२  िोिी सकाळी ११.०० वािता पनु्हा भिेल. 

( सभागहृाची बैठक  दपुािी २ वािनू ३८ समसनटांनी, मंगळवाि, सदनांक ८ 

माचा, २०२२  च्या सकाळी ११.००  वािेपयांत स्थसगत झाली.) 

---------  

 

 


